
๑๐๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๔๕/๒ 
 
  ๑. การที่ทานรัฐมนตรีออกมาเปดเผยตัวเลขการขาดทุนของ อสมท  
และการกดดันใหเกิดการเปลี่ยนตัวกรรมการผูอํานวยการใหญ สงผลดานลบตอหุน 
ในตลาดหลักทรัพย ทานทําไปเพื่ออะไรครับ และทานจะรับผิดชอบความเสียหายนี้
อยางไร 
  ๒. นอกเหนือจากความไมพอใจในเรื่องการดําเนินธุรกิจแลว ทานรัฐมนตรี
ตองการเปลี่ยนตัวกรรมการผูอํานวยการใหญ อสมท เพื่อตองการเขาไปควบคุมทิศทาง 
การเสนอขาวและเนื้อหาของ อสมท ใชหรือไมครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายจักรภพ  เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : ขอบคุณครับ 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกครับ กระผม จักรภพ ขออนุญาตตอบคําถาม 
เพิ่มเติมจากทานผูยื่นกระทูถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสื่อภาครัฐในประเด็นตาง ๆ  
ใหมันตรงประเด็นดังนี้ครับ  
  เ ร่ืองแรกที่สุดนั้น  กระผมไมมีความเกี่ยวของใด  ๆ  กับบริษัทที่ทาง 
กรมประชาสัมพันธไดคัดเลือกใหเปนบริษัทรวมผลิตในการปรับปรุงรายการขาว 
และวิเคราะหขาวในชวง ๙ ชั่วโมงครึ่งแรก ซึ่งเปนเนื้อหาเพียง ๑ ใน ๓ ของการปรับ 
ผังรายการชอง ๑๑ ทั้งหมดเทานั้นกระผมไมมีความเกี่ยวของในเรื่องนี้ ก็คงพูดเพียง
ประโยคเดียวพอ  

 
- ๔๖/๑ 



๑๐๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๔๖/๑ 
 
  ประการที่สอง ก็คือ บริษัทนี้ไมใชมาทํางานแทนคนชอง ๑๑ ไมใชมา
ทํางานแทนคนกรมประชาสัมพันธ ไมมีการนําคนของกรมประชาสัมพันธทั้งขาราชการ 
พนักงานราชการและลูกจางออกจากงานเลยแมแตคนเดียว มีแตการนํามืออาชีพที่ 
เขาไปทํางานรวมกับคนกรมประชาสัมพันธ และในเงื่อนไขนั้นกระผมเองไมไดเปนคนทํา
แตทราบจากทานรักษาการอธิบดีวามีแตเงื่อนไขที่บอกวาบริษัทดังกลาวหรือบริษัทใด ๆ  
ก็ตามในอนาคตที่จะเขามาชวยจัดทําเนื้อรายการใหเอ็นบีทีนั้นจะสรางประโยชน 
ใหเกิดขึ้นกับกรมประชาสัมพันธอยางไร  เชน ในเรื่องของสวัสดิการ ในเร่ืองของ 
การถายทอดความรูที่ เขามีมาก  ถามวาบริษัทนี้ เกงอยางไร  ความจริงตองถาม 
กรมประชาสัมพันธเพราะเปนผูคัดเลือก แตกระผมสอบถามเขาแทนทานมาแลว 
เลยกราบเรียนผานทานประธานไปวา ผูที่เกี่ยวของกับบริษัทดังกลาวนั้นสวนใหญในนั้น 
มีประสบการณในการบริหารสถานีโทรทัศนมาแลวทั้งชอง ซึ่งในเมืองไทยนั้นหาผูที่มี
ประสบการณแบบนี้คอนขางยาก ไมไดแปลวาเกงกวาคนอื่น แตวามีความสามารถ 
ในการมองภาพกวางภาพรวมมากกวาอีกหลายกลุมซึ่งอาจจะเกงมากกวาหรือเกงเทา 
แตไมมีประสบการณเทา เพราะฉะนั้นประสบการณในการบริหารชองเปนเรื่องที่สําคัญ 
ทานประธานที่เคารพครับ แนวความคิดเรื่องการปรับปรุงชอง ๑๑ กระผมขออนุญาต 
ทานประธาน ทานสมาชิกใชคําภาษาอังกฤษหนึ่งคํา เขาใชคําวา รีแบรนดิ้ง (Re-branding) 
คือหมายถึงวาคุณคาในใจที่ เวลาดูจอชอง  ๑๑  เดิม  มันควรจะเปลี่ยนไปเมื่อดู 
ชอง ๑๑ ใหม ซึ่งเปนการวัดทางจิตใจ วัดทางนามธรรม แตมันก็มีผลตอบสนองในทาง 
การดําเนินการในเชิงรายไดรายจายในอนาคตเชนกันถึงแมจะไมใชเปนชองธุรกิจก็ตาม 
เพราะฉะนั้นการที่จะปรับปรุงใด ๆ ในระดับนั้นผมเชื่อวากรมเขาจะตองไดคนที่มี
ความสามารถ  ไดคนที่ มีประสบการณ  ไดคนที่ ไมมาลองผิดลองถูก  ไมอยากได 
มือสมัครเลน  ที่จู ๆ ก็ไดสถานีโทรทัศนไปบริหารทั้งสถานีเหมือนสามลอถูกหวย  
กระผมอยากจะเห็นมืออาชีพเขามาบริหารงานในเรื่องนี้และรับผิดชอบตอทุกบาท 
ทุกสตางคที่เงินภาษีของพี่นองประชาชนไปเปนงบประมาณของสถานีวิทยุโทรทัศน 
แหงประเทศไทย ที่บัดนี้มีชื่อวา เอ็นบีที  
 



๑๐๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๔๖/๒ 
 
   สวนเรื่องที่ทานบอกวา  ตอไปสวนภูมิภาคบนกันวาจะไมไดแสดง
ความสามารถแลวไม เปนความจริงครับ  ทานพูดเร็วไปนิดหนึ่ ง  ถาทานไปพูด  
๑๑ กรกฎาคม เราจะไดคลี่ผังมาดูกัน แนวทางที่จะเปนไปในตอนนี้ก็คือมันจะมีรายการ
ชวงหนึ่ง แตกระผมยังบอกไมไดวามันจะกี่ชั่วโมง เพราะตองคุยกับคนในกรมและคน 
ในสถานีเขา เขาเปนตัวหลัก กระผมเปนตัวสนับสนุนวาจะเปนการใหเวลากับทางสวน
ภูมิภาคในการทํารายการที่เปนความสนใจของเขา กระผมไปพูดในหลายที่กราบเรียน
ผานทานประธานไปสูทานสมาชิกที่สงสัยเรื่องนี้วากระผมก็เคยเปนผูประกอบวิชาชีพสื่อ 
ก็ตั้งคําถามตัวเองในใจมาตลอดวา ทําไมทั้งประเทศตองดูรายการโทรทัศนเดียวกันหมด 
ทําไมคนสุราษฎรธานีตองรับรูถึงปญหารถติดที่สีลมดวย ทําไมคนเชียงใหมตองมาสนใจ
วาตอนนี้ทางดวนกรุงเทพมหานครรถมันติดขัดแคไหน ในหวงเวลานั้นเองครับที่จะมี 
การตัดภาพสัญญาณไปสูภูมิภาค เขาไดแสดงความสามารถแนครับ ก็ขอบคุณทาน 
ที่แสดงความกังวลผานทานประธานมา 
   สวนเรื่องของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กระผมตองกราบเรียนวา
กระผมไมไดเปนผูใหเงื่อนเวลาเรื่องเดือนเมษายน พฤษภาคม นั่นเปนการตอบคําถาม
สื่อมวลชนวาเรื่องนี้มันจะมีเวลาสักเทาไร กระผมก็เลยอธิบายวาเรื่องนี้ไมใชอํานาจ 
ของกระผม แตโดยธรรมเนียมปฏิบัติแลวบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เขาจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปประมาณเดือนนั้น เพราะฉะนั้นกระผม
เขาใจวาถาหากเรื่องที่ผมจุดขึ้นมาในฐานะผูถือหุนสวนหนึ่ง คือเปนตัวแทนของพี่นอง
ประชาชนที่ไปถือหุนใหญใน อสมท เปนที่สนใจของผูถือหุนสวนใหญ เขาก็คงใชเวลานั้น
ในการอภิปรายและในการถกเถียงกันเรื่องนี้ กระผมไมไดไปชี้นํา กระผมไมไดไปบอก 
กระผมเพียงแตบอกเงื่อนเวลาวาเมษายน พฤษภาคมนั้นเขาจะมีการประชุมสามัญ
ประจําปกันเทานั้น สวนเขาจะทําอยางไรนั้นกระผมไปยุงไปเกี่ยวไมได แลวถาถามวา
กระผมไปสรางความเสียหายหรือไม ตองตอบทานสมาชิกผานทานประธานไปอยางนี้ครับ 
 
                  - ๔๗/๑ 



๑๐๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๔๗/๑ 
 
ตองอยาลืมวารัฐบาลเองที่ไดรับฉันทานุมัติ ไดรับฉันทะจากพี่นองประชาชนมานี่เปนผูถือหุน 
คนหนึ่งเหมือนกันนะครับทานประธานครับ และผูถือหุนคนนี้คือถือแทนพี่นองประชาชน
ไมมีสทิธิบนหรืออยางไร ไมมีสิทธิชี้ปญหาที่มันเริ่มตนวามันมีจุดบกพรองที่มันอาจจะลามปาม 
ไปสูปญหาใหญมากขึ้น หรือวามีคนใดคนหนึ่งในประเทศนี้ตองการจะเห็นปญหาเหมอืนกบั
บริษัทเอ็นรอน (Enron) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอางความเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแลวก็ปด 
การขาดทุนเขาไวใตพรมเปนปหลายปตอเนื่องกัน จนในที่สุดบริษัทพลังงานอันดับ ๗ ของโลก 
ก็ลมสลายลง กระผมไมไดไปเปรียบเทียบ อสมท กับบริษัทเอ็นรอนนะครับ มูลคา 
มันตางกันเยอะ แตกระผมไมอยากเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดียวกันที่วาเห็นปญหาแลวไมพูด 
รอจนมีปญหาไปกอนเพราะรัฐมนตรีจะปกปองตนเอง กลัวจะโดนครหานินทา กระผมทํา
อยางนั้นไมได เพราะฉะนั้นในการชี้ปญหา กระผมขอเรียนวาเปนการชี้ในฐานะผูถือหุน  
ซึ่งเขาก็สามารถทําไดโดยกลไกที่มีอยู ไมตองเปนผูถือหุนใหญหรอกครับ แตวาการดําเนินการใด ๆ 
นั้นไมใชหนาที่รัฐบาลแลว เปนหนาที่ของผูถือหุนนั้นจะตองทํารวมกันในที่ประชุมสามัญ
ประจําปเพื่อตัดสินในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระผมจะรับผิดชอบอยางไรนั้น  
กระผมก็จะรับผิดชอบตอไปในแนวทางที่กระผมไดเร่ิมตนไว นั่นก็คือวา เมื่อชี้ปญหาแลว
กระผมตองติดตามปญหาตอ แตจะดําเนินการอยางไรนั้นขึ้นอยูกับผลการประชุม มติของที่ประชุม 
ผูถือหุนของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กระผมขอกราบเรียนเทานี้ครับ ขอบคุณ 
ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานอภิชาตครับ  
   นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผม อภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ทานรัฐมนตรี 
ไดพูดถึงความเปนหุนสวนในฐานะเปนคนไทยคนหนึ่ง แตทานรัฐมนตรีตองเขาใจดวยวา
ทานมีฐานะเปนอะไร คนที่จะมาเปดเผยขอมูลขอเท็จจริงถึงผลการดําเนินงานใน อสมท 
เขามีคณะกรรมการมีบอรดของเขาอยูแลวนั่นเปนหนาที่ แตการที่ทานไปบอกไปพูดเสียเอง 
โดยที่ใหความจริงกับสาธารณชนโดยไมครบถวนดวยนี่ยิ่งเปนอันตราย และผลเสียหาย 
 



๑๐๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๔๗/๒ 
 
ที่เกิดขึ้นทานก็ยังไมตอบวาทานจะรับผิดชอบกับเร่ืองนี้อยางไร ทานไดพูดถึงเรื่องหลัก
ความสมดุลในการเสนอขาว เสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศนของรัฐ วันนี้ผมเห็นดวยครับ 
ถาทานจะทําเรื่องความสมดุลใหเปนจริง สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุหรือสื่อมวลชนทุกแหง
ตองยึดสิ่งนี้ ความถูกตองครบถวนเปนกลาง เปนธรรม นี่เปนคัมภีรสําหรับคนประกอบ
วิชาชีพนี้ไปบิดพลิ้วไมได แตสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ หรือจะเปนเอ็นบีทีในอนาคตของทาน
จะเปนอยางนั้นจริงหรือเปลา วันนี้มีรายการสนทนาประสาสมัครครับ พูดอยูขางเดียว 
นั่นเปนความจริงขางเดียว แลวก็ไมมีโอกาสใหบุคคลอื่นไดตอบโต ผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรเสนอขอเวลาที่จะใหผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรพบประชาชน 
ชอง ๑๑ จะจัดความสมดุลตรงนี้ไดหรือไมครับ  
   ทานประธานที่เคารพครับ คําถามสุดทายที่ผมอยากจะฝากก็คือวา ทั้งการเขาไป 
ปรับผังรายการชอง ๑๑ การยึดคืนคลื่นวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ทั้งการเขาไปกดดัน
ตอตัวกรรมการผูอํานวยการใหญ อสมท ทานทราบหรือไมวาสุมเสี่ยงตอการกระทํา 
ที่เกินอํานาจหนาที่ของทานและอาจจะขัดตอรัฐธรรมนูญ ถาทานทราบแลวทานจะทํา
อยางไรครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
   นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ขออนุญาตใชสิทธิในการตอบอีกครั้งหนึ่งครับ ทานครับ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่
ทานไดยกขึ้นมาหลายประเด็นนั้น กระผมตองเรียนอยางนี้ครับวา การปรับปรุงนั้น 
มันยังไมสิ้นสุด ถาหากทานดูปฏิทินเพียงแคเดือนเศษ ๆ เทานั้นที่รัฐบาลชุดนี้เขามารับชวง 
ในการบริหารประเทศเปนการชั่วคราว เพราะรัฐบาลทุกชุดก็ชั่วคราวทั้งนั้น เพียงแตกระผม 
จะตองบอกวาทานกรุณาดูตอไปอีกสักนิดหนึ่งครับวา ผลของการปรับปรุงนั้นมันจะถูกใจทาน 
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพูดและคิดในนามของพี่นองประชาชนเปนจํานวนมาก 
ทั่วประเทศหรือไม ------------------------------------------------------------------------     - ๔๘/๑ 
 



๑๐๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๔๘/๑ 
 
ในสวนของการสรางสมดุลขอมูลขาวสารนั้นกระผมตองขอกราบเรียนโดยไมใชเวลามาก
จนเกินไปวา มันไมใชเฉพาะในเชิงคุณภาพวาคนนี้มีรายการนี้ คนนั้นมีรายการนั้นแลวมัน
จะสมดุล แตตองมีในเรื่องของปริมาณวาคนที่อยูในพื้นที่ไกลหรือแมแตในพื้นที่ใกล แตโดน
กําบังดวยตึกบาง ดวยสิ่งกีดขวางในการสื่อสารบาง เขาไดรับอรรถรส ไดรับขอมูลขาวสาร 
อยางสมดุลดวย เหลานี้กระผมถือวาเปนความรับผิดชอบตามนโยบายขอ ๘.๓ ที่รัฐบาล
ไดแถลงไวตอสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น สวนเรื่องของรายการโทรทัศนนั้นเปนเรื่องปลายเหตุมาก 
เร่ืองเล็กมากครับ ขอกราบเรียนผานทานประธานไปวาเรื่องนี้กระผมจะไดพิจารณาดูให 
แนนอนครับ นายกรัฐมนตรีมีรายการสนทนาประสาสมัคร ขณะนี้ทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรโดยทีมงานของทานก็ไดกรุณาเสนอเรื่องขึ้นมาวาอยากจะไดรายการ
ในรูปแบบที่คลาย ๆ กัน ผมยังไมไดเห็นชื่อรายการ แตประเด็นก็คือวาจะตองนําเอารายการ 
ตรงนี้มาพิจารณารวมกับการจัดรายการทั้งหมดลงผังรายการของสถานีใหม กระผมเชื่อวา 
นักประชาธิปไตยอยางทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไมตองการไดอภิสิทธิ์ 
ในการไดจัดกอนคนอื่น เพราะฉะนั้นในการจัดผังรายการที่จะลงสถานีโทรทัศนเอ็นบีที
กระผมจะพิจารณาใหเปนพิเศษครับ มีสนทนาประสาสมัคร ผมไมทราบวาทางนี้อะไร 
อภิสิทธิ์วันละนิดจิตแจมใสอะไรไดทั้งนั้น กระผมจะดูใหวาในการจัดรายการตาง ๆ เหลานี้
จะไดทําใหเกิดสมดุลของขอมูลขาวสารในเชิงคุณภาพที่พี่นองประชาชนจะสามารถเอาไปใช 
ขบคิดพิจารณาในการประเมินผลการทํางานของนักการเมืองเพื่อประเทศชาติหรือไม 
กระผมขอเรียนชี้แจงเทานี้ ขอขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณครับ ยินดีตอนรับผูนําชุมชนและราษฎรจากตําบลตาง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี 
เชิญทานอภิสิทธิ์ครับ  
   นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน 
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย บังเอิญ
ทานรัฐมนตรีพาดพิงมานิดหนอยนะครับ ผมไมขัดของเปนอํานาจของทานที่จะพิจารณา 
แตกราบเรียนวา ที่กระผมทําไปไมใชประสงคจะไดสิทธิพิเศษสวนตัว ตองการสราง 
 



๑๐๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๔๘/๒ 
 
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความสมดุลจริง ๆ  
ผมเห็นทานรัฐมนตรีไมลังเลเลยที่บอกทบทวนรายการทั้งหมด แตถูกถามวาทบทวนรายการ 
ทานนายกรัฐมนตรีพบประชาชนไหม ทานบอกวาไมตองทบทวน ผมก็ไมมีความประสงค
จะตองใชสิทธิพิเศษอะไรหรอกครับ แตวาทานรัฐมนตรีใชเวลาในการพิจารณาเรื่องของ
ทานนายกรัฐมนตรีไดระยะเวลาแทบไมตองคิดเลย ก็นาจะพิจารณาเรื่องของผมไดเร็ว 
อยาทําอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทานครับ จะเอาอะไรก็เอาตอบมา แลวก็ฝากไปถึงทานรัฐมนตรีผาน 
ทานประธานแทนคนในสภาทั้งหมด บังเอิญทานพูดวาจริง ๆ งานของฝายนิติบัญญัติสําคัญ 
เวทีนี้ก็เปนเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์ ทราบวาในการปรับผังรายการของทานลดเวลาแทบจะเรียกวา
รายการเดียวที่ฝายนิติบัญญัติมีอยูคือมองรัฐสภา ทานไปลดจาก ๑ ชั่วโมงเหลือ ๒๕ นาที 
ก็อยากจะกราบเรียนวาทานประธานเองก็คงจะตองทําหนาที่แทนพวกเราในการที่จะทวงวา 
ฝายนิติบัญญัติมีโอกาสสื่อสารกับประชาชนนอยอยูแลว จะลดเวลาตรงนี้ไปทําไม จะสอดคลอง 
กับการสนับสนุนประชาธิปไตยที่ทานแสดงตัววาทานเปนผูเรียกรองจริงหรือไมครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เร่ืองนี้ผมทําหนังสือไปถึงทานรัฐมนตรีแลว เชญิทานรัฐมนตรีครับ  
   นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี จริง ๆ  
แลวหลังจากผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผมไมอยากจะลุกขึ้นมาแลว แตเผอิญวา 
มีขอเท็จจริงที่ขออนุญาตกราบเรียนผานทานประธานไปเพื่อความเขาใจรวมกัน  
   ประการแรกก็คือวา เร่ืองของโทรทัศนรัฐสภาเปนเรื่องสําคัญจริงครับ รายการ 
มองรัฐสภานั้นไดถูกนํามาลดเวลาดวยความเขาใจผิดกัน เนื่องจากวารายการขาวใหมไปเบียด
พื้นที่ กระผมไดแนะนําไปใหคณะกรรมการของกรมประชาสัมพันธไดดูวาจะมีโอกาสเพิ่มเวลา
นั้นไดหรือไมอยู นี่คือมองรัฐสภานะครับ กราบเรียนทานผูนําฝายคานในสภาแทนราษฎร 
ผานทานประธาน  
   และประการที่ ๒ ก็คือจากที่ทานผูทําหนาที่ประธานในขณะนี้ทานไดกรุณา
ชี้แจงกับทานสมาชิกวา ไดมีหนังสือมาถึงกระผมนั้น กระผมอยากจะขอกราบเรียนวา ขณะนี้ 
 



๑๐๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วนัทนา ๔๘/๓ 
 
ทางรัฐบาลในสวนที่กระผมรับผิดชอบจะหาทางที่จะทําใหรัฐสภานั้นมีสถานีโทรทัศน 
ที่กวางขวางกวาที่เปนอยู ขณะนี้ทานมีโทรทัศนดาวเทียมเอ็นบีที ๑๕ อยูแลว แตวาก็ออก
ในที่แคบ เพราะมีจาน มีเซ็ต ดร็อป บ็อค (Set drop box) กันอยูไมกี่บาน กระผมจะหาทางทํา
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ขอกราบเรียนผานทานประธานไปครับ  
 
                  - ๔๙/๑ 
 
 
 
 



๑๐๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๔๙/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขออนุญาตยืนยันนะครับ เพราะทานรัฐมนตรีไดสงซิกแนล (signal) มาถึงผมแลวเหมือนกัน 
กรณีเร่ืองนี้นะครับ ผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปนะครับ มีผูเขามาประชุมเกิน
กวากึ่งหนึ่งครับ  
   ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงที่ประชุม ไมมี  
  ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมี  
  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองทีค่ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี  
  (นายสาทิตย วงศหนองเตย ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสาทิตยมีอะไรครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ก็ไมไดจะเสนออะไร แตวาจะขอ
หารือทานประธานนิดเดียวเทานั้นเองนะครับ เผื่อวาเราจะสามารถดําเนินการไดในสัปดาหหนา 
ก็คือเรื่องของวาระที่ ๗ ซึ่งมี ๒ เร่ืองดวยกัน ก็คือวาระเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจําสภากับการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อที่จะยกรางประมวลจริยธรรม ซึ่งขณะนี้บรรจุ
ระเบียบวาระไปแลว ก็บังเอิญวาเรื่องนี้เรายังไมไดดําเนินการมา เร่ืองคณะกรรมาธิการสามัญ 
ก็หลายสัปดาหแลว แลวเรื่องของคณะกรรมาธิการที่ไปยกรางประมวลจริยธรรมของสภา
ซึ่งจําเปนมากและเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็บรรจุมา ๒ สัปดาหแลวยังไมได 
ดําเนินการก็หารือไวเผื่อวาจบจากเรื่องนี้ในสัปดาหหนาก็อาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา 
แลวก็จะนอยจะมากนี่ตั้งคณะกรรมาธิการประมวลจริยธรรมไปเขาจะไดทํางาน  
สวนคณะกรรมาธิการสามัญนี่ก็ลวงเวลามาพอสมควรแลวก็นาจะมีขอยุติกันนะครับ ก็เรียน 
หารือฝากทานประธานเอาไวเพื่อที่จะไดประสานทุกฝายในสัปดาหหนาครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมขอไปที่ญัตติตอไปเลยนะครับ จากที่พิจารณาคางไวคราวที่แลว ญัตติเร่ืองขอให 
ตั ้งคณะกรรมาธ ิการว ิสามัญเพื ่อสอบสวนและศึกษาสถานการณความไมสงบ 
 



๑๑๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๔๙/๒ 
 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ญัตติ ไดพิจารณารวมกัน ซึ่งไดเลื่อนจาก 
การพิจารณาตอจากเมื่อวาน  เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตดําเนินการตอเลยครับ  
ทานพีรยศเชิญครับ 
  ผูชวยศาสตราจารยพีรยศ ราฮิมมูลา (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม ผูชวยศาสตราจารยพีรยศ ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย กอนอื่นก็ตองขอขอบคุณทานประธานที่เปดโอกาสใหกระผม 
ไดทําหนาที่ในวันนี้ อันสืบเนื่องมาจากญัตติปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เราไดมีการพูดคุยกันตั้งแตเมื่อวานและมีเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทั้ง ๒ ฝาย ทางฝายรัฐบาล 
และฝายคานไดอภิปรายไปหลายทานแลว สําหรับในสวนของกระผมในวันนี้จะขออนุญาต 
นําเสนอขอมูลในเชิงวิชาการ และเสนอแนะทางรัฐบาล ทานประธานที่เคารพ สถานการณ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนที่ทราบกันดีอยูแลววามันมีความรุนแรงนับตั้งแตป ๒๕๔๔ 
ถึงปจจุบันนี้ยังไมมีทีทาวาจะจบลงไดอยางไร หลายทานไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ตาง ๆ ในสวนของกระผมก็เชนเดียวกัน บางครั้งสิ่งที่กระผมจะนําเสนอในวันนี้อาจจะไมเคย 
ไดยินมากอน หรือบางทานอาจจะทราบมาแลวเปนบางสวน นั่นก็คือการพัฒนาการ 
ของขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต นับตั้งแตอดีตมาถึงปจจุบันนี้
ขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นไดพัฒนามาถึงขั้นที่จะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ----------------------------------------------------                          
           

        - ๕๐/๑ 
 
 
   



๑๑๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๕๐/๑ 
 
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไมใชปญหาของพี่นองใน ๓ จังหวัด ณ วันนี้ เปนปญหาของ 
คนไทยและประเทศไทยทั้งประเทศ ถาเรายอมรับวาดินแดนสวนนั้นเปนประเทศไทย มันเปน 
ภาระหนาที่ของคนไทยทุกคนที่อยูในประเทศนี้ตองใหความสนใจ ตองใหความสําคัญกับ
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต การพัฒนาการแนวความคิดขบวนการ
แบงแยกดินแดนในอดีตนั้นอยูเฉพาะกลุมบางกลุม เฉพาะคนบางคนเทานั้นเอง แตในปจจุบันนี้ 
ไดเปลี่ยนบทบาทจากคนกลุมหนึ่งไปสูอีกหลาย ๆ กลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมปญญาชน
รุนใหม อันนี้เปนสิ่งที่กระผมวิตกกังวลวาถาหากวารัฐบาลไมใหความสนใจและไมให
ความสําคัญ ในระยะหลัง ๆ เราไดยินมีผูที่รับผิดชอบดวยการแกไขปญหาบางทานวาจะมี
การเจรจาไหม หรือจะมีการพูดคุยกันไหม ประเด็นตรงนี้อยามองขามนะครับ สิ่งเหลานี้
มันมีการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนานั้นมันมีสาเหตุอยูหลายประการ จากการเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณการเมืองระหวางประเทศก็เปนสวนหนึ่ง นับตั้งแตการปฏิวัติอิสลาม 
ในประเทศอิหราน ป ค.ศ. ๑๙๗๘-๑๙๗๙ แมวาประเทศอิหรานจะเปนประเทศมุสลิม 
นับถือนิกายชีอะห แตในสายตาของบรรดาปญญาชนมุสลิมจากทุกมุมโลกไดมองตรงกันวา 
อิหมามโคไมนี ในฐานะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงประเทศอิหรานนําไปสูการปฏิวัติอิสลาม
ขึ้นมาในปที่กระผมไดกลาวไวแลวนั้น กลายเปนสัญลักษณที่สําคัญในกลุมปญญาชน
มุสลิมวาเปนผูที่กลาหาญตอกรกับประเทศมหาอํานาจตะวันตกจนกลายเปนหรือมีอิทธิพล 
ตอบรรดาปญญาชนมุสลิมจากทุกมุมโลก ประเทศไทยของเราก็เชนเดียวกันคงไมพนจาก
กระแสแนวความคิดอันนั้น  
   เหตุผลที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๑๑ 
กันยายน ป ๒๐๐๑ ที่หลาย ๆ คนคิดไมถึงวาจะเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นมาใจกลางหัวใจของ 
ชาวอเมริกันก็คือ การถลมตึกเวิลด เทรด เซนเตอร (World Trade Center) ก็นําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
อีกระดับหนึ่งของการเมือง นํามาสูประเทศไทยเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะ
ใหทานประธานและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานที่อยูตรงนี้ตองใหความสําคัญครับ 
เพราะวาการพัฒนาการแนวความคิดแบงแยกดินแดนจากอดีตมาจากกลุมเล็ก ๆ ที่ผม
กลาวไปแลว อันเกิดมาจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในสมัย ฯพณฯ สฤษดิ์ ธนะรัชต 
 



๑๑๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๕๐/๒ 
 
ขออภัยที่เอยนามตรงนี้ ไดรับรายงานจากอดีตนายอําเภอคนหนึ่งจากอําเภอสุไหงปาดี 
เขียนรายงานถึงนายกรัฐมนตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต วาสถาบันการศึกษาปอเนาะเปนแหลงซองสุม 
ขบวนการแบงแยกดินแดน ทําใหรัฐบาลของ ฯพณฯ สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดดําเนินนโยบาย 
ที่จะจัดระเบียบสถาบันปอเนาะ โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิรูปสถาบัน
ปอเนาะ ใหบรรดาปอเนาะทั้งหลายจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสะดวกในการ
ที่จะกํากับดูแลและจะใหเงินสนับสนุน เร่ิมตั้งแตป ๒๕๐๓ ผมจําไดครับในการศึกษาวิจัย
ของผมในระดับปริญญาเอก ผมไดคนพบขอมูลวาป ๒๕๐๐ สถาบันปอเนาะในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตรวมกับ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลามีทั้งหมด ๕๕๐ โรง หลังจาก
รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดดําเนินนโยบายในเชิงบังคับใหสถาบันปอเนาะจดทะเบียนกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหสถาบันปอเนาะจาก ๕๕๐ โรง ที่กระผมกลาวไปแลว ๑๕๐ โรง 
ประทวงรัฐบาลดวยการปดไมดําเนินการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะ จาก ๑๕๐ โรง 
มีปอเนาะหนึ่งไมเพียงแตปดตัวเองประทวงรัฐบาลไมสอนหนังสือ แตยังประกาศตอสูกับ
อํ านาจรั ฐ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๑/๑ 



๑๑๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      สุภาภรณ ๕๑/๑ 
 
ปอเนาะนี้อยูที่อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบานที่นั่นเรียกวา ปอเนาะปะโด โตะครู 
ซึ่งเปนผูดําเนินการสอนในสถาบันปอเนาะนี้ชื่อ ฮัจญีฮาซัน อับดุลการิม บินฮาซัน ทานได
ชักชวนลูกศิษยผูสนับสนุนของทานตัดสินใจเขาปา จับอาวุธเขาปาประกาศตอสูกับอํานาจรัฐ 
เพราะวาทานการิม บินฮาซัน มองวารัฐบาลเขามากาวกายในสถาบันของเขา อยาลืมนะครับ 
ทานผูมีเกียรติในสภาแหงนี้ทุกทานนะครับวา ปอเนาะนั้นเปนสถาบันการศึกษาที่มีอยูใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมาเปนเวลาหลายรอยปมาแลว และจากขอมูลที่กระผม 
ไดศึกษามาสถาบันการศึกษาปอเนาะนี้ไดดําเนินมาไมต่ํากวาสามสี่รอยป นับตั้งแตศาสนา 
อิสลามไดเขามาสูบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีพอคาวาณิชยจากประเทศอาหรับ
เขามาสูในดินแดนปตตานีก็ไดนําศาสนาอิสลามมาถายทอดบริเวณนั้น ทําใหประชาชน
ในบริเวณนั้นจากนับถือศาสนาฮินดู พราหมณ พุทธ มากอนหันมานับถือศาสนาอิสลาม 
ไดสนใจในหลักการคําสอนของอิสลาม จึงมีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามขึ้นมา 
สถาบันการศึกษาปอเนาะจึงถือวาเปนสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในตัวที่ถูก
จําลองมาตั้งแตอดีตกาลในสมัยทานศาสดามูฮัมมัดซึ่งเปนศาสดาสุดทายของอิสลาม 
ไดถือกําเนิดในยุคนั้น ที่ศาสดามูฮัมมัดไดดํารงชีวิตอยูในมักกะห และเผยแพรศาสนาอิสลาม 
เปนเวลา ๑๓ ป หลังจากนั้นทานไดรับบัญชาการจากพระผูเปนเจาใหมีการอพยพ หรือ  
ฮิจญเราะหในภาษาอาหรับไปสูนครมาดีนะห เมื่อทานไปสูนครมาดีนะหสิ่งแรกที่ทานศาสดา 
มูฮัมมัดไดดําเนินการก็คือเปนจริยวัตรของทาน ในภาษาอาหรับเรียกวา ซุนนะตุลนบี  ก็คือ 
จริยวัตรของทานศาสดา ก็คือการสรางมัสยิด บรรดาผูศรัทธาตอศาสนาอิสลามทุกสารทิศ
ในตะวันออกกลางที่ตองการรับนับถือศาสนาอิสลาม โดยคํากลาวปฏิญาณตนกับตอหนา
ทานศาสดาก็ไดหลั่งไหลเขามาสูนครมาดีนะห ผูคนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมาปลูก
กระโจมหรือทําบานเล็ก ๆ รอบ ๆ มัสยิดที่ทานศาสดาไดสราง ตรงนี้คือแบบจําลองของปอเนาะ 
ที่ถูกนํามาสูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจากการศึกษาของทั้งนักวิชาการ 
ในประเทศไทยทั้งตะวันตกยอมรับวาสถาบันการศึกษาปอเนาะนั้นถือกําเนิดในดินแดน
ปตตานีเปนแหงแรก จากจุดตรงนี้เปนจุดที่เราตองใหความสําคัญใหความสนใจวาสถาบัน 
การศึกษาปอเนาะนั้นจึงกลายเปนมรดกอันสําคัญของพอแมพี่นองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 



๑๑๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๕๑/๒ 
 
การที่รัฐบาลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไมเขาใจประวัติศาสตรความเปนมาของสถาบันปอเนาะ
และเขาไปแทรกแซงกิจการของสถาบันปอเนาะในขณะนั้นนําไปสูการตอตานความไมพอใจ 
ของบรรดาโตะครูหรือเจาของโรงเรียน จึงเกิดปฏิกิริยามากมายนะครับ นําไปสูที่เราเรียกวา 
กบฏผูนําศาสนาในบางยุคบางสมัยเพราะสถาบันการศึกษาตรงนี้ เพราะฉะนั้นกอนที่
การศึกษาภาษาไทยจะเขาไปสูในดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใตหรือในปตตานีนั้น การเรียน 
การสอนของบรรดาพี่นองมุสลิมในพื้นที่ตรงนั้นจะผานการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะ 
เพราะฉะนั้นปอเนาะไมใชโรงเรียนครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ปอเนาะไมใชโรงเรียน  
ถาเรามองภาพของโรงเรียนจะมีหองเรียน มีกระดานดํา จะตองกําหนดระยะเวลาผูที่เขาเรียน 
อายุผูเขาเรียน จะจบตอนไหนอยางไร สถาบันการศึกษาปอเนาะถาผมจะเปรียบเทียบให
ทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติในสภาแหงนี้ไดรับทราบไดเขาใจพรอมกัน มันเปนสํานัก 
ถาจะเปรียบถาเราดูหนังจีนก็คือสํานักเสาหลิน บูตึ๊ง อะไรตาง ๆ เหลานี้ ----------------------------- 
 
                   - ๕๒/๑ 



๑๑๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลกัษณ ๕๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นคนที่มีความรูที่เขาเรียกวาโตะครูเจาของโรงเรียน โดยทั่วไปแลวจะมีความรูพื้นฐาน 
ของอิสลามทุก ๆ สถาบันปอเนาะ แตโตะครูหรือเจาของโรงเรียนจะมีความเชี่ยวชาญ
สาขาใดสาขาหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงไมแปลกใจนะครับ ผูที่เขามาเรียนหรือมาศึกษาในสํานัก 
ของปอเนาะหรือสถาบันปอเนาะจะอยูปอเนาะนั้นสัก ๒ ป ๓ ป ไปเรียนสาขาวิชานี้  
เมื่อคิดวาตัวเองมีความรูเพียงพอแลวอาจจะยายไปอยูในสถาบันปอเนาะอื่นอีกตอไป 
เพื่อที่จะไดเรียนรูวิชาอื่น ๆ อันนี้แหละครับเปนมรดกที่สําคัญในความรูสึกของพอแมพี่นอง 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อรัฐบาลดําเนินการปฏิรูปสถาบันปอเนาะ นําไปสู 
การแปรสภาพสถาบันการศึกษาปอเนาะเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนับตั้งแต
ป ๒๕๐๓ ถึงป ๒๕๑๒ ในเชิงแกมบังคับ ใหนําหลักสูตรภาษาไทยเขาไปในสถาบันการศึกษา 
ปอเนาะ ในระยะแรกก็ไดรับการตอตานจากเจาของโรงเรียน เพราะเจาของโรงเรียนหรือ
โตะครูนั้นมีความรูสึกวา สถาบันปอเนาะคือสถาบันทั้งศาสนาและสถาบันการศึกษา  
ซึ่งเกี่ยวของกับหลักศาสนาอิสลาม ผลิตคนเพื่อใหมีความรูความเขาใจในจริยธรรม 
และคุณธรรม อิสลามสรางคนใหเปนคนดี เมื่อถูกกลาวหาวาเปนแหลงซองสุมขบวนการ
แบงแยกดินแดนโดยไมไดแยกวาสถาบันปอเนาะไหนบาง อันนี้คือลักษณะของการเหวี่ยงแห 
จึงนําไปสูปฏิกิริยาที่ไมพอใจของบรรดาเจาของโรงเรียนหรือโตะครู เมื่อโรงเรียนปอเนาะ
หรือสถาบันปอเนาะไดแปรสภาพเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็จะตองยอมรับ
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นตองนําวิชาสามัญเขาไป ในระยะแรก 
ยังอนุโลม ยังอนุญาตใหจดทะเบียนแลวก็เรียกวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเรียน
เฉพาะศาสนาอิสลามอยางเดียว แตตอมาก็มีการที่ผมกลาวไวแลวเชิงบังคับใหเอาหลักสูตร 
ภาษาไทยเขาไป ในระยะแรก ๆ ก็ไดรับการตอตาน เพราะมีความรูสึกวาการนําวิชาอื่น ๆ 
เขาไปสูในสถาบันศาสนาที่เขามีความเคยชินเฉพาะในเรื่องของศาสนาจะมองวามันเปน
การแทรกแซง และครูอาจารยที่เปนสุภาพสตรีที่ไมใชเปนมุสลิมเขาไปเปนครูสอนภาษาไทย 
ในสถาบันปอเนาะ ตองขออภัยทานสมาชิกผูทรงเกียรติตรงนี้ดวยนะครับ ทานนุงกระโปรง 
สั้น ๆ ใสเสื้อแขนสั้นเขาไปในสถาบันศาสนา ในความรูสึกของประชาชนตรงนั้นมองวา
ไมใหเกียรติ เปนการดูถูกดูแคลนจึงเกิดปฏิกิริยา บางสถาบันปอเนาะที่ยอมรับแปรสภาพ 
 



๑๑๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๕๒/๒ 
 
ไปแลวก็จะพูดคุยกับอาจารยและครูที่เปนสุภาพสตรีวาทานไมตองมาสอนก็ได ถึงเวลาทานมารับ 
เงินเดือน เราจะเซ็นให อันนั้นคือในระยะแรก แตปจจุบันนี้ทุกอยางก็เขารูปเขารอยแลว 
ในระยะแรก ๆ นั้นแนนอนครับ เพราะวาตางคนตางไมเขาใจ แตการกลาวหาใสรายมันยัง
ไมไดหมด แมอดีตผานไปแลวหลายสิบป มาถึงวันนี้เราก็จะเห็นรายงานจากหนวยงานของรัฐ 
ในพื้นที่จะกลาวหาสถาบันปอเนาะ จริง ๆ ตรงนี้ผมอยากจะทําความเขาใจกับทานประธาน 
และสมาชิกผูทรงเกียรติ บางทานอาจจะยังไมเขาใจตรงนี้ สถาบันปอเนาะอันใดที่แปรสภาพ 
เปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและรับหลักสูตรสามัญเขาไปแลว อันนี้กรุณา 
อยาเรียกสถาบันปอเนาะอีกตอไป เพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่รับวิชาสามัญ 
เขาไปมีทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ หมดสภาพความเปนสถาบันปอเนาะแลว จิตวิญญาณ 
ตรงนั้นมนัหมดไปแลว เพราะเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่ว ๆ ไป อยางเชน คริสเตียน อัสสัมชัญ 
เพราะมีระบบการสอบเขาไปเรียน มีระยะเวลาการกําหนดชั้นเรียน มีหลักสูตรชัดเจน  
ซึ่งแตกตางกับสถาบันปอเนาะเดิม มันขึ้นอยูกับโตะครูหรือเจาของโรงเรียนจะเปนผูกําหนดวา 
คุณเรียนอยูชั้นไหน ๆ หลักสูตรนี้เขาจะพิจารณาอยูที่โตะครูคนเดียวจะเปนผูตัดสิน  
และอีกขอหนึ่ง ขอสังเกตที่ ๒ ในสถาบันปอเนาะเดิมนั้นไมมีคําวา อุสตาซ ครับ  อุสตาซ เปนภาษา 
อาหรับ ถาแปลเปนภาษาอังกฤษก็คือ โปรเฟสเซอร (Professor) ศาสตราจารย อันนี้เปด
ดิกชันนารี่ (Dictionary) ดูไดเลยนะครับ อุสตาซ นี่ถาไปเปดดิกชันนารี่อาหรับ-อิงลิช  (Arab-English) 
ก็จะแปลวา โปรเฟสเซอร เปนศาสตราจารยคนที่สอน จะมีเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๓/๑ 



๑๑๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๕๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นเวลาขาวที่ออกไปมักจะสรางความสับสน มักจะสรางความไมพอใจ  
ไมสบายใจแกบรรดาโตะครูซึ่งเปนเจาของโรงเรียนและเจาของสถาบันปอเนาะ  
และปอเนาะมี ๒ อยางครับ ปอเนาะที่เปนวากัฟ ก็คือการบริจาคโดยประชาชน 
ชวยกันสรางขึ้นมา อีกลักษณะหนึ่งกค็ือเปนที่ดินของโตะครูแลวผูมีความรู และชาวบาน
ชวยมาสรางอาคารสําหรับลูกหลานทีเ่ขาจะมาเรียน  อันนี้ตองแยกใหชัดเจน เวลาขาว 
ที่ออกมามักจะมองวา โรงเรียนปอเนาะ ซึ่งคําวา โรงเรียนปอเนาะ มันกผ็ิดแลว ตองเรียก 
สถาบันปอเนาะ ตรงนี้อยากจะใหทางทานประธานฝากไปยังผูที่มีสวนในการแกไข 
ปญหาจังหวดัชายแดนภาคใตตองแยกแยะประเดน็ใหชัดเจน ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ
ความรุนแรง มักจะโยนวาสถาบันปอเนาะ โรงเรียนปอเนาะ อยูเบื้องหลังกอความวุนวาย
เปนแนวรวมขบวนการแยกดินแดน ผมไมไดรับประกันวาทุกสถาบันปอเนาะจะบรสิทุธิ์
ทั้งหมด มันแนนอนครับสถาบันปอเนาะดั้งเดิมทีมี่เหลืออยูในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ปจจุบันนี้คงไมเกินประมาณ ๕๐–๖๐ สถาบันเทานั้นเอง นอกนั้นไดแปรสภาพเปน
โรงเรียนเอกชนเกือบทัง้หมดแลว และไดรับขอเสนอของทางกระทรวงศึกษาธิการ 
เขาไปในลักษณะของ ๑๕ (๑) (๒) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยคาํนวณนักศึกษา
และนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนัน้รัฐบาลจะใหรายหัว  
สมมุตินักศึกษาหรือนักเรยีนที่เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี ๑๐๐ คน  
รัฐบาลก็จะสนับสนุนเปนรายหัว หัวละ ๑๐,๐๐๐ บาทตอป ในขณะเดียวกันบรรดาครู
อาจารยที่สอนในวิชาสามญัที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีก็จะจางตามอัตราวุฒิปริญญาตรี 
โดยการสนับสนุนของรัฐบาล อันนีจ้ะแยกแยะความเขาใจที่สบัสนมาตั้งนานแลว 
ในวงการของเราในประเทศไทย โดยเฉพาะการพาดพิงพูดถึงสถาบันปอเนาะกับ 
โรงเรียนเอกชน เราสับสน อันไหนที่ไมมีการเรียนวิชาสามัญ สอนศาสนาอิสลาม 
อยางเดียว อันนั้นเราเรียกวาสถาบันปอเนาะ สวนปอเนาะเดมิที่แปรสภาพเปน 
โรงเรียนเอกชนกรุณาเรียกวา โรงเรียนเอกชน และในโรงเรียนเอกชนนัน้มีทั้งอุสตาซ  
มีทั้งครูที่สอนภาษามลายู และมีการสอนภาษาไทยวิชาสังคม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ทั่วไป อันนี้อยาไปสับสน ทีนี้อันสืบเนือ่งมาจากการปฏิรูปการศึกษาหรือสถาบันปอเนาะ 
 



๑๑๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       จงถนอม ๕๓/๒ 
 
ในยุคนั้นทําใหบรรดาคนที่ศึกษาในสถาบันปอเนาะมีความไมสบายใจวาเสรีภาพ 
ในการศึกษาในอดีตที่เขาเคยมีอยู เขาก็ตัดสินใจเดินทางไปสูประเทศมุสลิมหลายประเทศ 
ไมวาจะเปนในตะวันออกกลาง ในเอเชียใต จะเปนปากีสถาน ในอินเดีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย บุคคลเหลานี้ในยุคแรกเดินทางไปแสวงหา
ความรูดานศาสนาเปนสวนใหญ การที่ทางราชการไดระแวงกลุมบุคคลที่ศึกษาอยูใน
สถาบันปอเนาะ ยังไมไดจบแคนั้น เมื่อเขาเดินทางไปสูดินแดนที่ผมกลาวไปแลว 
ยังติดตามในลักษณะของการเช็ควาบุคคลนี้ไปเรียนประเทศไหนอยางไร ก็จะลงชื่อไว 
ในบัญชีดํา ขอเท็จจริงเปนอยางไร อันนี้เปนหนาที่ของฝายรัฐจะตองไปตรวจสอบ 
ในอดีตตรงนั้น เมื่อเขาไปเรียนแลวเราทราบวาเขาเดินทางไปเรียน แตเมื่อเขาสําเร็จ
การศึกษาแลว ทานประธานที่เคารพ เราไมเคยติดตามเลยวาคนเหลานี้เมื่อจบแลว 
เขาไปไหน เราไมเคยสนใจเลยนะครับ แตผมก็ดีใจในระยะหลัง ๆ ทางรัฐบาลหลายยุค
หลายสมัยไดใหความสําคัญตรงนี้ ไดสงตัวแทนของรัฐบาลไมวาจะเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร บางกรรมาธิการวุฒิสภาก็ไดเดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่อยูใน
ประเทศตะวันออกกลาง ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในปากีสถานในระยะไมกี่ปนี้เอง  
เมื่อเขาไปเรียนจบแลว เขาไมกลากลับมาทานประธานครับ เพราะอะไรครับ เพราะขาว 
ที่ปลอยไป ขอเท็จจริงนั้นผมไมกลายืนยันวาบุคคลเหลานี้กลายเปนแนวรวมขบวนการ
แบงแยกดินแดน  ๒. เมื่อสําเร็จการศึกษาในประเทศตาง ๆ ที่ผมกลาวไปแลว ก.พ. 
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) ไมยอมรับวุฒิการศึกษาของเขา ------------- 
 
                    - ๕๔/๑ 
 



๑๑๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๔/๑ 
 
นี่คือประเด็นสําคัญ เมื่อเขาสําเร็จการศึกษาแลวเขาไมกลากลับมา เขาไปไหนครับ เขาก็
เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบานของเรา บางคนที่คิดจะกาวหนาอาจจะแสวงหาอาชีพ 
ที่เหนือกวาอาจจะเดินทางไปสูประเทศยุโรป ประเทศอเมริกา ถาผมจะกลาวตอนนี้คือ  
ประเทศเยอรมนี ประเทศสวีเดนซึ่งเปนศูนยกลางของปญญาชนมุสลิมที่เขาสําเร็จการศึกษา 
จากดินแดนตะวันออกกลางจากเอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันนี้หลังจากสิ่งที่
กระผมไดกลาวไปแลววาอิทธิพลของการปฏิวัติอิสลามในอิหราน เหตุการณเกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๑ กันยายนมันเปนการกระตุนบรรดาปญญาชนที่มาจากดินแดน
สวนนั้นที่อยูในยุโรปไดจัดตั้งสมาคม ผมขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งผมมีเอกสารนะครับ 
เว็บไซต (Web site) ก็มีอยูในนี้ ผมจะแสดงใหทานประธานไดเห็นภาพบางภาพนะครับ 
กิจกรรมของนักศึกษาปตตานีเขาตั้งกลุมวา สมาคมนักศึกษาปฏิวัติรัฐปตตานี อยูในสวีเดน 
อยูในเยอรมัน อยูในอเมริกากลาง ตะวันออกกลาง นี่ครับภาพกิจกรรมหลายภาพอยูในนี้ 
การตั้ง การแสดงวัฒนธรรมของปตตานี อันนี้เปนจุดสําคัญเราอยามองขาม การที่เราจะแกไข 
ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตเฉพาะในประเทศ แตถาเราไมสามารถที่ไปพูดคุยกับบุคคล 
เหลานี้ซึ่งมันเปนมันสมองของประชาชนในพื้นที่ตรงนั้น เราอยาไปมองเพียงประเทศ 
ขามแมน้ําสุไหงโก-ลก ขามดานสะเดาเขาไป ขามดานจังโหลนของจังหวัดสตูล มันกระจาย 
ไปอยูในยุโรปเปนหลัก จากขอมูลที่กระผมไดศึกษามากลุมสมาคมนักศึกษาปฏิวัติปตตานี 
ที่อยูในสวีเดนเสียงของเขาแมจะพูดเบาแตก็ดังในกลุมขององคกรมุสลิมโลก สวนที่เยอรมนี 
ที่อยูในมิวนิกและฮัมบรูก ตรงนั้นเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญที่เขาทํากิจการโรงแรม 
กิจการอะไร อันนี้เปดเผยนะครับ เว็บไซตเราสามารถดูได แตเสียดายวันนี้ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยไมอยู ณ ตรงนี้ ที่ทานไดพูดวาทานเคยลี้ภัยไปอยูที่เดนมารก ทานอาจจะ 
เคยพูดคุยกับคนไทยและเมื่อทานมาดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ทานก็พูดวามีคนไทยจากสวีเดนติดตอขอเจรจากับทาน ผมไมแนใจวาทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยไดรับรูขอมูลตาง ๆ เหลานี้มากนอยแคไหน เพราะฉะนั้นประเด็นที่เรา
ถกเถียงกันในประเทศไทยหลาย ๆ รัฐบาลวาเราจะแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางไร ทุกครั้งที่มีความรุนแรงก็จะมีคนออกมาใหสัมภาษณวาถึงเวลาแลวหรือยังที่เราจะไป 



๑๒๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๔/๒ 
 
เจรจาหรือจะไปพูดคุย ในความเห็นสวนตัวของกระผมในฐานะที่เกิดในผืนแผนดินไทย 
เปนคนไทย รักชาติบานเมือง ไมตางกับคนไทยอื่น ๆ เราตองทําความเขาใจกับขบวนการตาง  ๆ
ที่มีอยู และตองยอมรับความจริงความมีอยูของขบวนการแบงแยกดินแดน และจะตองยอมรับ 
ความจริงความมีอยูของราชอาณาจักรมลายูปตตานีในอดีต กอนหนานั้นเราจะเรียก 
ราชอาณาจักรลังกาสุกะ ทานประธานที่เคารพ ถาทานประธานยอมรับและเพื่อนสมาชิก 
ผูทรงเกียรติในสภาแหงนี้ยอมรับความจริงวาการมีอยูของอาณาจักรลานนาในอดีตมันไมได 
แตกตางอะไรครับ การมีอยู ของอาณาจักรลังกาสุกะตอมาพัฒนาเปนอาณาจักร 
มลายูปตตานีดารุสซาลาม เชนเดียวกันทําไมเมื่อเราพูดถึงอาณาจักรมลายูปตตานีหลายคน 
ในประเทศคอนขางจะเซนซิทีฟ (Sensitive) ออนไหว ในขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงอาณาจักร 
ลานนาเราก็ไมไดมีอะไร อันนี้ละครับเปนจุดที่ผมอยากจะใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
และทานประธานที่เคารพตรงนี้เราตองมารวมกันคิดแกปญหาของบานเมืองเราจะเดินกัน
อยางไร ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๕/๑ 
 



๑๒๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๕๕/๑ 
 
ขบวนการตาง ๆ ที่มีการพัฒนามาสูการแบงแยกดินแดน ปจจุบันนี้มันอยูในกลุมปญญาชน 
และจากสถานการณความรุนแรงในป ๒๕๔๔–๒๕๔๗ มาถึงปจจุบันนี้ ทานประธานครับ 
นาเปนหวงครับ ปญญาชนที่อยูในสถาบันการศึกษาไมเพียงเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
เทานั้น ที่อยูในสถาบันการศึกษาในสวนกลางที่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความ 
โนมเอียงสนับสนุนกลุมขบวนการแบงแยกดินแดนมากขึ้น แมโฆษกของกองทัพบกจะแถลงมา 
เกือบทุกวันวาสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตวันนี้ลดลง ลดลงหมายความวา 
การเผาโรงเรียนไมมาก การยิงตรงนั้นตรงนี้นอยลง แตอยาลืมนะครับสด ๆ รอน ๆ ที่ผานมา 
เมื่อสัปดาหที่แลวการระเบิดที่โรงแรมซีเอส ปตตานี โฮเต็ล (CS Pattani Hotel) นั้น มันสงสัญญาณ 
อะไรบางอยาง ผมไมทราบวากลุมไหนเปนคนกระทํา แตอยางนอยที่สุดการระเบิดที่
โรงแรมซีเอส ปตตานีนั้น หลายทานที่เคยสัมผัสที่นั่น ไดลงในพื้นที่จะยอมรับวามีพื้นที่แหงเดียว 
ที่มีความปลอดภัยสําหรับผูคนที่จะไปนั่งดื่มน้ําชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาไปที่พัก 
นับตั้งแตความรุนแรงป ๒๕๔๔ มาถึงปจจุบันนี้ ใครเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส ไปสุไหงโก-ลก 
ทุกทานกลับมานอนที่โรงแรมซีเอส ปตตานี ใครไปจังหวัดยะลาก็ตองกลับมานอนที่
โรงแรมซีเอส ปตตานี แมกระทั่งพระบรมวงศานุวงศบางครั้งที่เสด็จไปก็จะเขาพํานักอยูที่
โรงแรมซีเอส เมื่อเกิดเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่วันที่ผานมา ทุกคนมองวาไมมีตรงไหนแลว 
ใน ๓ จังหวัดที่มีความปลอดภัย นี่คือความเจ็บปวด ขวัญและกําลังใจของประชาชนในพื้นที่ 
ยังสูตอไป แตนาเสียดายที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจชาไปนิดหนึ่ง
เมื่อระเบิดเสร็จแลวทานนาจะบินไปวันรุงขึ้นเลย อยางนอยขวัญและกําลังใจของพอแมพี่นอง 
นักธุรกิจในพื้นที่จะดีขึ้น เร็วขึ้น อันนี้เปนสิทธิของทาน ทานก็บอกวาจะไปไมไปนี่เร่ืองของทาน  
ผมจะไมกาวกายตรงนั้น เพื่อจะสะทอนใหทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติที่อยูในสภา 
แหงนี้ไดรับทราบวาการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคตอันใกลนี้คอนขาง 
จะสลับซับซอน แมเสียงปนจะลดลง โรงเรียนอาจจะถูกเผาลดลง แตสิ่งที่เราจะตองจําไว
เปนการเตือน ทานประธานครับ จากเว็บไซตขบวนการไดออกมาเปดเผยเมื่อประมาณ 
๒ เดือนที่แลว เขาไดเตรียมบุคคลที่จะทําการพลีชีพ ๓๐–๔๐ คน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เรา
คนไทยทุกคนตองตระหนัก อยาทําเลน ๆ กับสถานการณ ๓ จังหวัด สิ่งที่คนไทยทุกคน 
 



๑๒๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๕๕/๒ 
 
ไมอยากจะเห็น ไมอยากใหมันเกิดขึ้น การสูญเสียอธิปไตยดินแดนตรงนั้น ถาเราทําเฉย ๆ
ไมจริงจัง ไมรีบดําเนินการแกไขวันหนึ่งเราอาจจะเสียใจนี่เปนการเตือน ผมเตือนรัฐบาล
หลายยุคหลายสมัยในฐานะที่ผมมาจากนักวิชาการ หลายรัฐบาลก็ใหความสนใจให
ความสําคัญ ตัวกระผมเองไดรับความเจ็บปวดมากเมื่อเตือนรัฐบาลบางรัฐบาล ในป  ๒๕๔๐ 
มาถึงป ๒๕๔๓ ตอเนื่องจากรัฐบาลของ ฯพณฯ ชวน ๑ ทานชวน ๒ ขออภัยที่เอยนามทาน 
สถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตลดลง การที่สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ลดลงในชวงนั้นมันมีเหตุผลครับทานประธานครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ เพราะประชาธิปไตย 
ของประเทศไทยเราเปดกวางขึ้น ตัวแทนของพี่นองมุสลิมไดรับเกียรติเขามาสูวงการเมืองสามารถ 
ไปถึงเสนาบดี ขออนุญาตเอยนามทานวันมูหะมัดนอร มะทา ทานเปนประธานสภาผูแทนราษฎร 
ทานเดน โตะมีนา เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ทานสุรินทร พิศสุวรรณ  
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๖/๑ 
 



๑๒๓ 
สผ ๑๓/๑๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ยุพเยาว ๕๖/๑ 
 
ไมมียุคใดในประวัติศาสตรของการเมืองไทยที่ตัวแทนของพอแมพี่นองใน ๓-๔ จังหวัด 
แมทานสุรินทรจะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไดไปสูเวทีการเมืองและประสบผลสําเร็จ
ตรงนั้น มันเกิดอะไรขึ้นครับทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ บรรดาขบวนการตาง ๆ 
ไมวาจะเปนพูโล (Pulo) บีอารเอ็น (BRN) มูจาฮีดีน (Mujahideen) ไดเปลี่ยนยุทธศาสตร
การตอสูจากวิธีการใชความรุนแรง อันนี้เปนเหตุผลหนึ่งที่ใหสถานการณในจังหวัด 
ชายแดนภาคใตลดลงในขณะนั้น ประกอบกับนโยบายของ ฯพณฯ ชวน ดําเนินนโยบาย
การประนีประนอมไมใชวิธีการรุนแรงในการแกไขปญหามันสอดคลองกันพอดี ขบวนการ
ตาง ๆ ไดเปลี่ยนยุทธศาสตรมาสูการใชเว็บไซต อินเทอรเน็ต (Internet) ในป ๒๕๔๐  
เร่ิมขบวนการพูโลและบีอารเอ็นไดออกมาเผยแพรอินเทอรเน็ต ผมออกมาใหสัมภาษณ 
ในฐานะนักวิชาการที่จะตองรับผิดชอบสังคมในพื้นที่ตรงนั้น เพราะกระผมเกิดที่นั่น 
อยูที่นั่น จะถูกตั้งคําถามจากพอแมพี่นองประชาชนวาดอกเตอรพีรยศเปนลูกถิ่นไมเห็น
แสดงความคิดเห็นอะไรตอรัฐบาลรับผิดชอบตอสังคม ผมทําหนาที่ของผมในฐานะ
นักวิชาการ แตอะไรเกิดขึ้นกับผมครับ หลังจากผมไดนําเสนอวารัฐบาลตองติดตาม 
การเคลื่อนไหวในเรื่องของเว็บไซตขบวนการตาง ๆ เหลานี้ เพราะขบวนการไดเปลี่ยน
ยุทธศาสตรแลว อยาลืมครับทานประธานโรงเรียนเอกชนก็ดี สถาบันการศึกษาของรัฐ 
และมหาวิทยาลัยที่มีการใชคอมพิวเตอร สามารถดึงเว็บไซตของขบวนการ ๒ ขบวนการ 
ที่กระผมกลาวไปแลว  มีการพูดถึงประวัติศาสตรปตตานี  มีการพูดถึงการตอสู  
การเรียกรองดินแดนอะไรตาง ๆ เหลานี้เราตองยอมรับครับ นั่นคือขบวนการกลาประกาศ
ตัวเองไปสูระดับผิว ผมก็ออกมาเตือนรัฐบาลวาใหติดตามไวอยาโตตอบ เราตองแสดง
ความเปนมิตรรูเขารูเรา ถาเปนไปไดผมก็เสนอครับวาใหตั้งหนวยลาดตระเวนทางดาน
อินเทอรเน็ตเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวขอมูลของขบวนการ เพราะเขากลาเปดเผยตัวเอง 
ผลปรากฏวาอดีตทานแมทัพภาคที่ ๔ ตองขออภัยเอยนามทานตรงนี้ ทานทรงกิตติ  
จักกาบาตร ซึ่งทานมาปรึกษาผมอยูบอย ๆ ในการแกไขปญหา ทานรับไปทําที่ พตท. ๔๓ 
(หนวยพลเรือนตํารวจทหาร) และก็เชิญคณาจารยจากคณะรัฐศาสตรที่ผมสังกัดอยูใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไปทําเว็บไซตแลวก็มีการแลกเปลี่ยน 
 



๑๒๔ 
สผ ๑๓/๑๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 ยุพเยาว ๕๖/๒ 
 
ความคิดเห็น แตก็นาเสียดายครับทานประธาน วันที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณ
เดินทางไปสู รัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนราธิวาส  กระผมจําไดและวันนั้นผมไมได 
อยู ในเหตุการณ  แตผมติดตามดูทีวีตลอด  นักขาวไปถามทานนายกรัฐมนตรีวา  
ทานนายกรัฐมนตรีครับทานมีความเห็นอยางไรกับเว็บไซตของขบวนการพูโล บีอารเอ็น 
ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณตอบวาอยางไรครับ อยาไปสนใจมัน อยาไปสนใจ หลังจากนั้น
ผมทราบวาเว็บไซตอันนั้นถูกปด เราไมมีโอกาสที่จะรูเขารูเรา ประกอบกับสิ่งที่ตามมา 
คืออะไรครับ การยุบหนวยงาน ศอ.บต. (ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต)  
พตท. ๔๓ ลงไป จากการเตือน จากการใหสัมภาษณสิ่งที่ผมไดรับตอบแทน ขออภัยครับ
ทานประธาน นี่ครับที่ผมไดรับ ดอกเตอร พ. สุมไฟใตบัญชีดําโจรขี้ขลาด ยุวัยรุนมูจาฮีดีน
ปวนจังหวัดชายแดนภาคใต นี่คือสิ่งที่ผมไดรับ ทานประธานครับ ผมเปนนักวิชาการ  
เปนขาราชการ  ในขณะเดียวกันผมก็เปนที่ปรึกษา  ศอ.บต. ที่ปรึกษา  พตท . ๔๓  
เปนที่ปรึกษาจังหวัดปตตานีและเปนอนุกรรมการยุทธศาสตรสันติวิธีของสํานักงาน 
สภาความมั่นคงแหงชาติคนเดียวที่ไดรับแตงตั้งในพื้นที่เพื่อรวมกันแกไขปญหา ผมไดรับ
สิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้นไมแปลกใจอะไรครับ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติเมื่อวาน ขออภัย 
ที่ตองเอยนามทาน คือทานอารีเพ็ญไดระบายบางสิ่งบางอยางออกมา ทานก็โดน  
ใครก็ตามที่พูดความจริง สะทอนความจริงปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมักจะไดรับ 
สิ่ง เหลานี้ขึ้นมาถูกกลาวหา  สิ่ง เหลานี้ถาคนเราไม มีความอดทนอดกลั้น  ไม รัก 
ผืนแผนดินไทย หลายคนที่ตัดสินใจขามแมน้ําสุไหงโก-ลก ไปอยูในประเทศเพื่อนบาน 
และในใจเขาหอบอะไรไปครับความแคน ---------------------------------------------------------- 
 

      - ๕๗/๑ 
                



๑๒๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐชนก  ๕๗ /๑ 
 
นี่คือมันเปนมูลเหตุที่สําคัญที่รัฐตองคํานึงถึง เราจะทําอยางไรกับคนไทยที่เขาตองไปอยูใน 
ประเทศเพื่อนบาน ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ผมไดทําโครงการเสนอผานสํานักงาน 
สภาความมั่นคงแหงชาติในฐานะที่ผมเปนอนุกรรมการยุทธศาสตรสันติวิธี บอกวา ขอทํา
โครงการเขาไปพบอดีตคนไทยที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลของทานสฤษดิ์ที่ไป
อยูในประเทศเพื่อนบานเพื่อมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขา จริง ๆ แลว
โครงการนี้ผมเสนอในสมัยของรัฐบาล ฯพณฯ ชวน ๒ บังเอิญทานหมดวาระเสียกอน กําลัง
พูดคุยกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสุรินทร พิศสุวรรณ ในขณะนั้นพอรัฐบาล 
ของทานหมดวาระ รัฐบาลคุณทักษิณขึ้นมา ผมก็ปดฝุนโครงการนี้ ก็ตองขอบคุณทานนายกรัฐมนตรี 
ทักษิณมอบหมายใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ใหดําเนินการตามโครงการที่กระผม
เสนอ และแตงตั้งกระผมเปนผูประสานงานเดินทางไปสูประเทศเพื่อนบาน ผมและคณาจารย 
อีกหลายทานจากสวนกลางและอาจารยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช 
เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอิสลามระหวางประเทศเพื่อไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กอนหนานั้นผมก็มีโอกาสไดแปลรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  เปนภาษามลายู อักษรยาวี  
เปนคนริเร่ิมโครงการนี้ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราทรงครบ ๗๒ พรรษา 
และรัฐธรรมนูญฉบับนั้นกระผมและคณาจารยผูบริหารมหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนที่เรียบรอยแลวหลังจากแปลเสร็จเรียบรอยนะครับ อันนี้
คือนโยบายตรงนั้นตองการที่จะแกไขปญหาสรางความเขาใจกับประชาชน เปนการเชื่อม
ระหวางรัฐกับประชาชน เพราะหนวยงานของรัฐในพื้นที่ในชวงนั้นไมไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนเทาที่ควร ยกเวนสถาบันการศึกษา ถาในพื้นที่ ๓ จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เพียงสถาบันเดียวที่ไดรับเกียรติ รถของเรา รถของมหาวิทยาลัยจะเขาไปในพื้นที่สีแดง  
สีเหลือง ไมมีใครทําอะไรเรา เพราะเขาถือวาเปนอาจารย เราไมมีอาวุธอะไรที่อยูในมือเรา 
เมื่อเดินทางไปพูดคุยกับทางโนน ผมก็เอารัฐธรรมนูญที่ไดแปลเปนภาษามลายู อักษรยาวีใหไป 
คณะอาจารยที่อยูในสถาบันการศึกษาในมาเลเซียหลายสถาบัน แตจุดที่กระผมไปนั้น 
ก็คือมหาวิทยาลัยอิสลามระหวางประเทศกอนเปนจุดแรก เพราะตรงนั้นถือวามีนักศึกษา 
ทั้งมุสลิมและไมใชมุสลิมทั่วโลกมาศึกษาตรงนั้น ถาเราสามารถสรางความเขาใจตรงนั้น  
 



๑๒๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๗/๒ 
 
เราสามารถที่ยิงนัดเดียวไดนกเปนสิบ  ๆตัว หรือ ๔๐–๕๐ ตัว คือหมายถึงประเทศหลายประเทศ 
ที่เขาไดเร่ิมความเขาใจ ไดแสดง ทุกคนตอบรับเสียงเดียวกันวาเราพอใจที่ประเทศไทย
ของเราไดเปลี่ยนแลว ในยุคที่ผมไปนั้นก็คือประมาณ ๒๕๔๒–๒๕๔๓ ครับ ในระหวาง 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยอิสลามระหวางประเทศ เขาบอกวา 
เขายินดีที่จะใหความรวมมือกับรัฐบาลไทยในเชิงวิชาการ ถารัฐบาลไทยพรอมที่จะเชิญเขามา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมาเปนเอ็กซเชนจ เลคเชอเรอร (Exchange lecturer) การแลกเปลี่ยน 
ดานนักวิชาการเขาก็ยินดีครับ เขาก็ยินดี แตสิ่งหนึ่งที่เขาพูดและยังกองอยูในหูผมนะครับ 
บุคคลที่ผมไปพบนั้นคืออดีตคนที่มาจากบานเมืองของเรา ๓–๔ จังหวัด เขาบอกวาขอให
พวกเขาเปนรุนสุดทายที่ขามแมน้ําสุไหงโก-ลก เพราะเขาเหลานั้นกลับมาแลวไปสมัครงาน 
ที่ไหนไมมีใครรับ อาจจะเปนเพราะ ๑. จบมาจากประเทศตะวันออกกลาง ๒. วุฒิการศึกษา 
เขาไมไดรับการยอมรับจาก ก.พ. เขาเจ็บปวด ตองขามแมน้ําสุไหงโก-ลกไปอาศัยอยูใน
ประเทศเพื่อนบาน ทานประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ คนที่มาจากพื้นที่
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนบางอําเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งสตูลบางอําเภอไปเปน 
นักวิชาการอยูตามสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบานของเราในระดับปริญญาเอก 
ไมต่ํากวา ๘๐ คน ในระดับปริญญาโท ๕๐๐ กวาคน ปริญญาตรีไมตองพูดถึง นั่นคือ
ทรัพยากรมนุษยของเรา ประเทศเพื่อนบานไมไดสงเขาเรียนหนังสือ แตพอแมของเขาที่อยูใน 
ผืนแผนดินไทยในสวนนั้นเปนคนสงเขาเรียนหนังสือ ประเทศเพื่อนบานไมไดลงทุนแมแต
บาทเดียว แตเขาไดรับประโยชน ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

           - ๕๘/๑ 



๑๒๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       สาริศา ๕๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นจากขอมูลที่ผมไดศึกษาวา ๓๐ เปอรเซ็นตของนักวิชาการตามสถาบันการศึกษา 
ในประเทศเพื่อนบานของเรามาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทานประธานครับ หลายทาน 
อาจจะยังเขาใจที่คลาดเคลื่อนนักศึกษาที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไปศึกษา 
ในตะวันออกกลาง เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมไดไปเรียนวิชาศาสนาอยางเดียวครับ 
ทานประธานครับ เรียนทุกสาขาวิชาจบปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาปโตรเลียมหลายคน  
ธรณีวิทยา วิศวกรรม วิทยาศาสตร จบแพทย นาเสียดายครับบุคคลเหลานี้ไมมีโอกาสตอบแทน 
แผนดินของเขา เพราะฉะนั้นคําพูดที่เขากลาววา ขอใหผมเปนรุนสุดทายที่ขามแมน้ํา 
สุไหงโก-ลก และเขาก็ยินดี ผมก็ไดปรึกษาหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
ในขณะนั้นวาเราจะจัดสัมมนาพิเศษเชิญเขามาเพื่อพบกับทานนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นก็คือ 
ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณเจอผูบัญชาการ ๓ เหลาทัพ เจอทานจุฬาราชมนตรี แตนาเสียดายครับ 
เกิดอะไรขึ้นทานประธาน เกิดการกลาวหาคดีเจไอ (JI) กับหมอแวมาฮาดี ขออภัยที่เอยนาม  
ทานหมอแวมาฮาดีถูกกลาวหาเปนเจไอ ทางโนนโทรศัพทมาหาผมบอกวา อาจารยครับ
โครงการเฟสที่ ๒ ที่จะเดินทางมารวมสัมมนาพบทานนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ทําเนียบรัฐบาล 
จะพบผูบัญชาการเหลาทัพ จุฬาราชมนตรี โครงการนี้จําเปนตองยกเลิกซึ่งเขาผิดหวัง 
ไมกลาที่จะเดินทางมานาเสียดายครับ เพราะฉะนั้นผมใชบทบาทในฐานะความเปนนักวิชาการ 
ตรงนั้นเพื่อแกไขปญหา สรางความเขาใจ วันนี้ผมเปนหวงครับทานประธานวาโอกาส 
ที่เราจะเขาไปพูดคุยกับเขานั้นเขาจะยอมรับเราแคไหน เพราะไมแนใจในความปลอดภัย 
แตสิ่งที่รัฐบาลจะตองตัดสินใจกอนที่เราจะสูญเสียอะไรมากกวานี้ การพูดคุย การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเปนสิ่งที่จําเปน และผมสนับสนุนใหมีการพูดคุยกับกลุมตาง ๆ สมมุติวา
ขบวนการมี ๕ กลุม เราพยายามไปพูดคุยกับเขาไมใชเปนการเจรจา เพราะยังไมถึงขั้น
เจรจา การเจรจานั้นมันจะตองมีหลักเกณฑหลักการในทฤษฎีทางรัฐศาสตร ทานประธานครับ  
บรรดากลุมขบวนการตาง ๆ เรายังไมทราบวาใครคือหัวหนาที่แทจริงของแตละขบวนการ 
ยังไมมีใครกลาเปดเผยวาเขาคือบิดาการตอสูของปตตานี ถากระผมจะเปรียบเทียบกับ
กลุมขบวนการพีแอลโอ (PLO) ในสมัยทานยัสเซอร อาราฟด ไดประกาศวาตัวเองคือบิดา
ปาเลสไตน ทานยัสเซอร อาราฟด เปนสัญลักษณของปาเลสไตน แตสําหรับขบวนการ 
 



๑๒๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๕๘/๒ 
 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมวาจะเปนพูโล บีอารเอ็น บีเอ็นพีพี (BNPP) ที่ออกหนาหนังสือพิมพนั้น 
อาจจะไมใชหัวหนาตัวจริง และคงไมมีขบวนการใดที่กลาประกาศวาเขาเปนบิดา เพราะแตละกลุมนั้น 
ยังมีอุดมการณ ปรัชญา แนวคิดที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นการที่บางคนบอกวาไปเถอะ 
ไปเจรจา ผมไมเห็นดวย เพราะเรายังไมรูวาเมื่อเจรจากลุมนี้แลว อีกกลุมหนึ่งเขาจะยอมรับ 
หรือไมกับกลุมนั้น ประการที่ ๒ มันยังไมมีการจัดตั้งตามทฤษฎีรัฐศาสตรก็คือการจัดตั้ง
เอกไซล กัฟเวิรนเมนท (Exile government) ก็คือ รัฐบาลพลัดถิ่นยังไมเกิดขึ้นและมปีระเทศไหน 
รับรอง สิ่งเหลานี้ตองระมัดระวัง ผมสนับสนุนใหมีการเจรจา ในชวงที่ผมเปนนักวิชาการ 
ผมมีโอกาสที่ไดเขาไปทําวิจัยในประเทศเพื่อนบานและตองไปอาศัยหองสมุดในประเทศ
เพื่อนบานในการทําวิทยานิพนธปริญญาเอกของกระผม ไดมีโอกาสพบปะกับบุคคล
หลายกลุมในขบวนการที่อาศัยอยูในประเทศเพื่อนบาน เขาฝากมาใหขอคิดวาถามีโอกาส
ไดคุย ผมก็นําเสนอผาน สมช. ในขณะนั้น การที่สงเจาหนาที่ในพื้นที่นั้นไปพูดคุยกับขบวนการ 
ขอใหรัฐบาลไทยแตงตั้งคณะบุคคลที่เปนกิจจะลักษณะและเปนที่มีการรับรองที่ถูกตอง
จากรัฐบาล เขามีอํานาจในการพูดคุย ทานประธานทราบไหมครับเจาหนาที่ตํารวจก็ดี 
ทหารก็ดี ฝายพลเรือนก็ดีที่ขามแมน้ําสุไหงโก-ลกไปที่กัวลาลัมเปอร ไปพยายามพูดคุยกับ
คนนั้นคนนี้ ไปสัญญาอยางนั้น ไปสัญญาอยางนี้กับเขา ------------------------------------------------ 
 
                  - ๕๙/๑ 



๑๒๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศิริลักษณ ๕๙/๑ 
 
เขาบอกวาอาจารยชวยบอกรัฐบาลดวย รูสึกรําคาญเหลือเกินคนที่มา บางคนมาหาขอมูล
วาไดขาวจะมีการประชุมที่นั่นที่นี่ เขาบอกวาเวลาใครเขามาเขาจะบอกวาขบวนการนี้ 
จะมีการประชุมที่อําเภอนั้น ตรงนั้นมีกี่คน มีใครบางนะครับ เมื่อไดขอมูลเจาหนาที่บาง
คนก็ใหเงินไป ๔๐-๕๐ เหรียญมาเลเซีย พอเจาหนาที่ของเราหันหลังกลับมาปบ พวกเขา
หัวเราะ เขาบอกวาดีแลวมาเราจะไดหลอกไปเร่ือย ๆ  คนที่เดินทางไปเอาขอมูลกลับมา 
ก็รายงานไปสูผูใหญหนวยบังคับบัญชาของตัวเองวา ไดทราบขอมูลตรงนั้นตรงนี้ พวกเขา
นั่งหัวเราะอยูที่กัวลาลัมเปอร อันนี้คือหนวยขาวกรองที่ทานผูมีเกียรติของเราบางทานได
กลาวไวเมื่อวานนี้ หนวยขาวกรองของเราลมเหลว อยางกรณีเชนนี้ยังไมรูเลยอาจารยพีรยศ
เปนอะไร ทําอะไร อยางไร ยังใสรายกัน มาจากหนวยขาวกรองครับทานประธาน 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะฝากทานประธานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ทานนายกรัฐมนตรีดวยความเคารพยิ่ง อยารีรอในการ
แกไขปญหาตองตัดสินใจอยางรวดเร็ว ถาเราชาหลาย ๆ อยางมันอาจจะสายในการที่เรา
จะรักษาบานเมืองของเรา ผมเชื่อครับทุกทานที่อยูในสภาแหงนี้มีความรักผืนแผนดินตรงนั้น 
และปญหาของ ๓ จังหวัดมันไมใชเปนปญหาของคนมุสลิมใน ๓ จังหวัด มันเปนปญหา 
ของประเทศ เราตองใหความสําคัญ อยาละเลยอยามองขาม ผมขออนุญาตพูดเพียงแคนี้ครับ 
ทานประธาน ขอบคุณมากครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย 
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง):  
สภาผูแทนราษฎรยินดีตอนรับหลาน ๆ ยุวชนประชาธิปไตย รุนที่ ๒ ที่หลานไดฟงการอภิปราย 
ไปเมื่อกี้นี้คือการอภิปรายของผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอรพีรยศ ราฮิมมูลา ในญัตติดวน 
เร่ืองตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาแกไขปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต หวังวาหลาน ๆ 
จะไดรับประสบการณจากการมาเยี่ยมชมสภาผูแทนราษฎรแลวกลับไปเปนผูนํา 
ของชาติบานเมืองที่ดีในอนาคตนะครับ ตอไปเปนคุณอันวาร สาและ เชิญครับ 
 



๑๓๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๕๙/๒ 
 
   นายอันวาร สาและ (ปตตานี) : เรียนประธานที่เคารพ ผม นายอันวาร สาและ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี พรรคประชาธิปตย ในสถานการณปจจุบัน เหตุการณ 
ในเรื่องของความแตกแยกแลวก็ความไมเขาใจเกิดขึ้นเกือบทุกมุมโลก แลวก็ดูแลวสถานการณ 
จะคอนขางจะขยายผลมากขึ้น อาจจะเปนเพราะวาสวนหนึ่งคือมีประชากรมากขึ้น  
ในสถานการณที่ทรัพยากรในการใชตาง ๆ  มีจํานวนเทาเดิมหรือลดลง แตทั้งนั้นก็แลวแตนะครับ 
ในสถานการณดังกลาวผมคิดวาเหตุผลประการหนึ่ง ถึงแมวาประชากรจะมากขึ้นอยางไร
ก็แลวแตหรือความแตกตางจะหางกันขนาดไหน ถาสมมุติวากฎเกณฑของการเปนอยู 
ของประชาชาติทุกคนเคารพ ผมคิดวาปญหาเหลานี้ก็จะเบาบางได วันนี้ตองยอมรับนะครับวา 
เยาวชนเองหรือประชาชนพี่นองเองหางไกลจากศาสนามากกวาคนรุนกอน สังเกตจาก
อะไรครับ วันนี้ลัทธิในการบริโภคนิยมของตางชาติหลั่งไหลเขามาในประเทศไทย ทําให
คนมองในเรื่องของการตอบสนองความตองการของตัวเองเปนหลัก แลวก็ลืมมองเร่ืองของ
ความถูกตอง เพราะฉะนั้นเหตุการณในภาคใตผมก็คิดวาสิ่งเหลานี้ก็ไมไดตางกันเหมือนกัน 
สาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้เชนเดียวกัน เหตุการณในภาคใตวันนี้หลายฝายก็ไดพูดกันไป 
คอนขางเยอะ ไมวาจะเปนฝงของทางรัฐบาลเอง ไมวาจะเปนของทางฝายคานเอง และหลาย
รัฐบาลที่ผานมา นับตั้งแตรัฐบาลของทานนายกรัฐมนตรีทักษิณเอง หรือรัฐบาลที่หลังจากทาน 
ทุกคนก็บอกวาไดเดินทางมาถูกทางในทิศทางที่จะแกปญหาในภาคใต แตปญหาวันนี้ 
ก็ยังไมสงบลงครับ เพราะอะไรหรือครับ สวนหนึ่งจากนโยบายที่ผิดพลาดแลวก็ลากกันมา
ตอนนี้นะครับ การใหความสําคัญกับพื้นที่ในการแกปญหานั้น --------------------------------------- 
 
                   - ๖๐/๑ 
 



๑๓๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๖๐/๑ 
 
ผมคิดวาเรายังใหความสําคัญนอย นอยมากครับ ในขณะที่ปญหาวันนี้รุนแรงขนาดนี้  
ผมมองไมเห็นทานรัฐมนตรีหรือวาคณะรัฐมนตรีสักคนที่อยูขางบนเลยครับ ทาน มท. ๑ 
ผมเคยฝากทานตอนที่เราแถลงนโยบายวาในกรณีที่เกิดเหตุการณซอมผูตองหา ผมก็กลาววา 
ในวันนั้นมีรายชื่ออยู ๒๕ ราย ผมวาใหทานควรระมัดระวังเรื่องนี้ ทานก็บอกวาเหตุการณ
ไมไดอยูในสมัยของทาน ใชครับ ทานเพิ่งเขามาผมเขาใจแตผมเตือนทานเพื่อใหทานได
ระมัดระวังวาเหตุการณการซอมผูตองหาโดยเฉพาะสิ่งที่ผมรับไมได ซอมในสถานที่ที่เปน
จุดศูนยรวมของศาสนิกนั่นคือในวัด สิ่งเหลานี้จะตองไมเกิดขึ้นอีก แลววันนี้เปนอยางไรครับ 
เหตุการณจากวันนั้นถึงวันนี้ไมกี่อาทิตย การตายของอิหมาม นายยะพา กอเซ็ง ก็เกิดขึ้น 
ตอนนี้เกิดขึ้นในสมัยของทานแลวละครับ ในวันนั้นผมเตือนวาเหตุการณเมื่อมีการซอมวันนั้น 
ยังไมเกิดในกรณีของการระเบิดที่ซีเอส หลังจากวันนั้นที่มีการรองเรียนมาถึงผูแทนราษฎร
ในหลาย ๆ  จังหวัด ไมวาจะเปนนราธิวาส ปตตานี ยะลา แลวก็สงขลา เราก็พยายามนําเสนอใหกับ 
ทางรัฐบาลวาทานตองระวัง เพราะวาสิ่งเหลานี้มันจะสรางใหเกิดความรูสึกมันจะสุมไฟ 
ใหไฟใตนี้ลุกโชนเพิ่มมากขึ้นอีก ผมคิดวาทาน มท. ๑ วันนั้นถานับจากวันนี้ผมวาทานไมไดให 
ความสําคัญตรงนี้ เวลาทานลงไปทานก็ลงไปแคจังหวัดสงขลาแคนั้นเอง ผมก็ไมเขาใจ 
ในความหมายของทาน เขาตองการกําลังใจใหทานไปหาเขาที่โนน กําลังใจของขาราชการ
ที่ปฏิบัติหนาที่ที่นั่น เอาละครับทานจะดวยแนวคิดของทานอยางไรก็แลวแตนะครับ ผมคิดวา 
ทานอาจจะตองไตรตรองใหมครับ วันนี้ผมคิดวาการใชศาสนาในการแกปญหานี้มีความสําคัญ 
เปนอยางยิ่ง การปลูกฝงใหเยาวชนรุนหลังใหรูสึกผิดชอบชั่วดี ใหรูสึก ละอายแลวก็กลัว
ตอสิ่งที่เปนสิ่งที่ไมดี ไมตองการที่จะทําในสิ่งเหลานั้นมีความสําคัญมาก หลายรัฐบาล 
ที่ผานมาอยางเดิมทีผมเคยไดยินโครงการอยูโครงการหนึ่งที่วาใหวัดและมัสยิด เปนศูนยรวม 
เพื่อทํากิจกรรมของชุมชนนั้น ๆ แตหลังจากนั้นผมก็เห็นวาโครงการนี้ไดเงียบหายไป  
ผมขอทวงถามกับกระทรวงที่เกี่ยวของนะครับ ผมวาลองกลับไปดูใหมโครงการเหลานี้ 
เปนโครงการที่ดี เพราะวาจะทําใหคนเขาใจ กลัวเกรงแลวก็ละอายตอบาปที่จะทําในอนาคต 
สิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้นนะครับ ผมมองวา ๑. อยางกรณีหลักคําสอนของศาสนา ไมวาจะเปน
ของศาสนาอิสลาม คัมภีรอัลกุรอาน ทานทราบไหมวาในหลักของคัมภีรจริง ๆ ไมไดลงมา 
 



๑๓๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๖๐/๒ 
 
เพื่อเฉพาะคนมุสลิมเทานั้น เพื่อประชาชาติ แลวในหลักคําสอนหลาย ๆ หลักคําสอน 
ผมคิดวาหลายคนไมทราบแลวก็ไมเขาใจ สิ่งหนึ่งถาทานจะจับในเรื่องของ ไมวาจะเปน
เร่ืองประวัติศาสตรจับตรงไหนผมวาก็เปนประโยชนกับทางเราทั้งนั้น เอาอยางนี้แลวกัน
นะครับในหลักคําสอนของอิสลาม อิสลามเขาเชื่อวามนุษยทุกคนมาจากพอแมคูเดียวกัน 
นั่นคือ นบีอาดัมกับอีฟ เพราะฉะนั้นการฆาคนไมวาจะเปนศาสนาไหนก็คือฆาพี่นอง คนที่เปน 
พี่นองเดียวกันนั่นละครับ สิ่งเหลานี้ผมวานาจะขยายใหเยาวชนใหทุกคนไดรับรูไมวาจะเปน 
มุสลิมหรือวาศาสนาอื่น ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

                   - ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๖๑/๑ 
 
ผมขอยกสัก ๒-๓ เร่ืองนะครับ อยางเชน กรณีของหลักคําสอนอีกคําสอนหนึ่งนะครับ  
การละหมาด มุสลิมทุกคนตองละหมาดวันละ ๕ เวลาครับ ในหลักของศาสนาอิสลามไมได 
ระบุวาทานตองละหมาดในเฉพาะสถานที่ใดที่เปนเมืองมุสลิมหรือประเทศมุสลิมเทานั้น 
ละหมาดที่ไหนก็เขาสวรรคไดครับ อยูที่จิตสํานึกอยูที่จิตขางในวาเราเหนียดอยางไร 
เหนียดหมายถึงวาตั้งจิตอยางไร และการละหมาดนะครับ คนมุสลิมอยาวาแตจะใหฆาคน
เลยครับ การละหมาด คือการขอพรขอใหตัวเองมีความเจริญรุงเรือง ขอใหเพื่อนบาน ขอใหพี่นอง 
ขอเพื่อนประชาชาติทุกคนใหมีความอยูเปนสุข สมมุติวาทานประธานทานไดทําอะไร 
ก็แลวแตกับผมซึ่งเปนสิ่งที่ไมดี ผมจะขอวาขอใหทานมีอันเปนไปอยางนั้นอยางนี้ไมไดนะครับ 
ในหลักคําสอนของอิสลามหามขอในลักษณะอยางนี้สิ่งที่จะขอไดอยางไรครับ ขอใหพระเจา 
ไดเปดใจใหทานประธานไดเจอแนวทางที่ถูกตอง ไมทําในสิ่งนี้กับผมแลวก็คนอื่นเห็นไหมครับ 
นี่คือหลักการที่สันติ แตในหลักการเหลานี้ผมถามวาไดมีเผยแพรไดกระจายใหคนที่เปน
เยาวชนรุนหลังหรือวาคนที่เปนศาสนิกอื่นไดเขาใจเพื่อที่จะใหมีทัศนคติที่ดีตอคนที่เปนมุสลิม 
เพื่อใหมีความเขาใจในหลักวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาอิสลามในหลักที่ถูกตองเราได 
ทําไหมครับ ผมวาเราทํานอยไปวันนี้ผมยังคิดวาผมจะเสนอวาในกรณีอยางนี้เปนไปไดไหมครับ 
เราควรจะมีชองทีวีสักชองหนึ่งแลวก็เผยแพรในสิ่งเหลานี้ เราก็คัดเลือกสิครับในกรณีที่ 
คนที่เปนมุสลิมนี่เขาตองละหมาดทุกวันศุกรอยูแลว วันศุกรที่ละหมาดตางจากที่อ่ืนอยางไรครับ 
เขาตองไปละหมาดที่มัสยิดคือละหมาดรวม กอนละหมาดรวมนี่เขาจะมีการสอนศาสนา
แลวก็พูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและแนวทางแกไขอยางไร 
และก็จะมีผูรูหรืออิหมามเองในวันนั้นอานเขาเรียกวา อานคุตะบะห วันนั้นเขาจะปลูกฝงสิ่งดี ๆ 
ใหกับคนที่เปนศาสนิกที่ไปละหมาดในวันนั้น ถาเราไดเอาหลักคําสอนเหลานี้ไดออกในภาพรวม 
เพราะไมวาจะเปนกรุงเทพมหานครหรือวาจะเปน ๓ จังหวัด ไมวาจะเปนเชียงใหม สิ่งเหลานี้ 
เขาละหมาดทําเหมือนกันหมดครับ แลวคุตะบะหนี่ไมใชเฉพาะเปนภาษาไทยดวยนะครับ 
คุตะบะหหลายที่ อยางเชน สีลมก็มี ๓ ภาษา มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ แลวก็ภาษาไทย 
ผมวาสิ่งเหลานี้นาจะเปนสิ่งที่ดีที่เราจะเอามาใช ในชวงที่ผานมาในรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ 
ขออภัยที่เอยนามทาน แตก็มีสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นในขณะนั้น ถาทานจําไดนะครับทานประธาน 
 



๑๓๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๖๑/๒ 
 
จะมีในชวงนั้นจะมีผูนําสูงสุดของศาสนาอิสลามจากประเทศอียิปต ซึ่งทุกชาติที่เปนมุสลิม
โดยสวนใหญใหการยอมรับวาทานเปนสายกลางทานไดมาที่นี่ แลว ๒. ก็มีเลขาธิการ 
สันนิบาตมุสลิมโลก และ ๓. เลขาธิการโออีซี (OEC) ผมวาสิ่งเหลานี้มีความสําคัญครับ 
สําคัญอยางไรครับ ทาน ๓ ทานนี้เปนทานที่ประชากรมุสลิมโลกหรือคนที่อยูในประเทศไทยเอง 
ใหการยอมรับใหความนับถือ ในขณะที่ทานมาทานไดกลาวสุนทรพจนดี ๆ ไวหลายเรื่อง 
แตเราไมไดนําสิ่งเหลานั้น เพราะสิ่งเหลานั้นสุนทรพจนเหลานั้นสนับสนุนและสงเสริม 
ใหเกิดสันติภาพในพื้นที่ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตไดดวย ในหลักการที่ถูกตองอยางนี้
ผมคิดวารัฐบาลตองใหความสนใจแลวก็เผยแพรในสิ่งเหลานี้ผมไมไดมองวาเฉพาะในเรื่อง 
ของอิสลามอยางเดียว ในของศาสนาพุทธเองก็เชนเดียวกัน แตที่ผมบอกวาตองใหมีเร่ือง
ของในศาสนาอิสลามบาง เพราะวาภาคใตเองหรือปญหาในจัดหวัดชายแดนภาคใตจะสงบ 
หรือสําเร็จไดตองอาศัยคนไทยทั่วประเทศครับ แลวมีความเขาใจเปนหนึ่งเดียวดวยนะครับ  ---- 
 
                                                                                                                      - ๖๒/๑



๑๓๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๒/๑                       
 
อยาใหเขารูสึกวาคนไทยที่อยูใน ๓ จังหวัดมีความแตกแยก เปนพวกที่ตางกัน ตางศาสนา 
ซึ่งวันนี้สิ่งหนึ่งบางกลุมที่เขารูสึกอยางไรรูไหมครับ เขารูสึกวาความตางของศาสนามันสูง 
สูงมากจนมองเลยขามของความเปนคนไทยดวยกันที่อยูที่นั่น ในเจาหนาที่ที่ปฏิบัติเองก็มี
ความรูสึกเหลานี้ แตผมไมไดคิดวาทั้งหมดจะเปนอยางนี้ในบางกลุมและผมคิดวาเปน
จํานวนนอยดวยซ้ําไป นี่แหละครับผมคิดวาสิ่งดี ๆ เหลานี้จะตองทํา ไมเฉพาะแคสื่อ 
อยางเดียวนะครับ ทําอยางไรใหเยาวชนใหเขาใกลศาสนา นั่นก็หมายถึงวาเราตองทํา
บรรยากาศของที่รวมตรงนั้นเปนที่ที่ทําใหคนสวนใหญหรือเยาวชนตองการที่จะเขาไปใกลชิด 
ตองการที่จะเขาไปใช อยางเชนการปรับภูมิทัศนในสถานที่เหลานั้น ไมวาจะเปนวัด  
ไมวาจะเปนมัสยิด ใหเปนแหลงเรียนรูซึ่งที่ผานมาก็เคยมีโครงการนี้ ผมเสริมอีกนิดหนึ่ง
เพราะวาอะไรครับ ถาคนที่เปนมุสลิม ในวันหนึ่งใน ๕ เวลาเขาตองละหมาด เวลามีเสียง 
อะซานขึ้นมา เขาวิ่งเลนอยูตรงนั้น เด็ก ๆ วิ่งเลนตรงนั้น เขาก็ตองขึ้นมาละหมาดพรอมกับ
ผูใหญ นี่อยางไรครับ เด็กนี่ถาปลูกฝงตั้งแตเด็ก ๆ ใหเขารูสึกวาจะเขาวัด เขามัสยิด โตขึ้น
เขาไมกระดากที่จะเขาหรอกครับ แตถาสมมุติวาเขาลวงเลยชวงวัยตรงนั้นไป เราบังคับ
อยางไรตอนที่เขาโตเขาใกลกับสิ่งที่เปนสถานเริงรมย บังคับอยางไรเขาก็ไมเขาหรอกครับ 
เพราะเขาไมเคย เขาไมชินกับสิ่งเหลานี้ นี่แหละครับผมขอใหทางรัฐบาลชวยใหความสําคัญ 
กับสิ่งเหลานี้ดวยนะครับ ผมคิดวาผมคงจะคุยในประเด็นที่สั้น ๆ เพราะวาหลายประเด็น
ทานสมาชิกของเราก็ไดพูดไปบางแลว แลวก็ผมคิดวาผมคงไมไปซ้ําประเด็นกับทานเหลานั้น 
เหตุการณอีกเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต ในเมื่อมีเหตุการณยังไมจบ สิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมได ความผิดพลาดไดเกิดขึ้นบอยครั้งมากในเรื่องของเจาหนาที่เอง การที่ผูใหญบางคน
บอกวาเกิดเหตุการณแลวตองรีบใหจับภายในวันนั้นวันนี้ตองใหไดตัวขึ้นมา หรือบางที
เปนภาพที่จะตองการสรางวาเมื่อกอการแลวไดจับทันที ความรวดเร็วอันนั้นทําใหเกิด
ความผิดพลาดแลวก็นํามาซึ่งการจับคนผิดคนถูกเขามา ในหลายเหตุการณอันนั้นก็มี
เจาหนาที่บางกลุมที่อาจจะ อันนี้ตองระวังนะครับ เจาหนาที่ที่เคยประสบเหตุในพื้นที่ 
บางคนพอประสบเหตุแลวเขามีความรูสึกเพราะโดนกับตัวเขาเอง นั่นคือความกดดัน 
ของเขา บางทานมีความรูสึกโกรธเกลียดในใจ แลวก็มองคนที่เปนมุสลิมในดานลบ 
 



๑๓๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๒/๒ 
 
นี่เฉพาะบางทานนะครับ แตมันจะทําใหภาพตาง ๆ เสียในภาพรวมได บางคนถึงขนาดพดู 
ถาพูดเบา ๆ แลวก็คนอื่นไมไดยินผมก็คิดวาโอเค (OK) ละ แตพูดในสถานที่ราชการ  
เรียกแทนบุคคลบางคนวา ไอแขก ความรูสึกอยางนี้นี่ตอกย้ําความรูสึกของคนในพื้นที่  
ไอแขกคนนั้นหรือไอแขกคนนี้มันก็เปนคนไทยเหมือนกัน เพียงแตวานับถือศาสนาอื่น 
แคนั้นเอง นี่แหละครับผมจะฝากทานประธานไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ในมือของผมนี่เปนการรองเรียนถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตัวไมเหมาะสมในพื้นที่ ในนี้ ๑๓ คน 
๙ คนเปนกํานัน เปนประธานชมรมกํานันของจังหวัด สวนที่เหลือเปนผูใหญบานและ
ประธาน อบต. ในพื้นที่ รองเรียนในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ไมเหมาะสม ---------------------------------------------------------------------------  
 

- ๖๓/๑ 



๑๓๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๖๓/๑ 
 
คนนี้นะครับมีตําแหนงเปนรองผูกํากับการตํารวจ สภ.อ. ยะหริ่ง ชื่อ พันตํารวจโท โกวิทย 
รัตนโชติ ผมคิดวาสิ่งเหลานี้มีความสําคัญเพราะอะไรรูไหมครับ คนที่รองเรียนคือผูนํา 
ในชุมชนนั้น ๆ เขาจะผิดถูกอยางไร ผมฝากให มท. ๑ ไดโปรดเขาไปในพื้นที่แลวก็ตรวจสอบ 
เพราะคนเหลานี้ไมใชคนธรรมดา เมื่อวานทานสมาชิกหลายทานก็บอกวาการขาวมีปญหา 
ในพื้นที่ การขาวที่ดีก็คือคนในพื้นที่นี่แหละครับ แลวคนกลุมนี้เขาก็มีเครือขายในการที่จะ
ใหขาวกับทางการได แตเมื่อไรที่เขามีความรูสึกที่ไมดีตอเจาหนาที่ ผมถามวาการขาวที่ดี
จะไปถึงเจาหนาที่หรือเปลาครับ เพราะสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผมคิดวาในจังหวัดอื่นก็มี
บางทีทานก็ไมกลา หมายถึงวาชาวบานที่นั่นไมกลาที่จะรองเรียน เงียบอยางเดียว 
เพราะอาจจะมีภัยถึงตัวเองได นี่แหละครับเปนความยากลําบากของคนที่อยูที่นั่น คนที่เปน 
สมาชิกเองทุกวันนี้ก็มีความยากลําบากนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะวาในสิ่งที่ตองระวัง
อยาลืมวาเราไมทราบวาใครจะคิดอยางไรกับเรา ในดานตรงขามเขาอาจจะมองวาเราอยู
ใกลชิดกับเจาหนาที่บานเมืองอยูในสวนกลางเราเปนพวกทางนี้หรือเปลา แตในดานของ
เจาหนาที่บางคนบางกลุมเขาอาจจะมองได เขาอาจจะคิดไดนะครับวาในขณะที่เขามี
ยุทโธปกรณอยูในรถถัง อยูในรถฮัมวี่ (Humvy) ไปในพื้นที่ตาง ๆ โดนระเบิดโดนอะไร 
แตทําไมเจาหนาที่เหลานี้ไมเปนอะไร เขาก็มีสิทธิคิดครับ แตผมจะบอกวาสมาชกิหลายทาน 
ก็ถามผมวาอยางนี้วางตัวอยางไร ผมบอกไมไดยากเลยครับ ทานวางตัวในสิ่งที่ทานทําในสิ่งที่ 
ถูกตอง ไมตองคิดวาจะตองเอาใจฝายใดฝายหนึ่ง ไมใช แคนี้ละครับเหตุผลในความเปนอยู 
แลวก็การทํางานของทานทานก็จะไปไดสบายแลว วันนี้เขายังรูสึกวาตัวแทนของเขา 
มีความที่เขาคิดวาความคาดหวังในการที่สะทอนปญหาในพื้นที่อยู วันนี้เราก็ยังอาจจะ
ปลอดภัยยังไปไหนมาไหนได แตผมคิดวาเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดผมคิดอยากจะให 
ทางรัฐบาลเองใหความสําคัญ และองคกรอีกองคกรหนึ่งที่ผมคิดวาเปนประเด็นที่เรานาจะดูแล 
แลวก็เขาไปสงเสริม คือสงเสริมใหคณะกรรมการอิสลาม โดยเฉพาะผมคิดวาเปนผูหญิง
มากกวา ใหมีกลุมองคกรสตรีในหลักศาสนาอิสลามนี้เกิดขึ้น เพราะอะไรรูไหมครับ  
ทานประธานครับ ในความเปนมุสลิมเขาจะแยกระหวางผูหญิงกับผูชายแยกออกจากกัน 
แตในขณะเดียวกันผูหญิงเองมีความสําคัญในบทบาทของปจจุบันนี้ เพราะอะไรรูไหมครับ  
 



๑๓๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๖๓/๒ 
 
เขาก็จะมีกลุมคนของเขาที่เปนชมรมของเขาอยู แลวผูหญิงเองอยาลืมวาเปนมหาวิทยาลัยแรก 
ของมนุษยชาติ ลูกที่คลอดออกมาสิ่งแรกที่ปลูกฝงคนที่ปลูกฝงก็คือแม เพราะฉะนั้น
ความสําคัญเหลานี้ถึงแมโตไปแลวแมก็ยังมีความสําคัญตอลูก ๆ เสมอ วันนี้ที่ผมพูดไป 
ก็อยากสะทอนวา การใหความสําคัญในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใตเราตองให
ความสําคัญทุกภาคสวน แตหลายประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นี้อาจจะเปนประเด็นที่ตางจาก
สมาชิก ผมคิดวาสิ่งที่ผานมาสมาชิกไดสะทอนหมดแลวผมก็คงไมไปลงในรายละเอียด
เหลานั้น ผมติดใจอยูเร่ืองหนึ่งนะครับที่ทาน มท. ๑ ทานไดพูดในเรื่องของกรณีการสอบสวนวา 
มันเปนเทคนิคพิเศษ บางครั้งเรื่องการหามเยี่ยมเร่ืองการอะไรตาง ๆ ผมเขาใจครับ 
เทคนิคเหลานั้นผมคิดวาถามืออาชีพเขาทํางานก็สุดแลวแตเขา แตวาเหตุการณอันหนึ่ง 
ที่ไมใหเกิดก็คือวาการทํารายหรือทําอะไรที่นอกเหนือกฎหมาย ในเทคนิคพิเศษของทาน
ผมวาอิหมาม ยะพา กอเซ็ง ตายนั้น -------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๖๔/๑ 



๑๓๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๔/๑ 
 
ผมอยากจะถาม มท. ๑ วา อันนี้เปนสวนหนึ่งของเทคนิคพิเศษหรือเปลาครับ เทคนิคพิเศษ 
อันนี้มันสรางใหเกิดความรูสึกที่เลวรายมากในพื้นที่ มันทําใหเกิดความรูสึกที่เจาหนาที่ 
ในพื้นที่ทํางานยากมากขึ้น มันทําใหความรูสึกของคนที่เปนตัวแทนที่นั่นทํางานลําบากขึ้น 
เพราะฉะนั้นทาน มท. ๑ จะตองดูแลสิ่งเหลานี้ไมใหเกิดขึ้นอีก การพดูในปญหาจงัหวดัชายแดน 
ภาคใตคงไมใชการพูดเพื่อใหดูลักษณะวาดูดีแลวก็ผานไปวัน ๆ คะแนนไดคะแนนเสีย 
มันไมใช วันนี้ตองมองใหเลยจากเรื่องของการเมือง มองปญหาในเรื่องของการแกปญหา 
ในพื้นที่ สิ่งที่ผมตองการจะเรียกรองก็คือวา ขอใหทางรัฐบาล ขอใหทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ 
ใหเกียรติกับคนในพื้นที่ไมวาจะเปนศาสนาไหนก็แลวแต นั่นคือปองกันใหเขารอดพนจาก
อันตรายหรืออะไรตาง ๆ ที่จะเกิดกับชีวิตของเขา ภายใตในเรื่องของความเสมอภาคใน
ความเปนอยูที่นั่น ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ตอไปเรียนเชิญทานประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย ทานชวน หลีกภัย ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน) : ทานผูเปนประธาน กระผม นายชวน หลีกภัย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ผมขอขอบพระคุณทานประธานที่ไดกรุณา
ใหโอกาสสมาชิกไดพูดเรื่องนี้ ซึ่งความจริงแลวตองถือวาเปนเรื่องแรก ๆ ของประเทศที่มี
ความสําคัญ แมกระทั่งรัฐบาลเองเมื่อตอนแถลงนโยบาย ทานประธานจําไดวาถือเร่ืองนี้
เปนวาระเรงดวนเรื่องแรกคูกับเร่ืองการสรางความสมานฉันท แลวก็ประกาศชัดเจนวา 
จะดําเนินการแกปญหาเรื่องนี้อยางจริงจัง ความจริงแลวกระผมทราบดีวา ณ ที่นี้มีเพื่อนสมาชิก 
ซึ่งอยูในพื้นที่มีขอมูลที่พรอมที่สมบูรณ แมกระทั่งตัวทานประธานเองกระผมก็ทราบวา
ทานเปนผูรูคนหนึ่งในปญหาเหลานี้ แตวาโดยที่กระผมเองไดมีสวนเกี่ยวของทั้งในฐานะ
เปนคนในพื้นที่ โตที่ภาคใต ไปในพื้นที่ตั้งแตยังเปนนักศึกษา และไดมีโอกาสขามฟาก 
ไปพบหัวหนากลุมแบงแยกดินแดนตั้งแตป ๒๕๑๘ รวมกับผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย 
ในสมัยนั้น รวมทั้งมีโอกาสไดแกปญหาในฐานะเปนรัฐบาล และไดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 
ครั้งที่แลวเมื่อเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในเหตุผลการแกปญหาที่ผิดพลาด 
เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานประธานไดวากระผมไดอภิปรายเรื่องนี้มาหลายครั้งแลว 
 



๑๔๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๔/๒ 
 
จนถึงวันนี้เวลาไดผานไปหลายปแลว มีสถานการณเปลี่ยนแปลงไปมาก แตสาเหตุของปญหานั้น 
ไมไดเปลี่ยนแปลง จึงขอใชเวลาที่จะกราบเรียนทานประธานเพื่อความเขาใจของพวกเรา 
ทุกฝายในการสนับสนุนญัตติเร่ืองนี้ เพื่อใหพวกเราไดชวยกันในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อเราจะไดประมวลเปนสวนหนึ่งสงใหรัฐบาลนําไปพิจารณาตอไป ทานประธานครับ 
ผมขออนุญาตที่จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาถึงวันนี้วาแมสาเหตุของปญหา 
จะไมเปลี่ยนแปลง แตระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไดมีความเปลี่ยนแปลงตอสถานการณมาก 
ความสูญเสียมากขึ้น ความรุนแรงมากขึ้น ความเหี้ยมโหดนากลัวมากขึ้น สิ่งเหลานี้ทําให
เกิดความรูสึกเปนกังวล และกระผมเชื่อวากระผมและทานประธานและพวกเราในที่นี้หลายคน 
มีสวนรับรู อยางนอยไปรวมในพิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนที่เสียชีวิตกับเหตุการณ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๖๕/๑ 



๑๔๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    ณัฐวัฒน ๖๕/๑ 
 
หรืออยางนอยพวกเราไดกลับไปรวมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือสวดพระอภิธรรมศพ
ในหลายครั้ง วันนี้มันเปลี่ยนแปลงวาคนที่ตายไมใชคนในยะลา นราธิวาส ปตตานี หรือสงขลา 
เทานั้น แตไปไกลถึงเหนือ ถึงอีสาน ภาคกลางและเกือบจะทุก ๆ  จังหวัด มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
บุคคลสําคัญในชาติ แมกระทั่งสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานเกียรติ 
ใหแกวีรบุรุษ นายกรัฐมนตรีทุกคนไปรวมในพิธีศพ มันเปนความหดหู ความรูสึกสะเทือนใจ 
ที่ครอบครัวผูเสียชีวิตเหลานั้นไดรับ กระผมคิดวาเราไมเจอปญหาเหมือนอยางเขา 
เราก็อาจจะรูสึกวาไมรีบรอน ไมเรงรัด มองวาเรื่องอื่นสําคัญกวา แตวาถาใครที่ไปพบครอบครัว 
ของทานเหลานั้น แลวเราจะรูวาการยกยองเปนวีรบุรุษ การปรับตําแหนงยศใหเปนสวนหนึ่ง 
ภายนอกเทานั้น ในจิตใจคนเหลานั้นมีความรูสึกทอถอยทอแท กระผมกราบเรียน 
ทานประธานวา ไดมีโอกาสลงไปในพื้นที่หลายครั้ง ไมตั้งใจไปงานศพแตก็ตองไปในพิธี
สวดพระอภิธรรมศพ เพราะเมื่อไปถึงเขาก็เสียชีวิตหลังเราไปหรือกอนเราไป ทานประธานครับ 
ผมคิดวาในที่นี้ทุกคนมีความปรารถนาดีตอบานเมืองอยากเห็นการแกปญหาที่เปนรูปธรรม 
ชัดเจน กระผมฝากความหวังไวกับคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณาโดยรอบคอบวาอะไรคือ
เร่ืองดวนอันดับหนึ่ง อะไรคืออันดับสอง อันดับสามในกรณีปญหานี้ที่จะตองแกปญหา
ตอไป แตวามีขอสังเกตที่อยางนอยถาเราไดตระหนักรวมกันเราจะไมเสียเวลาในการคนหา 
ปญหาของการเกิดเหตุนี้ขึ้นมา ในเบื้องแรกความจริงพวกเราหลายทานไดพูดไป  
ทานอาจารยดอกเตอรพีรยศก็ไดพูดไป ผูเสนอญัตติก็ไดพูดไป กระผมขออนุญาตย้ําถึง
สถานการณของพื้นที่ที่เปนที่เกิดปญหาวา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเราสามารถ
ยอนกลับไปสูอดีตไดไกล จังหวัดปตตานีไมใชเมืองใหม จังหวัดปตตานีมีประวัติศาสตร
คืออาณาจักรปตตานี มาควบคูไปกับอาณาจักรลานนา ปตตานีเคยเปนเมืองขึ้นของสยาม 
ลานนา เชียงใหมเปนเมืองขึ้นของพมา เมืองเหลานี้เปนรัฐของตัวเอง ปตตานีเคยรุงเรือง 
สรางปนใหญทานประธานทานรูดี ปนใหญพระยาตานี ไมมียุคใด สมัยใดสรางไดใหญ
เทาของปตตานี หลักฐานนี้คือความรุงเรืองในอดีต แตวาปตตานีเปนเมืองขึ้นของสยาม
ตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเหมือนกับเชียงใหมเปนเมืองขึ้นของพมา ขออนุญาตทานประธาน 
ที่จะใหเราไดเห็นความจริงแลวมันจะตอบคําถามหลายเรื่องวาทําไมเกิดอยางนี้ แลวเรา 
 



๑๔๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    ณัฐวัฒน ๖๕/๒ 
 
จะเขาใจสภาพของความเปนจริงในพื้นที่วามันมาอยางนี้มันถึงเปนอยางนี้ มิฉะนั้นเราจะตั้ง 
ขอสงสัยทําไมเปนอยางนี้ แลวเราก็จะไปโทษคนในพื้นที่วาทําไมพื้นที่นี้คนถึงคิดอยางนี้ 
ประวัติศาสตรของเมืองปตตานีนั้นตองยอมรับวาในสมัยที่เปนอาณาจักรปตตานีนั้น 
เปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ทานประธานครับ นิดเดียวครับ ถาเรายอนกลับไปอาน
ประวัติศาสตรฉบับแรกที่เขียนโดยวันวลิตเขาจะพูดถึงปตตานีไวเปนประโยชนกับพวกเรา 
ที่จะเปนความรูวาเพราะมันมาอยางนี้ มันถึงเปนอยางนี้ วันวลิตไดบันทึกพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๘๒ วาในสมัยพระอนุชาธิราชพระราเมศวรทรงมีพระกระแสรับสั่ง
ใหประชาชนในแผนดินและเมืองขึ้นทั้งหลายของสยามสงรายชื่อทาสของตน ---------------- 
 

         - ๖๖/๑ 
 
 
 



๑๔๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๖๖/๑ 
 
จากนั้นพระองคใหมีการสํารวจจํานวนขาทาสในเมืองและประเทศในบังคับบัญชา 
และตอไปวา ยกเวนรัฐปตตานีซึ่งเจาผูครองไมปรารถนาจะทําตาม แข็งมาตั้งแตสมัยนั้น
แลวครับ ขออีกสักตอนนะครับทานประธานแลวจะเห็นวาคนที่เขามาแกปญหานั้นมีทั้ง
พุทธและมุสลิม อาณาจักรปตตานีในสมัยของพระองคศรีธรรมราชาธิราช พระเจาแผนดิน
องคที่ ๒๕ แหงสยาม มีขอความวา อาณาจักรปตตานีปฏิเสธที่จะสงเครื่องราชบรรณาการ 
ดังนั้นในปที่ ๕ แหงรัชกาลทรงสงแสนยานุภาพไปที่นั่น แตกลับถูกตีแตกมา พระองค 
จึงทรงใหซอมแซมเรือรบแลวสรางใหมอีกหลายลําเพื่อไปโจมตีปตตานีอีกครั้งหนึ่ง  
แตดวยการไกลเกลี่ยของผูครองรัฐเคดาหและพระสงฆชาวสยาม ในที่สุดก็มีสัญญาทาง
พระราชไมตรีและยุติสงคราม นาสนใจมากครับทานประธาน กระผมเชื่อวาทานประธาน
เรียนสิ่งนี้มาแลว แตสําหรับเพื่อนที่อาจจะไมไดอานเรื่องนี้อยากจะกราบเรียนวา ปตตานี
มีปญหามาตั้งแตอดีตครับ ยามใดที่สยามหรือกรุงศรีอยุธยาเขมแข็งก็สงเครื่องราชบรรณาการ 
ยามใดกรุงศรีอยุธยาออนแอก็แข็งเมืองเปนอยางนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นอยาแปลกใจ 
ที่สถานการณตอมาไดมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงเปนเหตุใหเกิดความคิดแบงแยกดินแดน 
กระผมยกตัวอยาง ๒ ตอนในหนังสือประวัติศาสตรซึ่งบันทึกไวโดยไมคิดวาวันนี้เราจะ
อภิปรายกันครับ บันทึกไวตั้งแตป ๒๑๘๐ กวา แตมันเปนตัวบอกใหเราเห็นวาประวัติศาสตร 
ของพื้นที่นี้มีลักษณะพิเศษไมเหมือนพื้นที่อ่ืน แตที่กระผม ทานอาจารยพีรยศไดเอยถึง
อาณาจักรลานนา เชียงใหม กระผมกราบเรียนทานประธานเปรียบเทียบวาพื้นที่นั้น 
เคยเปนเมืองขึ้นพมา พระเจากรุงธนบุรีตีเชียงใหมมาเปนเมืองขึ้นไดแลวก็ตกเปนเมืองขึ้น
ของสยามของกรุงเทพฯ ตลอดมาเหมือนปตตานีเปนเมืองขึ้นของสยาม แตเชียงใหมนั้น
ดวยเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อแมเจาหลวงคือกษัตริยเชียงใหมจะไมพอ 
พระทัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทบตอพระราชอํานาจของพระองคทาน แตระยะเวลา 
ความใกลชิด ความเขาใจคอย ๆ คลี่คลายความรุนแรงลงไปได ประกอบกับเจาหญิง
เชียงใหมมาเปนพระวรชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สถานการณ
จึงไดคลี่คลายลงมาเร็วกวาปตตานี ปตตานีตางกันโดยสิ้นเชิง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรมไมเหมือนกันเลยครับทานประธาน ซ้ํารายอาณาเขตติดกับเขตแดนซึ่งอีกฝงหนึ่ง 



๑๔๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๖๖/๒ 
 
เปนคนเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาเดียวกัน เพราะฉะนั้นความแตกตางอันนี้จึงเปนเงื่อนไข
สําคัญมากที่ทําใหปตตานีไมไดเปนอยางเชียงใหม เราตองเขาใจตรงนี้ ความเขาใจตรงนี้
ละครับคือโจทยที่จะบอกเราวาวิธีแกปญหาตองทําอยางไร อันนี้ตองถวายความเคารพ 
ยกยองพระมหากษัตริยของเราที่ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้ ทานประธานนึกออก วันกอน
อภิปรายเรื่องนโยบายก็มีสมาชิกผูมีเกียรติหยิบเร่ืองนี้มาพูด ผมเทาความนิดเดียวครับวา 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีสายพระเนตรที่ไกลมาก  
ทรงตระหนักและเขาใจประวัติศาสตรของพื้นที่จึงไดกําหนดรัฐประศาสโนบายสําหรับ
ปกครองพื้นที่นี้โดยเฉพาะครับ ป ๒๔๖๖ บัดนี้เกือบรอยปแลว ถาเราไปอานรัฐประศาสโนบาย 
ทั้ง ๔ ขอ เราจะตองยอมรับสิ่งที่พระองคกําหนดไวนั้นทันสมัยเหลือเกิน --------------------- 
 

          - ๖๗/๑ 
 



๑๔๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๗/๑ 
 
วันนี้ยังทันสมัยอยูครับ ยังสอดคลองกับคําเตือนวาการปกครองรัฐนั้นควรจะทําอยางไร 
หลักรัฐประศาสโนบายสําหรับมณฑลปตตานีในขณะนั้น กระผมยกตัวอยาง เชน  
   ๑. ระเบียบการหรือวิธีปฏิบัติการใดเปนทางการใหพลเมืองรูสึกหรือเห็นไปวา 
เปนการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ตองยกเลิกหรือแกไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม
ตองอยาใหขัดกับลัทธินิยมของอิสลามหรือยิ่งทําใหเห็นเปนการอุดหนุนศาสดามูฮัมมัดได
ยิ่งดี 
   ๒.  การกะเกณฑอยางใด ๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรือพลีอยางใด ๆ ก็ดี
เมื่อพิจารณาโดยสวนรวมเทียบกันตองอยาใหยิ่งกวาที่พลเมืองในแวนแควนประเทศราช
ของอังกฤษ ซึ่งอยูใกลเคียงนั้นตองเกณฑตองเสียอยูเปนธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกัน
แตเฉพาะอยางตองอยาใหยิ่งหยอนกวากันจนถึงเปนเหตุเสียหายในทางปกครองได  
   ๓.  การกดขี่บีบคั้นแตเจาพนักงานของรัฐบาล เนื่องแตการใชอํานาจ
ในทางที่ผิดมิเปนธรรมก็ดี เนื่องแตการหมิ่นหลูดูแคลนพลเมืองชาติแขกโดยฐานที่เปนคน
ตางชาติก็ดี เนื่องแตการหนวงเหนี่ยวชักชาในกิจการตามหนาที่เปนเหตุใหราษฎร 
เสียความสะดวกในทางหาเลี้ยงชีพก็ดี พึงตองแกไขและระมัดระวังมิใหมีขึ้น เมื่อเกิดขึ้น
แลวตองใหผูทําผิดตองรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไมใชสักแตวาจัดการกลบเกลื่อน
ใหเงียบไปเสียเพื่อจะไวหนาสงวนศักดิ์ของขาราชการ  
   ดูสิครับเกือบรอยปพระองคทานมองเห็นปญหา  
   ๔. กิจการใด ๆ ทั้งหมดอันเจาพนักงานจะตองบังคับแกราษฎร ตองระวัง
อยาใหราษฎรตองขัดของเสียเวลาในทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แมจะเปนการจําเปน 
โดยระเบียบการก็ดี เจาหนาที่พึงสอดสองแกไขอยูเสมอเทาที่สุดจะทําได 
   อันนี้ก็เตือนวาเวลาจะไปเยี่ยมก็อยาไปเกณฑคนใหเสียเวลา เห็นไหมครับ
เกือบรอยปพระองคทานมองเห็นปญหา  
   ๕. ขาราชการที่จะแตงตั้งออกไปประจําตําแหนงในมณฑลปตตานี พึงเลือกเฟน 
แตคนที่มีนิสัยซื่อสัตยสุจริตสงบเสงี่ยมเยือกเย็น ไมใชสักแตวาสงไปบรรจุใหเต็มตําแหนง 
หรือสงไปเปนทางลงโทษเพราะเลว  
 



๑๔๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๗/๒ 
 
    ๖. เจากระทรวงทั้งหลายจะจัดวางระเบียบอยางใดขึ้นใหมหรือบังคับการ
อยางใดในมณฑลปตตานีอันจะเปนทางพาดผานถึงสุขทุกขของราษฎร ควรพิจารณาเหตุผล 
แกไขหรือยับยั้ง  
   กระผมกลาวโดยยอ ๖ ประการที่เปนหลักรัฐประศาสโนบายสําหรับมณฑล 
ปตตานีเพราะอะไร เพราะในขณะนั้นทรงตระหนักวาพื้นที่นี้ไมเหมือนที่อ่ืน มีความแตกตาง 
โดยสิ้นเชิงกับที่อ่ืนจึงตองมีหลักพิเศษ แลวรัฐบาลตอ ๆ มาเขาก็ยอมรับ จนกระทั่งแม 
แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๖) ทานประธานครับ กฎหมายครอบครัว 
มรดก เรายังตองออกกฎหมายพิเศษสําหรับพื้นที่ใน ๔ จังหวัด คือ ยะลา นราธิวาส ปตตานี 
สตูล กรณีที่มีคดีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกสําหรับพี่นองที่เปนมุสลิมดวยกัน ใหใช
กฎหมายนี้โดยเฉพาะ นี่คือสิ่งที่กระผมคิดวาผูปกครองในอดีตไดมองเห็นปญหานี้มาโดย
ลําดับ สถานการณจึงคอย ๆ คลี่คลายลงมา จะบอกวาไมมีเหตุรายไมจริงครับ กระผม 
จึงยืนยันตลอดเวลาวามีคนคิดรายในพื้นที่นั้นอยูตลอด มีความคิดแบงแยกดินแดน 
เพราะเขาเคยมีสถานภาพ วันหนึ่งสถานภาพเขาตองเสียไป ยกตัวอยาง ตวนกู อับดุลกาเดร 
เพื่อนสมาชิกเราไดยกตัวอยางขึ้นมาแลว ทานก็เปนผูครองนครปตตานี ครองเมืองปตตาน ี
วันหนึ่งทานแข็งเมืองก็ได รับโทษถูกสงไปจําคุกที่พิษณุโลก  ๑๐  ป แตวาในที่สุด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานอภัยโทษใหกลับมาครองเมือง
เหมือนเดิม แตก็มีปญหาขึ้นอีก เที่ยวนี้ตวนกู อับดุลกาเดรไมยอมใหจับแลว หนีไปอยู 
รัฐกลันตันแลวเสียชีวิตที่นั่น แตลูกทานมีครับ คนเหลานี้เขาไมไดพอใจเลยครับตอการปฏิบัติ 
ของรัฐบาลไทย รัฐบาลสยาม แตดวยความเขาใจถึงความเปนจริง รัฐบาลผูปกครอง ------ 
 

- ๖๘/๑ 



๑๔๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๘/๑ 
 
จึงตองพยายามที่จะลดเงื่อนไขอันเปนสาเหตุปญหาโดยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในพื้นที่
เหลานั้นตอประชาชนของเรา ทานประธานจะเห็นความจริงในขอนี้ตลอดมา กระผม 
กราบเรียนไดวา เมื่อสาเหตุมันเปนอยางนี้ความคิดของคนสวนหนึ่งที่เสียสถานภาพไป
ตองการสถานภาพคืนจึงไมใชของแปลกครับทาน ไมใชของแปลกถาไมมีสิครับแปลก  
เมื่อเรารูวามันเกิดขึ้นไดไมใชของแปลก หนาที่ก็คือเราตองทําความเขาใจกับคนสวนใหญ
ใหยืนอยูขางบานเมือง ขณะเดียวกันสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับบุคคลทุกกลุม 
อยางเทาเทียมกันอยางที่ผูปกครองในอดีตเขาไดทํามาโดยลําดับ และกระผมกราบเรียนวา 
จริง ๆ แลวผูปกครองทุกชุดเขาพยายามทําอยางนั้น ถาจะเกิดขอผิดพลาดขึ้นบาง 
จะโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็คือ ถาในรอยปกระผมคิดวา ๑. เมื่อตอนที่ทาน จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม รณรงคเร่ืองวัฒนธรรมไทยนิยม กระผมเด็กเกินไปที่จะตอบคําถามเรื่องนี้ได
จนวันหนึ่งทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส คือนายอดุลย ณ สายบุรี  
หรือตวนกู ยะลานาแซรไดเลาใหกระผมฟง กระผมไปเยี่ยมทานที่รัฐกลันตัน ไปชวนทาน
กลับมาประเทศไทย ขณะนั้นกระผมเปนผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ป ๒๕๑๘ พรอมกับเพื่อน
สมาชิกของพรรคประชาธิปตยทั้งพุทธและมุสลิมไปเยี่ยมทานที่บานเล็ก ๆ ในรัฐกลันตัน
ชวนทานกลับมาบาน ทานเปนคนไทย ทานเคยเปน ส.ส. กลับมาเถอะ ทําไมตองมาอยูที่
รัฐกลันตันที่นี่ กอนทานจะไปที่รัฐกลันตันนั้นทานติดคุกถูกจําคุก ๗ ป เร่ืองเกี่ยวกับ 
ความมั่นคง ทานบอกกระผมยังจําไดพวกเรานั่งคุยกับทานอยู ทานบอกคุณชวน ผมเปน
คนไทย ผมนับถือศาสนาอิสลามผมกลับไมไดหรอก ผมรับ จอมพล ป. ไมได จอมพล ป. 
บังคับใหผมคํานับพระพุทธรูป ทานบอกอยางนี้นะครับ กระผมเลยนึกตลอดเวลาวา 
ใหความเปนธรรมกับ จอมพล ป. ผมคิดวาทานคงไมเจตนา แตปญหาวาผูปฏิบัติไปทํา
อยางไรจึงใหเกดิความรูสึกอยางนี้ขึ้นมา แลวในที่สุดนายอดุลย ณ สายบุรี ก็ไมไดกลับมา 
ทานเสียชีวิตที่รัฐกลันตัน ทานเปนหนึ่งในกลุมคนที่เปนผูนําในขบวนการแบงแยกดินแดน 
กระผมรูวาความผิดพลาดครั้งนั้นอาจจะโดยไมเจตนา แตความผิดพลาดครั้งตอมา 
ที่สําคัญมากและเปนสาเหตุของความสูญเสียขณะนี้คือความผิดพลาดเมื่อป ๒๕๔๔ 
กระผมคิดวาเราตองยอมรับความเปนจริงกันเพื่อการแกปญหาที่ทุกฝายมีความหวงใย 
 



๑๔๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๘/๒ 
 
พี่นองของเรา ในป ๒๕๔๔ นั้นเปนความผิดพลาดอันเกิดจากการประเมินเหตุการณผิด
หมด กระผมนึกอยูในใจวา ๑. อาจจะไมเรียนรูประวัติศาสตร อาจจะไมผานประสบการณ
ของการศึกษาปญหาในพื้นที่ ไมไดเขาใจวาสภาพพื้นที่เปนอยางไร ประเมินเหตุการณวา
เปนเรื่องเล็กนอย เปนเรื่องของโจรลักเล็กขโมยนอยธรรมดาหรือเรียกวาโจรกระจอก ไมมี
การแบงแยกดินแดน ไมมีกลุมคนเหลานี้เปนความเชื่อของรัฐบาลในขณะนั้นไดประกาศ
ชัดเจนครับ กระผมเองเปนหนึ่งในคนไมกี่คนที่ทักทวงวา แนวในการแกปญหาขณะนั้น 
จะผิดพลาด นั่นก็คือ แนววาจะใชวิธีเก็บคือฆาทิ้งหรืออุมฆา เร่ิมคิดเรื่องนี้เมื่อรัฐบาล
แถลงวาปญหาภาคใตรัฐบาลรูดี รูหมดแลวทุกอยางจบภายใน ๓ เดือน นาแปลกใจมาก
วาเขาแกปญหากันมาเปนรอยป เหตุการณยังมีอยูแตรัฐบาลขณะนั้นจะแกปญหาใหจบ
ภายใน ๓ เดือนเขาจะทําอยางไร รองแมทัพภาค  ๔  พลตรี เรวัต กระผมเอยชื่อทาน 
ขออภัยดวย ขออนุญาตทานแลวครับ ทานเลาใหกระผมฟงวาทานรวมประชุมกับนายกรัฐมนตรี 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และทานเปนคนเดียวที่กลาทวงขณะนั้นวาแนวทางการแก 
ปญหาที่รัฐบาลจะทําตอไปนี้จะมีปญหา แตวาผลทักทวงของทานในที่สุดทานก็ถูกยาย
และไมมีโอกาสไดเปนแมทัพภาค ๔ ตอมาจนเกษียณอายุ ผมไดมีโอกาสคุยกับทานวา
ทําไมทานไปทวงเอง ทําไมไมใหแมทัพภาค ๔ ทวง ทานบอกวันนั้นพอดี แมทัพภาค ๔ ตองไป
รับเสด็จสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเสด็จ ----- 
 
                                                                                                                      - ๖๙/๑ 



๑๔๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๙/๑ 
 
แมทัพภาค ๔ ตองไปรับเสด็จ ทานเลยตองมาประชุมแทนและทานทวงไป ทานก็ถูก 
ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้น คือ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เรียกไปพบแลวตําหนิ ความจริง 
ขอทักทวงของทานรองแมทัพนั้นก็สอดคลองกับสิ่งที่พวกกระผมทักทวงใหความคิดวา 
วิธีนั้นจะเปนการแกปญหาหนึ่ง แลวเกิดปญหา ๒ แก ๒ จะเกิด ๔ แก ๔ จะเกิด ๑๐ แก ๑๐  
จะเกิด ๑๐๐ เพราะวิธีการอุมฆา ฆาทิ้งนั้นในหมูมุสลิมถึงไมใชญาติ แตก็เปนพี่นองกัน 
เมื่อคนหนึ่งเปนอะไรไป มุสลิมอ่ืนก็เปนแนวรวม ทานประธานครับแตวาขอทักทวงเราไมมี
ใครฟง กระผมเสียดายเพราะนักขาวเองเขาก็ชวยไปบอกวา ทานนายกรัฐมนตรีนี่ฝายคาน
เขาเสนอมาอยางนี้นะ ทานก็บอกกรุณาอยาเสนอเรารูดีอยูแลว ผมเสียดายมากทานครับ 
มิฉะนั้นเหตุการณจะไมสูญเสียอยางนี้วันนี้ ซึ่งในรอยปเราไมเคยตกอยูในฐานะสภาพอยางนี้ 
ในหลวงของเราทรงแกปญหามาหลายสิบป พระองคทานเหนื่อยยาก เสด็จสิงหาคม 
กันยายน ทานประธานนึกออก ทานอยูในตําแหนงขณะนั้น สิงหาคม กันยายน ทานเสดจ็แลว 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพบกลุมแมบาน ในหลวงเสด็จออกเยี่ยมชาวบาน
เดือนแลวเดือนเลา ปแลวปเลาเปนจํานวนหลายสิบป ความเปนเอกภาพ ความสมานฉันท 
หนึ่งเดียวของพี่นองพุทธ มุสลิมในพื้นที่ดีขึ้น ๆ โดยลําดับ เหตุรายมีไหม มีครับ ไมมียกเวน 
หรอกครบั คนดีคนชั่วมีดวยกันทุกแหงหน จังหวัดชายแดนภาคใตมีโจรครับ มีคนเสพยาเสพติด  
มีคนคายาเสพติด มีคนลักเล็กขโมยนอย มีโจร มีคดี มีฆาตกรรม มีคนราย มีคนดีและมีคนชั่ว 
เหมือนที่อ่ืนไมตางอะไรกันเลย มากนอยแลวแตสภาพของพื้นที่ แตวาที่มันตางกับที่อ่ืนคือ
คนคิดรายในเรื่องความมั่นคง คิดที่จะแบงแยกดินแดน แตวาในอดีตนั้นเขาสามารถ
ควบคุมสิ่งเหลานี้ไดดวยกลไกของรัฐคือมีตา กระผมกราบเรียนทานประธานวา ทานประธาน 
อาจจะลืมไปแลวนะครับวา ในประเทศเรานั้นนอกเหนือจากนโยบายความมั่นคง 
ซึ่งสภาความมั่นคงแหงชาติเปนผูดูแลแลว จะมีนโยบายพิเศษเฉพาะพื้นที่อยูนโยบายหนึง่
ซึ่งภาคอื่นไมมี คือ นโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต อันนี้มี
โดยเฉพาะเลยครับ ไมมีนโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดภาคกลาง ภาคอื่นครับ 
แตมีเฉพาะภาคใต และนโยบายนี้เร่ิมเขียนใชครั้งแรกเมื่อป ๒๕๒๑ เมือ่สมัย พลเอก เกรยีงศกัดิ ์
ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี ฉบับแรกใช ๑๐ ป แลวใชฉบับที่ ๒  ๔ ป ฉบับที่ ๓  ๔ ป 
 



๑๕๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๙/๒ 
 
ฉบับที่ ๔  ๔ ป กระผมกราบเรียนทานประธานเพราะวากระผมไดใชนโยบายนี้เปนคูมือ 
ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพราะนโยบายนี้คือการศึกษามาจากทุกกลุม พี่นองพุทธ 
มุสลิมและศาสนาอื่น ขาราชการ พอคา นักธุรกิจ ทหาร ตํารวจ พลเรือนทุกฝายทั้งผูนําศาสนา 
ทั้งฝายตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในบานเมือง มามีสวนรวมในการกําหนดแนวนโยบายวา
ในทามกลางความหลากหลายในพื้นที่นั้น เราควรจะมีแนวปฏิบัตินโยบายเปนหลักอยางไร 
พื้นที่นี้จึงจะมีความเจริญกาวหนาในวันขางหนา เพราะเรามีขอแตกตางกับที่อ่ืนอยางที่เรา 
ประจักษกันอยูแลว กระผมกราบเรียนทานประธานเรื่องนี้เพราะเหตุวาถาเราไดเขาใจ 
สวนนี้ตอเนื่องยาวนานมา วันนี้ปญหาจะไมเปนอยางนี้ครับ ในดานการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนนั้น ซึ่งตอนหลังนี้มีขอกลาวหาบรรดาครูผูสอน บรรดาโรงเรียนรวมไปถึงปอเนาะ 
อยางที่ทานอาจารยพีรยศไดกลาวและพวกเราไดพูดบางสวน สมัยนั้นเขามีการตรวจสอบ
โดยกระบวนการของกระทรวงศึกษาธิการ ถาทานประธานนึกออกนะครับ กอนจะมี 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ครั้งหลังสุด มันจะมีหนวยงานที่เขาเรียกวา ศึกษาธิการเขต 
ศึกษาธิการเขตในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ จังหวัดเขาเรียกวา ศึกษาธิการเขต ๒ ครับ จะมีเจาหนาที่ 
ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงและเจาหนาที่ของสํานักงาน
การศึกษาเอกชนไปประจํา คนเหลานี้คือคนที่คอยตรวจสอบวาโรงเรียนทั้งหลายสอน
อยางไร เหมือนกับในที่สุด พลเอก เปรมไดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมหลังจากใช -------------- 
 
                  - ๗๐/๑ 



๑๕๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 วันทนา ๗๐/๑ 
 
นโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตมาประมาณ ๓ ป ป ๒๕๒๔ 
จึงเกิดศูนยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้น เพื่ออะไรครับ เพื่อเปนศูนยกลางในการ
แกปญหารับรูความทุกขสุขของพี่นองของเรา แลวเราก็มี พตท. ๔๓ คือพลเรือน ตํารวจ 
ทหาร  สําหรับดูแลความมั่นคงในบริ เวณนั้น  ทุกองคกรเปนมือเปนไมคลุมพื้นที่  
มีกระทรวงศึกษาธิการเปนตาคอยดูมี ศอ.บต. คอยจับดูทั้งหมดเลยครับ ใครโรงเรียนไหน
สอนไมดี สอนในสิ่งที่ผิด ศึกษาธิการเขต ๒ คอยจับตาดูแลว เพราะฉะนั้นคนที่จะไป 
ยุยงสงเสริมนักเรียนใหออกนอกลูนอกทางอาจจะมีแตทําไมไดเต็มที่เพราะเรามีหูมีตาอยู 
เมื่อเรายกเลิกหนวยงานนี้ทั้งหมดในกลางป ๒๕๔๕ หลังจากนโยบายอุมฆาผานไปแลว 
๑ ป เรายกเลิกดวยประกาศของทานนายกรัฐมนตรีขณะนั้นวาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ไมตางอะไรกับจังหวัดชายแดนอื่น ๆ ไมมีอะไรพิเศษ อยาไปทําใหมันพิเศษ ถาไปทําให
มันพิเศษ มันจะพิเศษไมจบสิ้น เพราะฉะนั้นมีองคกรหนวยงานใดที่เปนพิเศษใหยกเลิก 
ใหหมด เพราะฉะนั้น ศอ.บต. ศูนยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตก็ยกเลิก พทต. ๔๓  
ก็ยกเลิกหนวยงานที่เปนกลไกเปนหูเปนตารัฐก็หมดไป ประเทศเราเจาหนาที่รัฐตาบอด
เลยครับ ไมมีโอกาสรู และนั่นคือชวงเวลาที่สําคัญมากสําหรับคนรายในการซองสุมกําลัง
ฝกเด็กขึ้นมาใหม ทานประธานครับ กระผมกราบเรียนเรื่องนี้เพราะวาไดประสบพบดวย
ตัว เองทั้ งผู เสียชีวิตและผู รอดชีวิต  กระผมพบกับคุณพอคุณแมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  บังเอิญคุณพอคุณแมเปนตํารวจอยูที่จังหวัดตรัง  
ผมก็ไปรวมงานศพ เปนประธานงานศพใหเขา ลูกเรียนหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ที่วิทยาเขตปตตานีแลวก็ถูกฆาตาย คุณแมบอกผมดวยน้ําตานองหนาเลยบอกวา 
เสียใจที่สุด ลูกบอกกอนแลววาเพื่อนในมหาวิทยาลัยนั่นคอยเปนสายบอกใหคนราย 
รูวาลูกคือลูกตํารวจ ตองจัดการลูกตํารวจกอน นี่คือความรูสึกสะเทือนใจมากวา 
เขาจองเลนงานกัน  ความจริงนี่ เปน  ๑  ในหลาย  ๆ  กรณีที่ เกิดขึ้น  แตกราบเรียน 
ทานประธานเพื่อยกตัวอยางใหเห็นวามีขบวนการที่ซองสุม สงเสริม ยุยงและลางสมอง
ความเชื่อตาง ๆ กระผมไมมีญาติที่ประสบ มีญาติก็คือคนที่ไปเปนหมออยูที่นั่นซึ่งจะ 
ขอยายกลับ แมอยากใหยายกลับ แตกระผมก็บอกวาเขาไดทํางานรับใชบานเมือง 
 



๑๕๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 วันทนา ๗๐/๒ 
 
ในชวงอยางนี้นาภูมิใจที่สุดอยายายกลับเลย เพราะหมอที่ผาสมองไดมีจํากัดมากที่ยะลา 
แตวาหลานของเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกเขาไปลางสมองใหเกิดความเชื่อวาตองไลพวกสยาม
ออกไป ตองเอาปตตานีคืนมา แลวสอนใหผิดเพี้ยนไปจากคําสอนทางศาสนาอิสลาม 
คนเหลานี้เปนคนคนหนึ่งที่เราเชื่อวาไดรับการฝกอาวุธ ตอมาจึงไดเกิดรุนแรงขึ้นถึงขั้น 
ฆาพระ พระสงฆ สามเณรมรณภาพไปหลายรูปดวยฝมือของคนรายเหลานี้ วันนี้จึงไดเกิด
เหตุการณที่นาตกใจวาเมื่อเราดูคนที่เสียชีวิตไปในชวงประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมา  
ปรากฏวามีตั้งแตผูพิพากษา อดีตอัยการ รองผูวาราชการจังหวัดมีอาชีพสุดทายที่เรา 
ไมนึกวาจะเกิดก็คือพยาบาลยังเหลืออาชีพเดียวที่ยังไมโดนคือหมอ แพทยนอกนั้น 
พี่นอง ตํารวจ ทหาร พลเรือน ตชด. (ตํารวจตระเวนชายแดน) อส. (อาสาสมัครรักษา
ดินแดน) ครู เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่เกษตรทุกกระทรวง ทบวง กรมโดนหมดแลว
ทานครับ จํานวนคนไมตองพูดถึงมันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากอดีต กระผมไมบังอาจ 
ไปเปรียบเทียบ แตจําไดวาเมื่อป ๒๕๔๐ เหตุรายในภาคใตก็มีประมาณสัก ๗๕ ครั้ง  
ป ๒๕๔๑ ก็ลดลงมาเรื่อย ๆ จนป ๒๕๔๒ ป ๒๕๔๓ ก็เหลือประมาณสักไมเกิน ๑๐ ครั้ง 
วันนี้ปหนึ่งประมาณ  ๒,๐๐๐ ครั้งครับ มันไมปกติหรอกครับ ไมใชเร่ืองโจรกระจอกแลว 
แตความผิดพลาดเหลานี้ ถาพูดไปวันนี้ ------------------------------------------------------------ 
 
                  - ๗๑/๑ 



๑๕๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๗๑/๑ 
 
มันก็คือการที่บอกใหเรารูวามันเกิดจากอะไรเพื่อเราจะไดพบโจทยวาเมื่อมันเกิดจากอยางนี้ 
เราจะแกปญหาอยางไร รายละเอียดการแกปญหานั้นกระผมขอใหคณะกรรมาธิการ  
ถาสภานี้จะจัดตั้งขึ้นไดไปหาวิธีการตอไปนะครับ แตวาทานประธานที่เคารพครับ เพื่อให
เหตุผลและขอมูลสมบูรณขึ้นเพื่อประโยชนในการที่เพื่อนสมาชิกที่จะเปนกรรมาธิการ 
ไดหยิบยกไปเปนสวนหนึ่งตั้งเปนโจทยตอไปในการพิจารณาในครั้งตอไป ผมขอกราบเรียน 
ทานประธานเพิ่มเติมครับวา สิ่งสําคัญยิ่งที่เราจําเปนตองตระหนักรวมกันคือความจริง
ของพื้นที่ครับ ความจริงของพื้นที่คือการที่เราจะเรียกรองความสมานฉันทและความรวมมือ 
จากพี่นองประชาชนในการแกปญหาได ใครถูกตองวาถูกครับ ใครผิดตองวาผิด เจาหนาที่
ผิดก็ตองบอกวาเจาหนาที่ผิด ถาเจาหนาที่ไมผิดอยาไปบิดเบือนกลาวหาเขา มิฉะนั้น
คนทํางานจะเสียกําลังใจมาก วันนี้ทุกอยางมันลงเจาหนาที่ผิดหมดก็ไมถูก เจาหนาที่เปน
ตัวสาเหตุไหม เปน มีสวน ในอดีตมีสวนอยูมาก ปจจุบันนี้ก็ยังมีสวนอยู แตวาเราตองแยก
ใหออกวาใครทําสิ่งใดไมถูกตองคนนั้นตองมีหนาที่รับผิดชอบ อยาไปเหมาวา ทหาร ตํารวจ 
ตชด. อส. หรือเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลายเลวรายหมดไมไดเปนอยางนั้น 
มิฉะนั้นความสูญเสียก็จะยิ่งกวานี้ ผมขอพูดเพื่อปกปองคนดีที่เขาตองแกปญหาดวย
ความยากลําบาก ไมมีใครอยากไปหรอกครับ นอยคนมีอาสาสมัครที่นาชื่นชมยกยองก็มี 
พลตํารวจตรี นพดล ที่ขณะนี้บาดเจ็บอยู หรือคนไมอาสาสมัครแตตองนอนบาดเจ็บพิการ
อยูขณะนี้ เชน พันตํารวจเอก วรรณะนอนอยูที่บานผมที่จังหวัดตรัง คนเหลานี้ตองเสี่ยง
ชีวิตรางกายซึ่งหลายคนลืมไปแลววาเขาประสบอะไร เพราะฉะนั้นก็ตองใหความเปนธรรม 
กับผูปฏิบัติ วันนี้พี่นองพุทธ มุสลิมตองเสียชีวิตตัวเลขพอ ๆ กันครับ แตวาฐานจริง ๆ นั้น 
ก็มาจาก ๘๐ ตอ ๒๐ พี่นองพุทธเสียชีวิตจากสัดสวนรอยละ ๒๐ พี่นองมุสลิมเสียชีวิต 
จากสัดสวนรอยละ ๘๐ เมื่อตัวเลขมันใกลเคียงกันก็หมายความวาสัดสวนพี่นองพุทธ
เสียชีวิตในสัดสวนที่มากกวามาก แตวันนี้ไมยกเวนแลวครับ เพราะฉะนั้นเราจะตองยอมรับ 
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นเพื่อเราหาทางแกปญหาที่ถูกตองตอไป ถาเราปฏิเสธเราบิดเบือน
ความจริง เราจะเรียกรองความเห็นใจ ความสามัคคี ความรวมมือไมไดเลย ผมกราบเรียน
เร่ืองนี้กับทานประธาน เพราะวาฟงนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไววันแถลงนโยบายนั้น 
 



๑๕๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๗๑/๒ 
 
ชัดเจนนะครับ วาจะเรงแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเรื่องแรก ๆ  เลยครับ 
แลวจะบอกวาการแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นยังบอกวิธีการไวยอ ๆ นะครับ 
วาสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงพัฒนากฎหมายระบบยุติธรรม 
ที่สอดคลองกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถิ่น บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  
ขจัดเงื่อนไขความไมยุติธรรม ทานประธานที่เคารพครับ กระผมกราบเรียนเรื่องนี้เพราะรูสึกเสียง 
ของผูรับผิดชอบในคณะรัฐบาลจะเพี้ยน ๆ ไปจากแถลงนโยบายแลว อันนี้จําเปนตองชัดเจน 
มิฉะนั้นจะกลายเปนเงื่อนไขใหคนรายนําไปเปนสมมุติฐานวาทําไปเถอะเขาจะใหอภัย  
รีบฆาเสียตอนนี้เขาจะใหอภัย รีบเผาเสียตอนนี้เขาจะใหอภัยในวันขางหนา เร่ืองนี้คือ 
เร่ืองใหญที่สุดที่กระผมเองเคยพูดเสมอวากระผมอยากใหถือวาพี่นองพุทธ มุสลิมของเรา
คือคนไทย พี่นองของเราเหลานั้นเขาอยูมาหลายชั่วอายุคนแลว เขาอยูมานานในพื้นที่
เหลานั้นเขาคือคนไทยที่มีศาสนาแตกตางกัน เขาตองอยูภายใตกฎหมายเทาเทียมกัน  
คนพุทธผิดตองจัดการโดยเครงครัดตามกฎหมาย คนไทยมุสลิมผิดตองจัดการตามกฎหมาย 
โดยเครงครัด อยาใหเกิดความรูสึกวาทีกับพี่นองศาสนาโนนก็ไมเอาจริง ทีพี่นองศาสนานี้
ก็มาเขมงวดกวดขัน อยาใหเกิดความรูสึกแปลกแยกเชนนั้นเปนอันขาด ------------------------ 
 
                          - ๗๒/๑ 



๑๕๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๗๒/๑ 
 
นี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนทานประธานไว แตวาที่กระผมกราบเรียนย้ําเรื่องความเปนจริง 
ที่ทุกคนตองยอมรับนั้น เพราะมันเกิดความเขาใจขึ้นมาใหมแลวครับ ผมกลัวมันจะเปนน้ําผึ้ง 
อีกหยดหนึ่ง นั่นก็คืออันนี้ไมใชใครแลวครับ ทานนายกรัฐมนตรีเองครับ ผมดูรายการโทรทัศน 
เอเอสทีวี (ASTV) ครับทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณนักขาวสาวของอัลจาซีราหเมื่อเดือนที่แลว 
ถึงเรื่องผูเสียชีวิตในกรณีตากใบครับทานประธานครับ ความจริงเรื่องนี้ขอเท็จจริงเปนที่ยอมรับ 
จบไปแลววาบรรดาผูเสียชีวิตทั้งหมด ๗๘ คนที่อยูในรถบรรทุกไปสูเปาหมายนั้นเกิดจากอะไร 
 และแพทย ๓ ทานมาเบิกความที่ศาลแลวครับในการชันสูตรในการไตสวนสาเหตุการตาย
ของผูเสียชีวิต แพทยมาเบิกความสอดคลองกันหมดทั้ง ๓ ทาน แพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย 
พันตํารวจโทนายแพทยสุทธิชัย พันตํารวจโท พิสิฐ ธรรมสุริยะ ทั้ง ๓ ทานมาเบิกความพรอม 
เหมือนกันที่ศาลแลวหนังสือพิมพแนวหนาเอามาลง กระผมอานจากหนังสือพิมพแนวหนา 
ที่ลงคําเบิกความของแพทยทั้ง ๓ ทานวาสาเหตุการตายคือขาดอากาศหายใจ สันนิษฐานวา 
ผูตายถูกกดทับทําใหเกิดการขัดขวางการเคลื่อนไหวของระบบหายใจเขาออก คุณหญิงพรทิพย 
บอกวาเดินทางไปเก็บดีเอ็นเอ (DNA) ของผูกอความไมสงบพลิกศพ ๒๔  ราย ตายจากขาดอากาศ
หายใจจากการถูกกดทับทุกศพ พันตํารวจโท นายแพทยสุทธิชัยบอกวาผูตายตายจากขาดอากาศ 
หายใจจากการถูกกดทับ และรายงานในการเบิกความของ ๓ พยานนี้ก็บอกวาไมมีบาดแผล 
รายแรงถึงขั้นทําใหตายคือไมมีรอยกระสุนปน ไมมีรอยถูกแทงใหถึงตาย แตตายจาก 
ขาดอากาศหายใจ มีคนเสียชีวิตที่มีรองรอยถูกทําราย เชน ซี่โครงหัก แขนหัก ขากรรไกรหัก 
สันนิษฐานวาจะมีการถูกกระแทกอยางแรง แตที่กระผมกราบเรียนเรื่องนี้ความจริงมีแผนซีดี (CD) 
อยากจะใหทานประธานไดเห็นนะครับ แตผมคิดวาทานประธานอาจจะไดผานมาแลว  
แตขณะเดียวกันก็หวงเหมือนกันวาเดี๋ยวจะเขาใจผิดกันไป คือประเด็นที่ทานนายกรัฐมนตรี
ใหสัมภาษณกับอัลจาซีราหบอกวา คือตอบคําถามที่ผมดูในโทรทัศนนะครับ แลวเขาแปลคํา
ใหสัมภาษณเปนภาษาไทยครับ แลวตอมาหนังสือพิมพกระผมเขาใจวาหนังสือพิมพมติชน 
เอามาลงละเอียดครับวา ผูถามนี่ถามผูที่ตาย แลวถามซ้ํา ๒ ครั้งวาผูตายนี่ตายเพราะมี 
การเอาขึ้นรถแลวซอนกัน ทานนายกรัฐมนตรีก็ตอบวาผูบริสุทธิ์หรือ คนชุมนุมแบบนี้เรียกวา 
ผูบริสุทธิ์หรือผมไมรูนะ แตพวกนี้ถูกควบคุมตัวอยูบนรถบรรทุก ถารางกายแข็งแรงพอ 
 



๑๕๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วนัทนา ๗๒/๒ 
 
มันก็ไมเปนไรหรอก แตวันนั้นพวกนั้นไมไดกินขาวหรือดื่มน้ําเลย เพราะอยูในชวงเดือน
อะไรนั่นแหละ พวกเขาก็ลมทับกันและมีผูเสียชีวิต ๗๘ ศพ หลังจากที่รถบรรทุกวิ่งอยู
หลายชั่วโมงซึ่งนั่นเปนโศกนาฏกรรมซึ่งไมมีใครตั้งใจฆาพวกเขา พวกเขาตายเพราะสภาพ 
รางกายแลวก็มีปญหาอะไรอยางนั้นหรือ มีปญหาอะไรเกิดกับการเสียชีวิตอยางนั้นหรือ 
นี่เปนคําพูดที่กระผมถอดมาจากโทรทัศนแลวหนังสือพิมพเอามาลง ปญหาจํานวนผูเสียชีวิต 
เที่ยวนี้ไมมีปญหาแลวครับ ๗๘ ศพ ๗๘ รายจริง แตวาเหตุที่คนเหลานั้นตายทานบอกวา
เพราะพวกนี้ถูกควบคุมตัวอยูบนรถบรรทุก ถารางกายแข็งแรงพอมันก็ไมเปนไรหรอก  
แตวันนั้นพวกนั้นไมไดกินขาวหรือดื่มน้ําเลย เพราะอยูในชวงเดือนอะไรนั่นแหละ พวกเขา
ก็ลมทับกันแลวก็มีผูเสียชีวิต กระผมไมปฏิเสธนะครับวาอาจจะมีรถคันใดคันหนึ่ง ------------- 
 

 - ๗๓/๑ 



๑๕๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ทั่วไป)                 สุภาภรณ ๗๓/๑ 
 
ที่นําบุคคลเหลานี้ขึ้นรถแลวลมทับกัน แตวาในจํานวนพันกวาคนนั้นเสียชีวิต เฉพาะที่อยูในรถ  
๗๘ คนครับ ไมไดเสียชีวิตทั้งหมด คนที่เสียชีวิตนั้นเชื่อไดวาไมใชเพราะลมทับกัน ความจริง 
ที่ปรากฏจากการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนในศาลนั้นก็ปรากฏวาเขาถูกกดทับ 
และความจริงปรากฏในซีดี และในภาพที่ปรากฏในสื่อมวลชนครับ ไมไดตองปกปดอะไร
ครับวาคนเหลานั้นซอนกัน ๒ ชั้น ๓ ชั้นครับ ซอนเอามือไขวหลังถูกมัดแลวนอนคว่ําหนา 
ทานประธานครับ เราไมตองมีใครซอนหรอกครับ เรานอนคว่ําหนาเอามือไขวหลัง นึกภาพดูสิครับวา 
เราจะขยับอยางไร แลวมีคนซอนอีก ๒-๓ ชั้น ทานคิดดูสิครับวาขางลางนั้นทุกขทรมาน
ขนาดไหน ทุกขทรมานจนตาย แลววันนี้ความจริงนี้ยังไมมีการสอบใหชัดวาใครคือคนสั่ง 
ราชการประจํากองทัพภาค ๔ หรือฝายตํารวจเปนคนสั่ง หรือรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี
สั่งใหทําอยางนี้ ขอฝากคณะกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นไปดูดวย แตกระผมนําเรื่องนี้ 
มากราบเรียนทานประธานเพราะไมอยากใหเปนน้ําผึ้งอีกหยดหนึ่งที่ญาติพี่นองผูเสียชีวิต
หยิบยกขึ้นมาบอกวา ลูกหลานเขา ญาติพี่นองเขาตายไปแลวบัดนี้รัฐบาลชุดนี้โดยนายกรัฐมนตรี 
มาบิดเบือนความจริงอีกหรือ ไปโทษคนของเขาวาอดอยากลมทับกันเองหรือ ในเมื่อ 
คุณเอาคนซอนกัน ๒-๓ ชั้น ผมกราบเรียนทานประธานวาไมมีอะไรดีกวาเราอยูในโลก 
ของความเปนจริง แลวการแกปญหาจะทําใหไดรับความรวมมือมากขึ้น รัฐบาลนี้เพิ่งเขามาครับ 
กระผมทราบดี กระผมไมไปคาดคั้นคนใดคนหนึ่งใหตองรับผิดชอบ เพราะทานเพิ่งเขามา
ชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้นเอง แลวปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลสมัย
พรรคไทยรักไทย ทาน พันตํารวจโท ทักษิณ ที่ใชนโยบายถือวาเปนเรื่องโจรกระจอก แลว
เร่ิมนโยบายอุมฆาป ๒๕๔๔ แลวตอมาก็ใชนโยบายยกเลิกองคกรที่คิดวาเปนองคกร 
ในการที่จะแกปญหาหมดสิ้น ในที่สุดปญหาจึงไดลุกลามขึ้นดวยคนรายที่ซองสุมกันมากขึ้น 
โดยลําดับ 
   ผมกราบเรียนขอมูลสุดทายกับทานประธานวา ความจริงแลวเราไปยึด
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เปนฐานวาเหตุรายเริ่มเกิดวันนั้น ทานประธานครับ ความจริงไมใช
หรอกครับ ถาตามปญหาตอเนื่องมาตั้งแตนาทีแรกเราจะรูวาเมื่อวันที่นายกรัฐมนตรีขณะนั้น
ประกาศวาปญหาทั้งหลายจะจบภายใน ๓ เดือนนั้น เหตุรายเริ่มเกิดขึ้นหลังจากนโยบายอุมฆา 
 



๑๕๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ทั่วไป)                 สุภาภรณ ๗๓/๒ 
 
เกิดขึ้น ครั้งแรกที่ปรากฏชัดเจนคือประมาณวันที่ ๒๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ วันนั้นคือ
วันแรกที่ปอมตํารวจและ อส. ถูกยิงพรอมกันใน ๓ จังหวัด ตํารวจเสียชีวิต ๖ คนครับ แตเจาหนาที่
บานเมืองระดับสูงยังไมไหวครับ ยังไมไหวกับสถานการณขณะนั้นไปมองเปนเรื่องไมมีอะไร  
นั่นเปนกาวแรกที่เราเห็นวาคนกลุมนี้เร่ิมจับมือกันไดแลว เร่ิมกอปญหาแรงขึ้นมาแลว 
แลวหลังจากนั้นปญหาก็เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ การปลนปนไมใชเกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ 
เปนครั้งแรก กอนนั้นไดเกิดขึ้นกอนแลว เอาไปทีละ ๑๐ กวากระบอก ๒๐ กวากระบอก 
แลวเจาหนาที่เราก็ตายดวย แตก็ยังไมมีการระแวงสงสัยกันเทาที่ควรจะเปน ผมเขาใจวา
เจาหนาที ่เองระดับลางรู ครับ รู ว าอะไรที ่เก ิดขึ ้น แตระดับสูงไมกลาพูด ผมตําหนิ 
สภาความมั่นคงแหงชาติมาก เพราะหนวยงานนี้คือหนวยงานที่ตองกระซิบหรือบอกดัง ๆ 
กับรัฐบาลวาแนวทางที่มานี้ผิดจากแผนนโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน 
ภาคใต (ฉบับที่ ๔) ผิดแลวนะ ทานไมเชื่อความหลากหลายแลวนะ ทานไมยึดมั่น 
ในหลักการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายนะ แตไมมีใครกลาเตือนทุกคนเอาตัวรอด  
ผมเคยพบเจาหนาที่บางระดับและผมเรียนเขาตรง ๆ บอกวา ขอตําหนินะ ถาทานไมดูดาย 
บอกกลาวบางตอนนั้นความผิดพลาดจะไมมาถึงขั้นวันนี้ วันนี้คือวันที่การสูญเสียหาทาง
แกงาย ๆ มันยากเสียแลว และเราไดบทเรียนที่ไมคุมคาเลยครับทานประธานในการที่เรา
ทดลองนโยบายคิดใหมทําใหม ทําใหเกิดความสูญเสียอยางที่ไมเคยปรากฏในรอยปของเรา 
กระผมไมปฏิเสธเลยนะครับวาไมวารัฐบาลชุดไหนมาอยูมีปญหาในพื้นที่ ผมเปน
นายกรัฐมนตรีปญหาก็มีครับ ------------------------------------------------------------------------ 
 

        - ๗๔/๑ 



๑๕๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลกัษณ ๗๔/๑ 
 
มีการเผาโรงเรียน เผาสถานีอนามัย แตเทคโนโลยีสมัยนั้นก็คือกระสอบปานชุบน้ํามัน เผาครับ 
เทานั้นแหละครับ วันนี้ไปไกล วันนี้สามารถขุดหลุมเจาะดวยเครื่องเจาะ ทานประธานทราบดี 
เครื่องเจาะเจาะเขาไปใตถนนไมมีรองรอยบนถนนเลยครับ เจาะเขาไปแลวก็ใสระเบิด ตูม 
คนไมไดตายหมดหรอกครับ บาดเจ็บ คนรายเขามาจอยิงใหตายทีละคน ๆ คนที่ยืนดูอยูขาง ๆ 
ไมมีใครกลาไปทําอะไร จอยิงเสร็จน้ํามันราดเผาอีกทีหนึ่ง เผาเสร็จยังไมพอตัดหัวอีกทีหนึ่ง  
เหี้ยมโหดทารุณ เพื่อใหเกิดความหวาดกลัว และผลนั้นก็ไดผล บัดนี้ความหวาดกลัวนั้น 
จึงกอใหเกิดการเคลื่อนยาย คนยายออกนอกพื้นที่มากตัวเลขไมชัด เพราะไมยายสํามะโนครัว 
ออกทั้งหมด แตชัดเจนวายายออกไปเปนจํานวนสูงมากไปทั่วประเทศ และกราบเรียน
ทานประธานวา ไปตั้งหลักอยูในภาคตาง ๆ บางพื้นที่ตอนรับดี บางพื้นที่ตั้งขอรังเกียจวา
มาจาก ๓ จังหวัด กระผมเพิ่งกลับมาจากจังหวัดนานไปเปนประธานแขงขันฟุตบอล
ประชาธิปตยคัพ พบมุสลิมที่นั่นครับ มุสลิมไปจากจังหวัดตรังครับทานประธาน มาเลา 
ใหกระผมฟงวาเขามาอยูที่นี่ คนตั้งขอรังเกียจเขาหาวาเขามาจากยะลา นราธิวาส ปตตานี 
เขาตองบอกวาเขาไมไดมาจากที่นั่น เขาเปนมุสลิมแตเขามาจากจังหวัดตรัง นั่นแหละครับ 
ถึงคลายความกังวลลงไป วันนี้พี่นองเราใน ๓ จังหวัด ทั้งพุทธ มุสลิมอยูในฐานะลําบาก 
และคนเคลื่อนยายสวนใหญก็คือคนพุทธครับ คาดหมายวาตัวเลขยายขณะนี้อาจจะถึง
แสนแลวครับ  โดยเฉพาะกระผมกราบเรียนทานประธานไดวา คนที่ยายออกขณะนี้ตั้งใจ
จะไปอยูหาดใหญ กระผมถามนายกเทศมนตรีหาดใหญ ถามนายกไพร ทานก็บอกวา 
มีคนเคลื่อนยายโดยยายลูกมากอน โรงเรียนในหาดใหญหาที่เรียนใหลูกพี่นองใน ๓ จังหวัด 
เกือบไมพอครับ และเขาไปจังหวัดอื่น เขาขายที่ไดบาง ไมไดบาง แตเงินที่ขายที่ใน ๓ จังหวัด 
มาซื้อที่หาดใหญ ทานขาย ๑๐๐ ไร ซื้อ ๑ ไรไมไดครับ คนเหลานี้ก็ตองตระเวนไปพัทลุง 
นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังของกระผม กระผมไดพบเกือบทุกสัปดาหเมื่อลงไปบาน 
ไปเยี่ยมที่บานถามไปถามมาเขาบอกมาดูที่ มาดูบานจัดสรร ที่นี่ไมแพงนักซื้อหาดใหญไมไหว 
นี่คือสิ่งที่เปนผลพวงตามมา เหมือนกับกรณีที่มีคนตายที่ตากใบ ผลพวงที่คนนึกไมถึง 
คือคนไมตายครับ คนไมตายก็เหมือนคนที่ตายทั้งเปน เพราะในที่สุดคนเหลานั้นก็ไตพิการ 
เพราะเขาไมตาย ไมขาดอากาศหายใจก็จริง แตวาในระหวางที่เขาถูกกดทับนั้น เขาขาดน้ํา 
 



๑๖๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๗๔/๒ 
 
ขาดอากาศ ในที่สุดก็เปนไตเรื้อรัง ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กระผม
เคยเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เคยพูดเรื่องนี้กันวา คณะแพทยศาสตรจะตองไปตรวจดู 
พี่นองของเราที่อยูในสภาพตายทั้งเปนคือ ไตวายหรือไตพิการอันเกิดจากการทุกขทรมาน
ในวันที่เกิดเหตุที่ตากใบ นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นเปนผลพวง วันนี้ที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตไป  
แตที่ไมเสียชีวิตก็คือคนที่ไมสามารถอยูในพื้นที่ได ถูกตั้งขอรังเกียจ ทั้งคนพุทธ มุสลิม 
ก็กลายเปนปญหาหมด ทานประธานที่เคารพ กระผมเชื่อวาขอเท็จจริงเหลานี้จะเปนประโยชน 
ถาหากวาเราไดยอมรับความเปนจริงแลวก็แกปญหาตามความเปนจริง โดยถือวาคนเหลานั้น 
คือพี่นองของเราที่เขาอยูในแผนดินนี้มาเหมือนกับพวกเรา เขาแตกตางกับเราในเรื่องศาสนา 
นั่นไมใชเปนอุปสรรคในการอยูรวมกัน ทําใหเปนเหมือนอยางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงแนะนํา เขาถึง เขาใจ พัฒนา และกระผมกราบเรียนทานประธานวา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถเคยมีพระราชเสาวนียรับสั่งไววา คนภาคใตสวนใหญเปนคนดี นารัก  
มีความเปนธรรม ทําไมพระองคทานตองรับสั่งวามีความเปนธรรม ทานคงตองการใหทุกฝาย 
ปฏิบัติกับพี่นองของเราที่นั่นอยางเปนธรรม ผมขอยกยองพี่นองขาราชการทุกฝาย 
ประชาชนทุกคนในพื้นที่ ทั้งใน ๓ จังหวัดและสวนหนึ่งของสงขลาที่เขาตองอยูสูกับ 
ความไมแนนอนของเหตุการณ เขาตองพบกับ ---------------------------------------------------- 
  
                      - ๗๕/๑ 
 



๑๖๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม  ๗๕/๑ 
 
ความไมแนนอนของอันตราย ไมรูวาพรุงนี้วันนี้เขาจะมีชีวิตอยูหรือไม แตเขายังอยูที่นั่น 
ผมคิดวาสิ่งเหลานี้ถาสะทอนออกมาใหเราเห็นภาพ เราจะตระหนักรวมกันวาเราจะปลอย
ใหเขาอยูอยางนั้นไดอยางไร ทานประธานครับ ผมคิดวาคณะกรรมาธิการอาจจะมีสวน 
ไมมากก็นอยในการศึกษาแลวชี้นํารัฐบาลตอไปในการแกปญหา ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตองขอขอบพระคุณทานประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตยนะครับ ที่ทานไดกรุณาให
เกียรติบอกวา ผมเปนคนหนึ่งที่เขาใจปญหาเรื่องนี้โดยละเอียด จริง ๆ ก็ยังมีความหวงใย
ครับ แตขออนุญาตเรียนขอมูลกับพวกเราสักไมเกิน ๒ นาทีครับ ผมเองไดเคยอภิปราย
เร่ืองนี้ไวในการประชุมรัฐสภาเมื่อ ๓ ปที่ผานมา โดยสรุปก็คือวา ตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา 
เขาใจเราตองจะเขาใจอะไรบาง อยางที่ทานชวนไดพูดเมื่อกี้นี้ครับ ตองเขาใจสาเหตุของปญหา 
เขาใจประวัติศาสตร เขาใจเรื่องราวที่ผานมาในอดีตทั้งหมด สิ่งที่สําคัญคือตองเขาใจ
ศาสนาอิสลาม เขาใจวิถีอิสลาม ผมเปน ส.ส. พุทธคนหนึ่งที่อานพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน 
โดยละเอียด ไดรูวาระบบการศึกษาของอิสลามนั้นมีอะไรบาง  ไมวาจะเปนฟรดูอีน  อิบติดาอียะห 
มุตาวัซซีเตาะห ซานาวียะห  แลวก็ญะมาอะห ทําไมลูกหลานมุสลิมถึงตองไปเรียน 
ตางประเทศครับ เพื่อจะกลับมาเปนผูนําทางศาสนา อันนี้เปนเรื่องผูที่เกี่ยวของตองเขาใจ
อยางถองแท ทําไมถึงจําเปนตองมีตาดีกา ทําไมจําเปนตองมีปอเนาะ ก็เปนเรื่องจําเปน
อีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่เราจะตองเขาใจตอไปก็คือวา เขาใจผลการดําเนินงานที่ผานมามันมี 
ผลกระทบอยางไร ไมวาจะเปนกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร ไมวาจะเปนกรณีกรือเซะ 
ไมวาจะเปนกรณีตากใบ แลวก็ตองเขาใจวาการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของพี่นองที่ไดรับ 
ผลกระทบควรจะตองทําอยางไร ผมไดอภิปรายในรายละเอียดไวครึ่งชั่วโมง การอภิปราย
เมื่อ ๓ ปที่ผานมา นอกจากนั้นจะตองเขาใจวาการตอสูครั้งนี้ ทานประธานที่ปรึกษาครับ 
เราไมไดตอสูดวยอาวุธ แตเปนการตอสูทางความคิด เปนการตอสูทางความเชื่อถือ  
ตองเปลี่ยนความคิดของผูที่กอความไมสงบใหไดครับวา สิ่งที่ทานทั้งหลายคิดวาทําไปแลว 
ไดบุญ จากดุนยา หรือหมายความวา ละจากชีวิตมนุษยนี้แลวจะไดไปพบอัลเลาะห  
ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปนความเชื่อที่ผิดพลาด เปนการอาศัยหลักการศาสนามาเบี่ยงเบน 
 



๑๖๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            จงถนอม  ๗๕/๒ 
 
ความเชื่อความนึกคิดทั้งหลาย เนื่องจากผมไมอยูในสถานะที่จะรวมอภิปรายกับพวกเราได 
ก็เลยอยากจะเรียนขอมูลเพื่อประกอบในการที่ทานนําไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่จะเกิดขึ้นดวย สิ่งสําคัญที่ผมบอกก็คือวาเปนการตอสูทางความคิดเปนเรื่องสําคัญ  
ตองขอขอบคุณทุกทานครับ เชิญคุณสุนัย จุลพงศธร ครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ผม ส.ส. สุนัย จุลพงศธร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนของพรรคพลังประชาชน กราบขอบพระคุณทานประธาน 
ที่ไดใหโอกาสผม จะสังเกตไดวาอภิปรายมาวันที่ ๓  ตั้งแตสัปดาหที่แลว ผมก็พยายาม 
ไมแทรกแซงเวลาตอปญหาภาคใต เพราะเขาใจดีวาพี่นองภาคใตหรือเพื่อน ส.ส. ภาคใต
ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานนั้น ทานเปนผูรับภาระหนักในปญหาความไมสงบในภาคใต 
ผมคิดวาดูแลวก็รูสึกวาเพื่อนสมาชิกภาคใตอภิปรายกันเกือบจะครบ ผมจึงขอรวมเสนอ
ความเห็นเพื่อเปนประโยชนในฝายรัฐบาลสักนิดหนึ่ง ทานประธานครับ กอนที่จะมีการเปด 
อภิปรายญัตตินี้ สถาบันการศึกษาแหงหนึ่งไดทําโพลลครับ สวนดุสิตถามความเห็นประชาชน 
ตอการแกปญหาภาคใต สิ่งหนึ่งที่ประชาชนประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นตมีความเห็นมากถึง 
๘๐ เปอรเซ็นตวา เขาอยากเห็น ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                               - ๗๖/๑ 
 
 



๑๖๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๗๖/๑ 
 
สมาชิกในสภาทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลนั้นอยาขัดแยงกันเรื่องปญหาภาคใต อยากให
ชวยกัน ผมเองตองกราบเรียนทานประธานดวยความจริงใจวา ๒ วันมานี้ที่เห็นนะครับ 
นาชื่นชมครับ สภาทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลพยายามประนีประนอมและนําเสนอขอคิด 
ที่ดี ๆ อาจจะมีบางครับ ก็ถือเปนสีสันประชาธิปไตยในสภาที่ไมไดมีการแตงตั้ง แตใช
วิธีการเลือกตั้ง ก็ขัดแยงกันบาง ตวัดหางกันบางก็เปนธรรมดาครับ แตวาดานหลักเปนดาน 
ที่สามัคคี ทานประธานครับ แปลกมากนะครับ นักปรัชญาทางรัฐศาสตรที่มีชื่อเสียงทานหนึ่ง 
ไดบอกวารัฐนี่เปนสิ่งที่เลวรายแตจําเปนตองมี ดังนั้นประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 
ที่เขนฆากันอยางมาก ทานไปดูเสียใหไดเถอะครับ ลวนแตเปนเรื่องของการตั้งรัฐทั้งนั้น 
ตั้งแตยุคสุโขทัย พมารบกับไทย หรือในยุโรปก็เหมือนกัน คือการจะสรางอาณาจักร  
ใครคนไหนเกง ตีไดทุกประเทศไป ยิ่งใหญเหลือเกินก็เปนมหาราช อโศกมหาราช ในอินเดีย 
ฆาเกือบหมดอินเดียถึงจะหันกลับมานับถือศาสนาพุทธ แตวาถาประชาชนไมมีรัฐอยูเลย 
มันก็อยูไมได ดังนั้นรัฐเปนสิ่งที่เลวรายแตจําเปนตองมี จึงปฏิเสธไมไดวาประวัติศาสตรนั้น 
ไดอธิบายความขัดแยงแหงรัฐมามากเหลือเกิน ถาวันนี้จะเทาความกัน ยอนหลังไมตองถึง 
๑,๐๐๐ ปหรอกครับ เอาแค ๕๐ ป ๑๐๐ ป ตีกันเละหมดครับทานประธาน ประเทศนี้ 
เคยเปนอาณานิคมประเทศนี้ ประเทศนี้เคยอยูในความดูแลของประเทศนี้ เอาเฉพาะ
ประเทศไทยเถอะครับ กลันตัน ตรังกานูนี่ก็ของไทย แตถาพูดไปมันก็ไมมีประโยชน 
ที่เราจะเจริญสัมพันธไมตรีทางการคากับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นผมคิดวาวันนี้นั้นเหตุการณ 
ในประวัติศาสตรเปนเครื่องเตือนใจใหเราเห็นวาในระบบการปกครองในอดีตนั้นสวนดีก็มี 
แตสวนที่รายไดระดมประชาชนไปรบราฆาฟนกันเพื่อผลประโยชนบางอยาง แตเมื่อมาถึง
วันนี้เราคงตองพูดถึงเรื่องปจจุบัน ทานประธานครับ ยอนหลังไปไมไกลนักในสมัยอยุธยา 
ทันทีที่เมืองหลวงอยุธยาเกิดระส่ําระสาย นั่นก็คือ หัวเมืองตาง ๆ จะเกดิการแขง็ขอขึน้ทนัทคีรบั 
ผมจึงอยากจะนําเรื่องนี้ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งยังไมมีใครนําเสนอ มีทานผูหนึ่ง 
ที่นําเสนอ ตองขอเอยชื่อทาน แตไมชัดเจนนัก คือทาน ส.ส. อารีเพ็ญ ทานครับวันนี้ 
ถาจะเปรียบเทียบกับระบบการเมืองไทยในวันนี้ เห็นชัดเจนวาระบบการเมืองสวนกลางนี้
กําลังเกิดความระส่ําระสาย ซึ่งถาเราไมคํานึงถึงองครวมของปญหาทั้งหมดระหวางภาคใต 
 



๑๖๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๗๖/๒ 
 
กับกรุงเทพฯ ใหโยงกันระหวางภาคใตกับระบบประชาธิปไตยที่เรากําลังสั่นคลอนอยูอยางนี้ 
ยากครับ ทานประธานครับ ตรวจดูเลยครับวาแตละประเทศในโลกนี้ ถาประเทศไหน 
ไมไดปกครองดวยระบบประชาธิปไตย ไมไดเคารพเสรีภาพของประชาชน ปญหาชนกลุมนอย 
แกดวยความสันติวิธียากครับ เรามองเห็นประเทศใหญประเทศหนึ่งดูทาทางเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตดี แตประเทศนั้นเวลาจะเลือกตั้งสังกัดไดพรรคเดียวเทานั้น สมาชิกพรรคอื่น
ลงไมไดนะครับ ประเทศจีน ปญหาทิเบตเปนอยางไร กําลังปราบอยางหนักเลย ในยุโรป
ตะวันออกก็เหมือนกันที่หลังจากรัสเซียลมสลาย ประเทศตาง ๆ หลุดออกจาก -------------- 
 
                  - ๗๗/๑ 



๑๖๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๗/๑ 
 
พันธะ กติกาสนธิสัญญาวอรซอ บอสเนีย เฮอรเซโกวีนา เห็นไหมครับ หลายประเทศ 
เกิดสงครามทั่วไปหมดดวยปญหาชนชาติทั้งนั้น เปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญไหมครับ 
ประเทศที่มีประชาธิปไตยนารักมากครับทานครับ แคนาดา ครับ ประเทศแคนาดา  
รัฐควิ เบกมีปญหาทางวัฒนธรรมอยางยิ่งกับรัฐสวนกลาง  คือพูดภาษาฝรั่ งเศส  
คนสวนใหญของแคนาดาพูดอังกฤษ ผมเดินทางนั่งรถบัสไปผานฝงที่ เปนอังกฤษ 
แลวเขาไปควิเบก พอถึงควิเบกไมติดธงแคนาดาแลวครับ ธงแคนาดาสีแดงขาวมีใบเมเปล 
แตพอเขาควิเบกไมแลวครับเปนธงสีฟาแลวครับ รูปคลาย ๆ ตราลูกเสือเราครับ แลวก็ 
ไมพูดอังกฤษจริง ๆ เขาขัดแยงกันอยางหนักเหมือนกัน เศรษฐกิจดีเกิดจากอะไรครับ 
ระบบการเมืองมั่นคงครับ เมื่อเปนระบบประชาธิปไตยความคิดของมนุษยก็พัฒนา 
ไมอยากเผชิญความรุนแรง ไมมีใครอยากเจอความรุนแรงหรอกครับ เขาใชวิธีแกปญหา
อยางไรครับความแยงระหวางควิเบกกับรัฐบาลกลาง ใชประชามติครับ ผมอยากจะบอก
ใหเห็นวาวันนี้ความรุนแรงในภาคใตนั้น ปฏิเสธไมไดหรอกครับวาเปนปญหาทาง
ประวัติศาสตรอันหนึ่ง แตวาถาเราไปเจาะดูจริง ๆ ชวงที่ รุนแรงที่สุดนั้นเปนชวงที่ 
ประเทศไทยปกครองดวยระบบเผด็จการครับ กอน พ.ศ. ๒๕๐๐ ครับ ปญหาใหญที่เรา 
พูดกันตลอดเวลาเรื่องการฆาตกรรม ลอบฆาผูนําทางศาสนา ขอประทานโทษเถอะครับ
เอยชื่อสักนิดหนึ่ง ดวยความเคารพตอทาน คุณพอของทานเดน โตะมีนา ทานฮัจญีฮารูน 
สุหลง นั่นก็เกิดในอดีต และเพาะเชื้อรุนแรงมา ดังนั้นความขัดแยงวันนี้กลาวดวย 
ความเปนธรรมเราคงไปวารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไมได มันเปนมรดกตกทอดความอํามหิต
ของรัฐที่มีอํานาจรัฐเผด็จการแฝงเรนอยูในรัฐประเทศไทยนี้ครับ ผมฟงอภิปรายจาก 
เพื่อนสมาชิกพูดแลวมันสะทอนใจจริง ๆ ครับทานถูกจับไป มีการถูกทรมาน ถูกจับไป  
๗ วันไมตองสอบสวน คลาย ๆ กับตอน คมช. (คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ)  
มีกฎอัยการศึกครับ ภาคเหนือชาวบานแจกใบปลิวขอใหยกเลิกกฎอัยการศึกเกิด 
ที่เชียงใหมจะไดคาขายไดก็ถูกจับแลวครับ ดังนั้นอํานาจรัฐในปกที่ เปนเผด็จการ 
ที่เปนอํานาจแฝงเรนนี้อันตรายที่สุดครับทานประธาน แตเราไมไดดูตรงนี้เลย วันนี้ 
อํานาจนี้หมดไปไหมครับ ยังไมหมดครับ ยังดํารงอยูในรัฐนี้ อาว ทานสมัคร สุนทรเวช 
 



๑๖๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๗/๒ 
 
เปนนายกรัฐมนตรีแลวตองมาคุมไดหมดสิ พูดความจริงไหมครับ คุมไดไมหมดหรอกครับ 
ทานทักษิณมีอํานาจมากเหลือเกินคุมไดไหมครับ วันที่ ๑๙ กันยายน เปนอยางไรครับ 
ดังนั้นการวากลาวรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ งในปญหาภาคใต เปนไปไมได เลยครับ 
ทานประธาน แตสิ่งหนึ่งที่นาสนใจที่สุดก็คือ วันนี้ขอโทษเถอะครับ ผมก็นั่งอยูฝงนี้นะครับ 
ผมไปภาคใตบางตอนที่เปนเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นปญหา 
ในระดับหนึ่งแตไมลึกเทาทานหรอกครับ ไมลึกเทาเพื่อน ส.ส. ที่อยูภาคใต ผมไดรับ 
สดับตรับฟงจากเพื่อน ส.ส. มันนาเปนหวงมากครับทานประธาน ผมวาหนักมาก  
ดังนั้นวันนี้ถาการฉกฉวยประโยชน ถาเพียงเพื่อเราจะเอาคะแนนเสียงจากความเกลียดชัง
ผมตองกราบเลยครับ ขอเลย เราอยาทํากันเลยวันนี้ไมมีเวลาจริง ๆ ทานประธานครับ  
เราไดขาวบางอยางมาแตก็อภัยกันไปแลวครับ มีการทําซีดีแจกภาพกรือเซะ ภาพตากใบ 
ตัดตอกันอยางไรก็ไมมีการพิสูจน ในชวงการหาประโยชนทางการเมืองก็เกิดขึ้น  
เอาเถอะครับถาจะมีก็อภัยกันไป ทานประธานครับ เหตุการณที่กรือเซะเองก็ดี ------------- 
 

 - ๗๘/๑ 
           



๑๖๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๘/๑ 
 
เหตุการณที่ตากใบก็ดี ผมก็เปนคนหนึ่งเชนเดียวกับประชาชนในประเทศไทยที่เห็นเหตุการณ 
วันนั้นมันอันตรายมากและรุนแรงมาก ใครก็คาดไมถึง ผมยังจําไดวานายทหารทานหนึ่ง 
ที่มีบทเรียนเกี่ยวกับสงครามประชาชนที่ทาน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นั้นแสดงบทบาท 
ในขณะนั้นคือขอใหอยามีการสั่งการในการฆากัน แตแลวคนที่คุมคนหนึ่ง ณ ตรงนั้น 
ขอประทานโทษเถอะครับ ผมพูดไปก็คงไมผิดอะไรและก็เปนเรื่องจริงที่ปรากฏอยู ปรากฏวา 
เปนขาวคราวมากก็คือ ทาน พลเอก พัลลภ ปนมณี ที่ดูแลตรงนั้นและสั่งการ จะเรียกวา 
เปนอุบัติเหตุก็ได และก็ยังเชื่อมโยงอยางอื่นอีกนะครับทานผูที่ผมกลาวนี้ก็เปนคนหนึ่ง 
ที่ผมเคารพ และผมดูเหตุการณในวันนั้น ใครอยูตรงนั้นมันก็อันตรายเหมือนกัน ก็เปนเรือ่ง
ของการตัดสินใจ ณ เวลานั้น กรณีตากใบก็เหมือนกัน มองอีกมุมหนึ่งมุมของประชาชน
นั้นลูกหลานเขาตาย ถาเปนเราก็เจ็บปวดครับ ผมก็ผานเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม เหมือนกัน 
๖ ตุลาคมเหมือนกัน เห็นเหตุการณแลวลืมไมไดครับ มันเจ็บปวดการที่คนตัดสินใจเขาปา
จับอาวุธสูกันก็ผานมาแลว แตวันนี้เรารักษาแผลจนเกือบหายสนิทกรณีนั้น แตกรณีกรือเซะนี้ 
เปนเรื่องที่นาเปนหวงมาก ทานประธานครับวันนั้นทหารที่ไปชวยทํางานอยูนั้นก็ธรรมดาครับ  
การตัดสินใจของทหารเขาก็ตองทําตามหนาที่ก็ยากที่จะตําหนิฝายใดฝายหนึ่ง แตเทาที่ทราบ 
ไดมีการเยียวยาการชวยเหลือประชาชน สวนการพิจารณาลงโทษนั้นอะไรอาจจะยัง 
ไมเต็มไมเต็มมือยังเปนเรื่องที่ตองวากันตอไป ผมจําไดวาในสมัยรัฐบาลทักษิณนั้น 
ทานจาตุรนต ฉายแสง ก็ไดรับมอบหมายไปดูแลเรื่องนี้ในฐานะที่ทานจาตุรนตนั้น 
เปนนักประชาธิปไตย เปนคนหนุมที่ผานเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ความเจ็บปวดจากการใช
อํานาจรัฐของเผด็จการก็คิดวาคงจะเขาใจกันดี ทานก็เปนทัพหนาของรัฐบาลเขาไป
ชวยเหลือเยียวยา ผมวารัฐบาลในเวลานั้นก็ไดใชความพยายามอยางยิ่งในการที่ผสาน
รอยราวตาง ๆ ผมเปนเลขานุการคณะรัฐมนตรีเดินทางไปกับทานอดิศัย โพธารามิก 
ไปพบโตะครู โตะอิหมาม เขาก็รองเรียนกันมากโดยเฉพาะเรื่องโรงเรียนปอเนาะ ทานครับ
ตามนโยบายของ สมช. หรือสภาความมั่นคงแหงชาติ ประมาณป ๒๕๒๖  ป ๒๕๒๗  ป ๒๕๒๘ 
โดยประมาณนี้ ผมไมอยากเอยใหปไหน เพราะเดี๋ยวจะเกิดขอขัดแยงวาผมพูดถึงใคร 
สั่งไมใหชวยเหลือดูแลโรงเรียนปอเนาะรัฐบาลในขณะนั้น แนนอนไมใชพรรคไทยรักไทย 
 



๑๖๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๘/๒ 
 
แนยังไมเกิดยังไมเปนวุนดวย ก็ดําเนินตามนโยบายเชนนั้น โรงเรียนปอเนาะถูกทอดทิ้ง
ไมไดมีการดูแล ทานครับ เราไดพบความจริงอันหนึ่งวาโรงเรียนปอเนาะในสายตาประชาชนนั้น 
มีความรูสึกวาเปนที่ซองสุมผูกอการราย แตจริง ๆ ไมใชเลยครับทานประธาน ดานหลัก
ไมใชเลยครับ ผมไดพบกับครูโรงเรียนราษฎรที่เปนเพื่อนมุสลิม เร่ิมตนจากโรงเรียนปอเนาะครับ 
แลวก็พัฒนาขึ้นมา จนกระทั่งกลายเปนโรงเรียนสายสามัญขนาดใหญ จากนักเรียน ๕ คน 
กลายเปน ๘๐๐ กวาคน ผมโทรศัพทคุยกับทานครับ ผมบอกผมเอยชื่อทานไดไหม บอกอยาเลย 
อยูปตตานีครับ ดังนั้นโรงเรียนปอเนาะจึงเปนอีกเสนทางหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาที่จะทํา 
ใหเกิดสายวิชาชีพขึ้น ดังนั้นเพื่อใหประชาชนอยาเขาใจผิดกับโรงเรียนปอเนาะ ทานครับ 
ทันทีที่ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณสั่งการบอกใหความสําคัญกับโรงเรียนปอเนาะเขาหลังจาก 
ที่ถูกทอดทิ้งมา ๒๐ กวาป ทานเชื่อไหมครับ พอออกนโยบายไป ๑ เดือนเทานั้นครับ ------  
                        
                                                                                                                      - ๗๙/๑ 



๑๖๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐชนก ๗๙/๑ 
 
๓๐ วัน ทานอดิศัย โพธารามิก ในขณะนั้นบอกวาใหจัดการตามที่ทานนายกรัฐนตรีทักษิณ 
สั่งมาใหเสร็จ รับรองโรงเรียนปอเนาะแลวหาเงินชวยเหลือเขาใหไดรับสิทธิเทาเทียมกับ 
คนไทยอื่น ๆ พี่นองมุสลิมในภาคใตที่เขาสนใจโรงเรียนปอเนาะเขาก็เสียภาษีใหกับรัฐ
เหมือนกัน ดังนั้นนโยบายโรงเรียนปอเนาะนี้ปรากฏวาใชเวลา ๓๐ วันครับ หลังจาก  
๒๐ กวาปที่ไมไดดูแลเลยนะครับ ๓๐ กวาวันจัดจดทะเบียนครับ วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๗  แค  ๓  วัน  โรง เรียนปอเนาะเข ามารายงานขอได รับสิทธิ  
๒๑๔ โรงเรียนครับ เห็นชัดเจนวาเขาอึดอัดมานานแลว เขาอยากไดรับการชวยเหลือ 
จากรัฐ เขาอยากเปนเชนเดียวกับประชาชนคนอื่น ๆ อันนี้ทางรัฐบาลทักษิณเขาก็ทําให 
ทานประธานครับ ไปพบกับโตะครู โตะอิหมาม เขารองเรียนอะไรรูไหมครับ เขาบอก  
นี่เขาอยากจะบอกปญหาตาง ๆ ของเขา ชีวิตของเขาบาง ก็พูดไมได ออกทีวีก็ไมได  
ผมบอก ฮื่อ เปนไปไดหรือ ไมเคยออกทีวีเลยหรือ เขาบอกจริงครับ เอะ ผมบอกก็เคยเห็น 
เขาก็เลยบอกวาออกเหมือนกัน  แตออกทีวีแบบทองถิ่นแตไมเคยออกสวนกลาง  
ทานอดิศัยครับ สั่งการใหเชิญทานโตะครู โตะอิหมาม ทานผูนําทางศาสนามาออก
รายการชอง ๕ กับคุณอดิศักดิ์ ศรีสม ทานผูนําทางศาสนาเวลาทานมาทานก็แตง 
ชุดขาว ชุดดะวะหหรืออยางไร ใชไหมครับ ออกทีวี ไวหนวด พันหัว เวลาออกทีวี 
ทานคงเห็นนะครับ รายการชอง ๑๑ หรือชองตาง ๆ ก็จะมีแถวรับโทรศัพท รับถามปญหา 
เจาหนาที่กระทรวงศึกษาธิการก็ไปตั้งโตะรับปญหาทางโทรศัพทจากประชาชนทางบาน 
ผมเปนเลขานุการรัฐมนตรีผมก็ตองทําหนาที่คอยควบคุมดูแลตาง ๆ เพื่อจะกลั่นกรอง
ปญหา ไมใชจับปบไปเลยครับ ทานประธานครับ ตรงนี้เปนประเด็นสําคัญที่ผมจะ 
กราบเรียนตอทานประธาน ปรากฏวาปญหาที่ประชาชนคนไทยในภาคกลางหรือวา 
ทั่วไปที่ถามเขามาเอาออกโทรทัศนไมไดสักคําถามเดียวครับ  เพราะอะไรครับ  
เพราะถอยคําในนั้นออกไปปบ โอโฮ กระทบกระเทือนทันที ทานครับ ปญหาคืออะไร
ปญหาคือความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางยิ่งและความไมเขาใจกันทางวัฒนธรรม 
ในสังคมนี้ มันดํารงอยูครับ  สังคมไทยก็คลายกับสังคมอื่นที่ มีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม แตบางวัฒนธรรมกลมกลืนกันได แตบางวัฒนธรรมไมกลมกลืนกัน  
 



๑๗๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๙/๒ 
 
ปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นของพี่นองมุสลิมกับ 
คนสวนภาคกลางนั้นเปนความแตกตางกันอยางยิ่ง ยากมากครับ ถาผมจะมาเอยตรงนี้ 
ผมก็ไมอยากใหกระทบกระเทือนใจของฝายใดทั้งนั้น แตเปนคําถามที่เรียกวาอานแลว
ออกอากาศไมได ตรงนี้เองที่ผมเองเห็นวาตามโพลลของสวนดุสิตที่บอกวาอยากจะเห็น
การแกปญหาดวยการสามัคคีกันเปนเรื่องใหญมาก และผมคิดวาวันนี้จําเปนอยางยิ่งครับ 
ที่พี่นองคนไทยในสวนที่ไมไดนับถือศาสนามุสลิมนั้นจะตองเขาใจวัฒนธรรมของเขา 
และตองยอมรับการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง ตรงนี้เองเปนปญหาของ 
ประเทศไทยที่ไมยอมรับความแตกตางที่จะอยูรวมกัน กอนการปฏิวัติ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ มีผูใหญหลายคนครับมาพูดบอกวาเดี๋ยวนี้ประเทศไทยแตกแยกกันหมดแลว  
ไมสามารถสามัคคีกันไดอีกแลว ทานครับ จริง ๆ ความแตกตางนั้นเปนเรื่องปกติ 
ในโลกสมัยใหมครับ วันนี้ไปดูเถอะครับ กํานันในอดีต ๕๐ ปกอน ลูกบานยกมือไหว 
กํานันหมด เพราะกํานันไมตองเลือกตั้ง แตทันทีที่กํานันเลือกตั้ง ลูกบานไหวแคครึ่ง 
ตําบลเทานั้นแหละครับ เพราะแขงกันครับ แตเราไมไดเ รียนรูวาเราตองนําเสนอ 
ปรัชญาที่เราจะตองอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางครับ นี่เฉพาะไทยพุทธกับ 
ไทยพุทธนะครับ ดังนั้นถาไทยพุทธกับไทยอิสลามนั้นตองยืนยันถึงประเด็นวาจะตอง 
อยูรวมกัน ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๘๐/๑ 



๑๗๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       สาริศา ๘๐/๑ 
 
บนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมและความแตกตางทางวัฒนธรรมคือความงดงาม 
ประเด็นนี้ผมจึงไดนําเสนอในชั้นคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับการประชุมของ 
สภาผูแทนราษฎร  คณะกรรมาธิการสามัญดวยครับวาให มีกรรมาธิการพูดถึง 
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและศึกษาที่จะอยูรวมกัน ที่เรียกวา การปรับฐานการเรียนรู
เพื่อจะดํารงชีวิตอยูในโลกยุคโลกาภิวัตน ทานประธานครับ ปญหาความแตกตาง 
ทางวัฒนธรรมนี้ก็มีมานานแลว ความขัดแยงในภาคใตก็ดํารงอยูและทําไมรุนแรงขึ้น  
ถาเราจะพูดกันเฉพาะวารัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้เราก็มาตีกันเองครับ แตถาเรามองยอนกลับ
ไปหนอยไหมครับ กรณีระเบิดเวิลด เทรด นั่นเปนปญหาใหญ ผมกําลังจะบอกกับทานวา
วันนี้กระแสสากลความขัดแยงของโลกมันดํารงอยู มีนักรัฐศาสตรทานหนึ่งที่มีชื่อเสียง
บอกวา นับตั้งแตสงครามเย็นพังทลายโลกไดกาวเขามาสูยุคใหมคือยุคสงคราม 
แหงอารยธรรม เปนสงครามแหงอารยธรรมและเขาขีดเสนวาสงครามยุคใหมคือ 
วันที่มีการถลมตึกเวิลด เทรด หลังจากนั้นอเมริกาก็เคลื่อนกําลังไปถลมอัฟกานิสถาน  
แลวก็มาที่อิรัก มีขาวตางประเทศรายงานเขามาตลอดเวลาวาจุดเสี่ยงภัยอีกอันหนึ่ง 
ก็คือ ปญหาของอิหรานกับอเมริกา ดังนั้นวันนี้เราปฏิเสธไมไดครับ มีคนอเมริกันเชื้อสาย 
ที่เปนมุสลิมก็ถูกจับไดไปฝกเปนอัลกออีดะหอยูในอัฟกานิสถานเหมือนกัน คนหนุม
ภาคใตก็มีไปฝกที่นั่นเหมือนกัน ความขัดแยงตรงนี้นั้นไมอาจจะหลีกเลี่ยงแยกออก 
จากเรื่องความขัดแยงทางสากลได  ทานประธานครับในประเด็นวันนี้  สิ่งที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการไดฝากใหผมมากราบเรียนเพื่อนสมาชิกผานทานประธาน  
สิ่งที่นาหดหูใจที่สุดและขอวิงวอนเถอะครับวา  ถาเปนไปไดไมวาฝายไหนขอให 
นึกถึงครูครับ ครูที่ไมไดมีสวนไดเสียเลยเปนผูตองการสอนเปนดั่งเลมเทียนที่จะ 
สองแสงสวางใหแกเด็กถูกฆาตกรรมอยางนาเศราใจที่สุด ตามสถิติวันนี้ถึงวันที่  
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เสียชีวิตไป ๑๒๕ คนครับ บาดเจ็บ ๒๐๐ คน ทรัพยสินเสียหาย  
๔๘ ราย กรณีครูจูหลิงก็เปนเรื่องสะเทือนใจ ทานรัฐมนตรีสมชายก็ไดขึ้นไปทํางาน 
เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของครูจูหลิง วันนี้เรามาปรึกษาหารือกันอยูวาเพื่อนครูหลายคน 
ก็บอกทาน ส.ส.นาจะมีการสรางอนุสาวรียผูเสียสละใหแกคุณครูที่ภาคใต ผมก็รับ 
 



๑๗๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       สาริศา ๘๐/๒ 
 
ความคิดนี้มาและกําลังจะมาสอบถามเพื่อน ส.ส. มุสลิมตาง ๆ ทั้งฝายคานและ
ฝายรัฐบาลขอประธานโทษมันติดนิดเดียวครับทานประธาน ใหมารวมมือกันเถอะครับ 
ดังนั้นวันนี้ทานประธานครับ ผมจึงขอชื่นชมแลวก็กราบขอบพระคุณเพื่อนผูแทน 
ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลที่ดานหลักครับเราไดพูดถึงการสามัคคีกัน  อาจจะมี 
การกลาวโทษ มีการอุมฆากันบาง อยางที่ผมกราบเรียนไปนี้เห็นชัดเจนวามิไดเกิดจาก
เจตนาของรัฐบาลไมวารัฐบาลใด แตโครงสรางอํานาจรัฐที่เรียกวารัฐเปนสิ่งชั่วราย 
แตจําเปนตองมี มันยังดํารงความโหดรายอยู ทานจําไดไหมครับ กรณี รสช. (คณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ) พอปฏิวัติตูม ผูนํากรรมกรหายเหมือนกันคุณทนง โพธิอาน 
หาย บังเอิญคุณทะนงไมไดเปนมุสลิมหรืออยางไรไมทราบ ลูกหลานเขาก็น้ําตาจะเปน
สายเลือด ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๘๑/๑ 
 
ก็ติดตามไมได แตไมมีใครตามให กรณีคุณสมชายนั้นเขาอยูกับกรณีที่ เปนปญหา 
ความไมสงบภาคใตพอดีจึงเกิดปะทุ ผมก็เปนหวงเชนเดียวกัน ทานสมชายกับผมเปน
เพื่อนกันครับ เคยอยูสมาคมทนายดวยกัน เราเปนทนายอาสาชวยเหลือประชาชน  
เมื่อประมาณป ๒๕๒๕ ป ๒๕๒๖ ในขณะนั้นในขณะที่สภาทนายความยังเปนสมาคมอยู 
เปนคนดีครับ เทาที่ผมฟงดูก็นาเชื่อวาทานคงจบชีวิตแลว ถามวาจากใคร ผมไมเชื่อครับ
วาจะเกิดจากผูนํารัฐบาลสั่งการ ไมมีทาง แตนาจะเกิดจากโครงสรางเผด็จการที่ยังแฝงอยู 
ในระบบนี้ ทานประธานครับ วันนี้เราเห็นนะครับ วันที่ ๒๘ ก็จะเกิดการชุมนุมของกลุมพันธมิตร 
อีกกลุมหนึ่งก็จะเผชิญหนากัน ก็วิงวอนวาถาเปนไปไดเราคิดถึงเถอะครับวาขณะนี้ 
ถาเปรียบเทียบกรุงเทพฯ เปนอยุธยาอยาใหมันระส่ําระสายเลยครับ หัวเมืองกําลังคิดกบฏ 
ดังนั้นอยุธยาตองผนึกกําลังกันและจัดนโยบายอยางเปนเอกภาพลงไป ผมจึงกราบ 
วิงวอนมายังทานประธานเพื่อจะขอใหเพื่อนในสภาทั้งหมดนี้ไดยึดแนวทางของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการรูรักสามัคคีเพื่อจะไดสรางระบบประชาธิปไตย 
ที่ม่ันคง เขมแข็ง และจะไดแกปญหาของประเทศไทย โดยเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง): 
ทานสมาชิกครับ เราใชเวลามา ๓ วันแลวนะครับ แตยังมีที่แสดงความจํานงจะอภิปราย
อีกตั้ง ๑๑ ทานเฉพาะในฝงซีกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นวาถาจะสมควรพอปดอภิปรายได 
ก็จะขอบคุณ แตถามีความจําเปนก็อาจจะใชเวลาอีกสักระยะเราก็ไปพูดตอวันหลัง  
แตเนื่องจากเรามีญัตติสําคัญหลายเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นก็สมควรแกเหตุ ทานชวยพิจารณา 
ดวยนะครับ ถาพอจะใหปดอภิปรายวันนี้ไดในชวงอีกสักไมเกิน ๑ ชั่วโมงก็จะขอบคุณนะครับ  
เชิญทานนิพนธ บุญญามณี ครับ 
   นายนิพนธ บุญญามณี (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นิพนธ บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
  



๑๗๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๘๑/๒ 
 
ทานประธานครับ ผมไดเปนผูหนึ่งที่รวมเสนอญัตติในครั้งนี้ เพราะคิดวาวันนี้ปญหาของ 
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นจะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนจากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ  
แลวก็ไดรับฟง ไดติดตามการอภิปรายในสภาแหงนี้มาตลอดระยะเวลา ปญหาที่กระผม
จะนําเรียนตอทานประธานนั้น ผมคิดวาคงใชเวลาไมมากนัก ผมจะพูดในประเด็น 
เพราะวาอยางนอยที่สุดวันนี้ ประเด็นตาง ๆ ผมเชื่อวารายละเอียดนั้นพวกเราคงจะไปศึกษากัน 
คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นไปศึกษากันในรายละเอียด แตอยากจะฝากประเด็นที่คิดวา
วันนี้ประเด็นปญหานี้สิ่งสําคัญก็คือวา ความจริงจังและจริงใจความตั้งใจในการแกปญหา 
ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพครับวา วันนี้เราใชเวลาสภานานพอสมควร 
แตวาเสียดายอยางยิ่งครับที่ไมมีทานรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงมาฟงเรื่องนี้ 
ประเด็นนี้คือประเด็นที่ผมกําลังจะนําเสนอทานประธานครับวา วันนี้สภาพที่เราเห็นอยู 
ในสภาขณะนี้ นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตทานประธานครับ ทําไมผม
กราบเรียนประธานอยางนี้ เพราะวานี่คือเราขาดความมีเจาภาพที่แนนอนในการแกปญหาครับ ----- 
 
                  - ๘๒/๑ 



๑๗๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บุศยรินทร ๘๒/๑ 
 
ยิ่งผมไดรับทราบจากทานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ไมวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ดี 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ดีบอกวาเรื่องนี้ตองใหคนนั้นไปดูแล คนนั้นบอกวา 
เร่ืองนี้ไมใชภารกิจของตัวเองตองดูแล อยางนี้ผมก็ยิ่งเปนหวงอยางยิ่งวาสถานการณ
ภาคใตมันจะลงเอยกันอยางไร แลวใครจะเปนเจาภาพ องคกรไหนจะเปนเจาภาพในการแกปญหา 
ในจังหวัดภาคใตอยางแทจริง ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ผมไดเรียนทานประธานวา 
พรรคประชาธิปตยเองเราคิดกันวา ประเด็นเรื่องความเปนเอกภาพในการแกปญหานี้ 
เปนปญหาหลักของการแกปญหาที่มันไมมีประสิทธิภาพอยูในขณะนี้ เพราะไมมีใคร 
ที่บอกวาเปนเจาภาพในการแกปญหาอยางแทจริง ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ 
ก็เพราะวาวันนี้ถาจะบอกวาเรื่องทั้งหมดใหอยูภายใตการดูแลของทหาร เราตองยอมรับ
ครับทานประธานวา ทหารนั้นขีดความสามารถนี้ทําไดในบางเรื่อง แตวาทหารเองไมได
เขาใจหมดทุกเรื่อง แตวาปญหาภาคใตนี้มันไมมีเวลาที่จะใหทําทีละเรื่อง ๆ ทานประธาน
ปญหาทางภาคใตมันจะตองทําในทุกมิติไปพรอม ๆ กัน ปญหาทางภาคใตนี้ทันทีที่คิด
บอกวาใหปญหาความสงบยุติกอนแลวคอยมาคิดเรื่องพัฒนา คอยมาคิดเรื่องการศึกษา
คิดอยางนี้ก็ผิดครับ ถาบอกวารอใหความสงบเกิดขึ้นกอนแลวเรื่องอื่นคอยทํา ผมคิดวา
ปญหามันยิ่งจะบานปลายไปกันใหญโต แลวนับวันความรุนแรงจะมีมากขึ้น แลวนับวัน 
ถาเราปลอยไวเชนนี้ฝายตรงขามเขาก็ชนะโดยไมตองรบครับ เรานี่อยากจะชนะโดยไมตองรบ 
แตถาเราปลอยสถานการณไปอยางนี้เร่ือย ๆ ปลอยใหอะไรที่มันเกิดขึ้น ใหความอยุติธรรม
เกิดขึ้น การทําผิดกฎหมายบานเมืองเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา อายอยางนี้ฝายตรงขามเขาชนะ
โดยไมตองรบ ไมใชเราชนะโดยไมตองรบ นั่นก็คือ วันนี้ผมคิดวาองคกรเจาภาพเราจะตอง
มาพูดกันอยางจริงจัง ในอดีตเราเคยมีทดลองเรานําเอาองคกรที่เรียกวา ศอ.บต. มาใช
บังคับ ถึงวันเวลาหนึ่งเราบอกวาองคกรนี้ใชไมได เราบอกวาควรจะคิดใหมทําใหมกัน  
เราก็ไมเอาองคกรนี้ยุบไป แลววันนี้เราเห็นวาองคกรอยางนี้เจาภาพควรจะมี แลวเรามีแตวา 
สถานการณมันพัฒนาไปรวดเร็วเกินกวาองคกรเดิมที่เรียกวา ศอ.บต. จะเขามาดูแลแกไข 
วันนี้พรรคประชาธิปตยจึงไดมีความคิดกันวาเรามีความเห็นวาตองมีเจาภาพที่ชัดเจน 
พรรคประชาธิปตยจึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
 



๑๗๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     บศุยรินทร ๘๒/๒ 
 
ภาคใต พ.ศ. .... ขึ้นตอสภาแหงนี้ ซึ่งไดเสนอตอสภาแหงนี้ในวันที่ ๓๐ มกราคม เปนกฎหมาย 
ฉบับแรกที่เสนอตอสภาแหงนี้ เพื่อมุงหวังที่ใหมีเครื่องมือ มีองคกรที่ชัดเจนในการที่จะเปน
เจาภาพในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต วันนี้ความไมเปนเอกภาพระหวางทหาร  ตํารวจ 
หรือวาฝายปกครอง หรือวาฝายตาง ๆ ที่ลงไปอยูในพื้นที่มีมากขึ้นทุกวันครับ แลวมันทําให
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาลดนอยถอยลงทุกวัน ถามวางบประมาณที่ใชในการแกปญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใตมีมากไหม มีมากครับ วันนี้ในประเด็นเรื่องงบประมาณนี้ผมคิดวา
รวมกันแลว ๓-๔-๕ ปที่ผานมาเปนแสนลานครับทานประธาน ปหนึ่ง ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
แลวมันนับวันจะมากขึ้น ๆ แตถาเราไมมีองคกรเจาภาพ เราปลอยใหสถานการณถูกพัฒนา 
ไปอยางนี้ เราจะใชอีกกี่แสนลานบาทเราก็แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไมไดครับ 
เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมกราบเรียนทานประธานผมจะยกตัวอยางใหเห็นครับ วันหนึ่ง 
ที่เรามี ศอ.บต. มาเปนเจาภาพในการแกปญหา วันนั้นภายใตโครงสราง ศอ.บต. มันมีทั้ง
ฝายพัฒนาและมีฝายความมั่นคง ฝายความมั่นคงที่เรารูจักกันในนามวา พตท. ๔๓ ภายใต 
พตท. ๔๓ มันมี กอ.รมน. คือหนวยขาวกรองอยูภายใตโครงสราง พตท. ๔๓ นั่นคือ
โครงสรางที่เราใชมาในอดีต วันนี้กฎหมายพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรไปกําหนดเอาไวครับในกฎหมายฉบับนี้ กําหนดให ศอ.บต. มาเปนสวนหนึ่ง 
ของ กอ.รมน. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๘๓/๑ 



๑๗๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๘๓/๑ 
 
มันกลับกันเลยครับ มันกลับกันอยางนี้นี่ทานประธานลองคิดดูสิครับเราจะแกกันอยางไร 
เมื่อวานผมตกใจมากเพราะวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทานบอกวา 
ทานกําลังจะดูอยูแลวก็ฝายความมั่นคงเขาไมคอยเห็นดวยอยางโนนอยางนี้นี่ อันนี้ผมคิดวา
ทานจะตองดูปญหาหนอย ทานจะตองมีความระมัดระวังวาวันนี้ความเปนอํานาจรัฐบาลนี่ 
รัฐบาลจะตองคิดวารัฐบาลจะมีองคกรเจาภาพอยางไร ครั้งหนึ่งนี่ทานประธานลองติดตาม 
ดูวาวันนี้การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตนี่ เราถามวามี ศอ.บต. ไหม มีครับ 
แตวาอํานาจหนาที่ อํานาจนี่ไมมีเลยนะครับ ที่มีอยูปจจุบันมันไมมีอํานาจเลยมีแตหนาที่
แลววันนี้เมื่อกฎหมายใหมใชบังคับ ศอ.บต. ตองไปอยูภายใตโครงสรางของ กอ.รมน. นะครับ 
แลวทานลองคิดดูสิครับ ศอ.บต นี่ ซี ๑๐ รองปลัดกระทรวงไปอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของแมทัพ อันนี้ผมไมไดวาวาตําแหนงใดแตผมชี้ใหเห็นกลไกที่มันลักลั่นกันในการบริหาร
ราชการแผนดิน การบริหารราชการแผนดินนี่กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน
กําหนดโครงสรางไวชัดเจนครับ จากปลัดกระทรวงซึ่งสูงสุดในกระทรวงคือ ระดับ ๑๑  
ลงมาก็ปลัดกระทรวง ลงมาก็อธิบดี วันนี้เราลองเปรียบเทียบกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมีฐานะเทาเทียมกัน ถาเราจะเปรียบเทียบกรมการปกครอง 
กับกองบัญชาการกองทัพบกมีลักษณะเปนปมเหมือนกันนี่ผมพูดในเรื่องของการบังคับบัญชา 
ทานประธานครับ ผูบัญชาการกองทัพบกก็คือมีฐานะอธิบดีกรม กรมการปกครองก็คือ 
มีฐานะอธิบดีกรม ผูวาราชการจังหวัดมีฐานะเทียบเทาอธิบดีคือ ขาราชการระดับ ๑๐ 
อธิบดีคือ ขาราชการระดับ ๑๐ ทานลองไลลงมาดูสิครับ ทานผูบัญชาการทหารบก  
รองผูบัญชาการทหารบก ผูชวยผูบัญชาการทหารบกไปจนถึงแมทัพ ฝงนี้อธิบดีกรมการปกครอง  
ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด สายบังคับบัญชามันอยางนี้ 
แตวาวันนี้เรากําลังเอาคนที่เปนรองปลัดกระทรวงไปอยูในภายใตโครงสรางของคน 
ที่เปนแมทัพ มันซีเทาไร จริงอยูครับเร่ืองการบังคับบัญชาทางทหารกับการบังคับบัญชา 
ในฝายพลเรือนนั้นอาจจะตางกัน นี่คือที่มาที่ผมบอกวาเราจะใหความมั่นคงทําทุกเรื่อง
ไมได เราจะรอใหความมั่นคงเสร็จสิ้นกอนแลวคอยมาพัฒนาไมไดครับ ความยากจน 
ในพื้นที่จะตองไดรับการแกไขไปพรอม ๆ กับปญหาความมั่นคง ถาเรายังปลอยใหพื้นที่ 
 



๑๗๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๘๓/๒ 
 
เกิดความลาหลัง เกิดความขาดแคลนใหชนบทอยูในภาวะที่ขาดแคลนปจจัย ๔ หรือวา
ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอยาง ความยากจนมากขึ้น ๆ ในที่สุดประชาชนจะตัดสินใจวาจะอยู 
ในภาวะอยางนี้หรือ หรือจะตัดสินใจเลือกฝายที่บอกวามีอนาคตดีกวานี่คือสิ่งที่ผมกราบเรียน 
กับทานประธานวา วันนี้ความสําคัญขององคกรในการแกปญหานี่มีความสําคัญอยางยิ่ง
วันนี้ถาเราจะเดินหนาแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีประสิทธิภาพ วันนี้เราตองเรงรัด 
หาองคกรเจาภาพครับ ถาเรายังตกลงกันไมไดวาจะใหฝายทหารหรือวาฝายไหน กระทรวง 
มหาดไทยมาเปนคนหลัก หรือมาเปนฝายที่มีหนาที่ภารกิจเปนเรื่องหลักนี่ หรือวาเรา 
จะตัดสินใจวาเราจะตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม ใหหนวยงานนี้ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  
แลวนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือใหรัฐมนตรีมาดูกํากับดูแล 
เปนเรื่องที่รัฐบาลจะตองตัดสินใจครับวา วันนี้เร่ืองในจังหวัดชายแดนภาคใตเราจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานขึ้นมาดูแลทั้งฝายความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ควบคู
กันไป ทานประธานครับ ผมคิดวาวันนี้เราจะทําทีละอยางนั้นแกปญหาจังหวัดชายแดน
ไมได ปญหาตาง ๆ นั้นผมคิดวาเราทราบกันมาแลวครับ ไมวาจะเปนปญหาเรื่องความยากจน 
ในพื้นที่ ปญหาเรื่องความเปนธรรม ความไมเปนธรรมในพื้นที่ หรือปญหาเรื่องการศึกษา 
ผมจึงคิดวาหนวยงานที่จะมาดูแลเรื่องนี้จะตองมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ----------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๘๔/๑ 



๑๗๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๘๔/๑ 
 
จะตองมีอํานาจทั้งในการที่จะใหคุณใหโทษกับขาราชการในพื้นที่กับผูปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ได 
เจาหนาที่คนไหนทําความดีคนนั้นจะตองไดความดีความชอบตอบสนอง เจาหนาที่คนไหน 
ทําใหเกิดปญหาในพื้นที่เจาหนาที่คนนั้นจะตองถูกเอาออกจากพื้นที่ ตองถูกทําโทษ 
ใหเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม ใหเปนไปตามกฎระเบียบของบานเมือง นี่คือสิ่งที่ 
ผมจะกราบเรียนกับทานประธานวา องคกรที่จะจัดตั้งขึ้นผมอยากที่จะใหมีอํานาจในการที่จะดูแล 
ทั้งเรื่องความมั่นคง ดูแลทั้งเรื่องการพัฒนา มีเลขาธิการเปนคนที่ขับเคลื่อนองคกรนี้  
รองเลขาธิการฝายความมั่นคง รองเลขาธิการฝายพัฒนา แบงหนาที่กันชัดเจนภายใต
องคกรนี้แลวขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี องคกรนี้สามารถที่จะจัดตั้งงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ 
องคกรนี้สามารถที่จะกําหนดเขตพัฒนาเปนเขตพัฒนาพิเศษ กําหนดเงื่อนไข กําหนดสิทธิประโยชน 
ตาง ๆ ใหกับคนที่เขามาอยูในเขตพัฒนาพิเศษโดยองคกรนี้เปนคนดูแล มีอํานาจที่จะจัด
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา ในการที่จะแกปญหาความยากจนในพื้นที่ แกปญหา
ความขาดแคลนในพื้นที่ มีหนาที่ในการที่จะประสานความรวมมือระหวางฝายพลเรือนกับ
ฝายทหาร สิ่งเหลานี้จะตองทําภายใตองคกรเดียวกัน ทานประธานฟงดูอยางนี้ทานประธาน 
อาจจะบอกวาองคกรนี้ไมมีอํานาจมากไปหรือ ที่มีอํานาจมากนี่เพื่อตองการที่จะใหมันมี
ความรวดเร็วในการแกปญหา พอมีอํานาจมากอยางนี้จึงคิดวาถาอยางนั้นองคกรนี้จะตอง
ไปขึ้นตอนายกรัฐมนตรีครับทานประธาน นายกรัฐมนตรีจะตองมากํากับมาดูแลองคกรนี้
โดยตรง นี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับทานประธาน เพราะไมอยางนั้นแลววันนี้เรากําลังมี
ปญหาเรื่องเจาภาพจริง ๆ  ครับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนวันนี้ฝายทหารก็วาอีกอยาง ฝายตํารวจ 
ก็วาอีกอยาง ฝายปกครองเห็นทหารกับตํารวจขัดแยงกัน ฝายปกครองก็บอกวาเราอยาเขาไปยุง 
อยูเฉย ๆ ดีกวา เร่ืองการพัฒนาพื้นที่ การไปแกปญหาความยากจนใหชาวบานไมตองพูดถึง 
หรอกครับ ไมมีหนวยงานใดเปนเจาภาพในขณะนี้ พวกเราจึงเพียรพยายามบอกวาใหเอา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทุกตําบลในประเทศไทยมีคนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เขาไปดูแลเขามาเปนตัวชวย เราจะแกปญหาความยากจนในพื้นที่ วันนี้เราจะตองคิดสรางงาน
สรางรายไดใหเกิดขึ้นในหมูบาน ในตําบล วันนี้ถาจะอาศัยเกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัดไมมีใคร
กลาเขาพื้นที่ ปศุสัตวอําเภอไมกลาเขาพื้นที่ วันนี้เราตองใชกลไกของทองถิ่นที่มีอยูในทุกตําบล 
 



๑๘๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๘๔/๒ 
 
เปนคนมาดูแลเร่ืองนี้ เราตองเลิกระแวงองคกรปกครองสวนทองถิ่นครับทานประธาน  
ผมเพียรพยายามเรียกรองสิ่งเหลานี้ เพราะวันนี้เราตองมีเครือขาย เราตองมีมือมีไมที่จะไป 
รองรับการแกปญหา ผมกราบเรียนกับทานประธานวา วันนี้เจาภาพในการแกปญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต เราจะตองมี แลวเราตองทําใหทุกองคกรมีความรูสึกวาตัวเอง 
มีหนาที่หลัก เราจะตองมีกลไกที่ทําหนาที่นี้ไดใหมีความรูสึกวางานนี้ไมใชเปนภารกิจของ
หนวยงานของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ผมมองวาปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตวันนี้เราตองมี
กอนที่จะเริ่มเดิน ๑ ๒ ๓ วันนี้เจาภาพจะตองมีครับ เราจะตองไมปลอยปญหาใหเกิด
ความระแวงกันในพื้นที่ เราจะตองไมปลอยปญหาใหบอกวาไมใชหนาที่ของตัวเอง วันนี้
ในพื้นที่เกิดความรูสึกอยางนี้ แลววันนี้ผมกําลังมองวาถาขืนปลอยไวอยางนี้อีกสักระยะหนึ่ง 
ในรัฐบาลเองก็อาจจะมีความรูสึกวาเปนหนาที่ใครกันแน หนวยงานใดจะเปนภารกิจ  
เอาภารกิจนี้ไปดูแลทั้งหมด แตถาเราบอกวาหนวยงานความมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งเราบอกวา 
เปนภารกิจของพี่นองทหารหาญอยางเดียวนี่วันนี้เราคอนขางจะเอาเปรียบพี่นองทหารหาญ 
เกินไปครับ วันนี้พี่นองทหารของเรานั้นเขามีภารกิจที่สาหัสสากรรจอยูมากพอสมควรแลวครับ ------ 
 
                  - ๘๕/๑ 
 
 



๑๘๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๘๕/๑ 
 
ความปลอดภัยของพวกเขาเหลานั้นบางครั้งก็ตกอยูในโอกาสที่ไมมีความปลอดภัย หรือบางครั้ง 
ความกดดันมีมากขึ้นพวกเราก็เพียรพยายามจะเขาใจ จนกระทั่งบางครั้งบางคนทําเลยเถิด 
ทําผิดกฎหมายบานเมือง สิ่งที่เราเพียรพยายามทําสิ่งดี ๆ ใหเกิดขึ้นในพื้นที่ คนที่ไมดี 
สักคนหนึ่งเขาไปทํานี่กระบวนการที่เราคิดวาทําดีแลวเสียหายหมดทานประธาน เราพยายาม 
สรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นตอการแกปญหาในพื้นที่ แตถามีคนที่เขาทําไมดีสักคนหนึ่งนี่
ความพยายามที่เราทุมเทงบประมาณไปปหนึ่งเปนหมื่นลานบาทก็ไมมีความหมาย 
ทานประธาน เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ผมคิดวามันมีความสําคัญ วันนี้ในทรรศนะของผม
เร่ืองเรงดวนที่สุดคือ เจาภาพที่จะมาดูแลในการแกปญหาจังหวัดชายแดนจะตองมีครับ  
ผมดีใจที่วันกอนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมาพบกับทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร ทานหัวหนาพรรคทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แลวทานแสดงทาทีที่กระตือรือรน 
ในการที่จะรับเอาขอเสนอที่พวกเราไดเสนอเปนรางพระราชบัญญัติไวตอสภาแหงนี้ 
ไปดําเนินการ แตวาฟงดูทานเมื่อวานทานบอกวาทานก็ตองรอที่อ่ืน รอถามหนวยงานอื่นกอน  
ถาเปนอยางนี้ถาทานรอที่อ่ืนแลวทานไมใชดุลยพินิจ ไมใชภาวะผูนํา ไมใชความเปน
รัฐบาลในการกลาตัดสินใจที่จะจัดตั้งหนวยงานขึ้นมา ถาใหเปนไปตามระบบราชการ
ประจําผมคิดวากฎหมายฉบับนี้เกิดยาก องคกรที่จะมาดูแลการแกปญหาจังหวัดชายแดน
เกิดยาก ผมอยากที่จะใหทานไดกลาที่จะใชอํานาจ วันนี้ผมกราบเรียนทานประธานไดวา
ผมไมเชื่อวารัฐมนตรีไมกลาลงไป ๓ จังหวัด ที่จริงผมกราบเรียนขอมูลใหทานประธานไดทราบ 
ดวยความเคารพวา พวกผมพอรูขอมูล แตขอมูลที่พวกผมกราบเรียนใหทานรัฐมนตรีทราบนั้น 
บางครั้งไมใชเพื่อใหทานไมกลาลงพื้นที่ วันกอนผมอาจจะกราบเรียนขอมูลบางเรื่องที่ทาน
อาจจะหนักใจ ผมใชคําวา หนักใจ  ผมกราบเรียนดวยความเคารพวา เทาที่ขอมูลพวกเรารู
มันมีบางครั้งที่หนวยงานของรัฐถูกโจมตีแลวฝายตรงขามก็ไดอาวุธไป อยางนี้เปนปญหา
ที่กราบเรียนใหเพื่อทราบ เพื่อใหระมัดระวัง ไมใชเพื่อใหไมกลาลงพื้นที่ ผมกราบเรียน 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวยความเคารพครับวา สิ่งที่ผมกราบเรียนไป  
เมื่อวันที่คนรายโจมตีรถทหาร รถฮัมวี่แลวไดปนเอ็ม ๖๐ ไป ๑ กระบอกพรอมดวยกระสุน 
๗๐๐ นัด เปนเรื่องที่เราเรียนใหเพื่อทราบใหมีความระมัดระวัง วันนี้อาวุธอยูในฝายตรงขาม 
 



๑๘๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๘๕/๒ 
 
จํานวนมาก แตอยางนอยเอ็ม ๖๐ ทานประธานครับ รัศมีทําการมัน ๒ กิโลเมตร ผมกราบเรียน 
เพื่อใหผูหลักผูใหญไดระมัดระวังไมสุมสี่สุมหาเขาไปในพื้นที่ แตไมใชกราบเรียนเพื่อใหเกิด 
ความกลัวแลวไมกลาลงไปในพื้นที่ อยางนี้ไมใชวัตถุประสงค แตผมเชื่อวาปญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตวันนี้รัฐบาลตองกลาตัดสินใจครับ พวกผมอยากจะกราบเรียน 
ทุกอยางใหรัฐบาลไดรับทราบ แตวาเมื่อทานรับทราบแลวทานตองกลาตัดสินใจ ถาทาน
ยังเชื่อกลไกราชการประจํามากเกินไปบางครั้งทําใหการตัดสินใจลาชาแลวมันไมทัน 
ตอสถานการณ นี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับทานประธาน สวนรายละเอียดนั้น 
ผมเขาใจครับวาคงจะไปหารือกันในชั้นกรรมาธิการ ตองขอกราบเรียนทานประธานวานี่คือ 
ความเปนหวงกังวลในเรื่องเจาภาพในการที่จะมาแกปญหาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไดกราบเรียนก็คิดวาจะเปนประโยชนตอคณะกรรมาธิการที่จะนําไป
ศึกษาในวันขางหนา ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีทางฝายคานเสนอมาบอกจะขออภิปรายแลวจะใหจบใน ๑ ชั่วโมง เชิญทานจุมพฏครับ 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานครับ กระผม จุมพฏ บุญใหญ 
พลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดนั่งฟงการอภิปราย
เร่ืองปญหาภาคใตตั้งแตผูอภิปรายนําเปดญัตติจนถึงทานอภิปรายสุดทาย กระผมเห็นวา
ประเด็นในการอภิปรายไดเร่ิมซ้ํากันและวกวนซ้ําอยูในประเด็นเดิม ๆ ------------------------ 
            
                                                                                                                      - ๘๖/๑ 
 



๑๘๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         กุลนษิฐ ๘๖/๑ 
 
ซึ่งตามขอบังคับ ขอ ๕๙ นั้น ถามีผูอภิปราย เห็นสมควรใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
และใหผูอภิปรายที่เห็นไมสมควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญไดอภิปรายสลับกันไปมา  
แตกระผมไดฟงเห็นวาทุกทานเห็นสมควรใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแกปญหา  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กระผมขอใหทานประธานไดใชขอบังคับ ขอ ๖๖ วา สมควร 
ที่จะปดอภิปรายหรือไม และใหผูอภิปรายเปดญัตติไดอภิปรายสรุปเพื่อถามมติวา ควรจะตั้ง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไมครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ถือโอกาสหารือนะครับ ถาภายใน ๑ ชั่วโมงรวมทั้งอภิปรายสรุปดวยก็นาจะพอไหว 
ทานสาทิตยเชิญ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูนี้ทางเลขานุการ 
วิปฝายคานก็ไดหารือกับเลขานุการวิปทางฝายรัฐบาลแลวก็ตกลงกันอยางนี้วา การอภิปราย 
ของสวนที่เหลือก็ตั้งใจจะอภิปรายใหหมดในวันนี้นะครับ แลวก็เลื่อนการประชุมในเรื่องนี้
ออกไป สัปดาหหนาก็จะเปนการอภิปรายสรุปญัตติแลวก็ลงมติในการที่จะตองแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ สวนการอภิปรายในวันนี้ผูอภิปรายที่เหลือจริง ๆ เราก็ได
พูดคุยกันเรื่องของเวลาก็ไดมีความพยายามที่จะใชเวลา บริหารเวลาใหกระชับที่สุดนะครับ  
แตก็จะพยายามตัดทอนสวนที่มีการซ้ํากันออกไป เพราะฉะนั้นผูอภิปรายจากนี้ไป 
ของพวกเราก็จะมีประเด็นเฉพาะที่แตละทานจะอภิปราย สวนใหจบใน ๑ ชั่วโมง 
ผมจะพยายามนะครับ แตวาไมอยากที่จะบอกใหมันตายตัวไปเลยวา ๑ ชั่วโมงก็เอาไว
ยืดหยุนกัน แตวาผูอภิปรายแตละคนเขาก็ตั้งใจมานะครับ แลวคิดวาประเด็นตาง ๆ  
ที่เขาอภิปรายก็เปนประโยชนตอการที่จะนําเรื่องนี้ไปสูการแกไขปญหา เพราะเรื่องนี้ 
ก็ไมใชเร่ืองเล็ก ๆ เพราะฉะนั้นก็ขอเพื่อนสมาชิกไดทําความเขาใจในสวนนี้แลวก็ขอให 
เดินไปตามขอตกลง ผมก็คิดวาทุกอยางก็นาที่จะจบลงไดดวยดีครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
วิปฝงนี้วาอยางไรครับ ทานจุมพฏเชิญครับ 
 



๑๘๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         กุลนษิฐ ๘๖/๒ 
 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ 
บุญใหญ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ กระผมเห็นวาถาจะมีการอภิปรายตอไป
ขอใหประเด็นความคิดเห็นไดแตกตางจากประเด็นเดิม กระผมไดฟงตั้งแตผูอภิปรายทานแรก 
จนถึงทานที่สรุปไปเมื่อกี้นี้ กระผมจับประเด็นไดวา ๑. เปนการแบงแยกดินแดน  ๒. เปนความแตกตาง 
ดานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ๓. เปนการจากที่พี่นองมุสลิมภาคใตไมไดรับความ
เปนธรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมาย ไมใชหลักนิติธรรมในการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดกฎหมาย นอกจากนั้นกระผมเห็นวาทานอื่น ๆ ที่ลุกขึ้นอภิปรายลวนวนอยูใน
ประเด็นเหลานี้ทั้งสิ้น ถามีผูอภิปรายทานตอไปกระผมขอกราบเรียนทานประธานวา  
ถาเปนการอภิปรายชี้ประเด็นปญหาเหลานี้ซึ่งซ้ํากับประเด็นเดิม กระผมเห็นวาขอ ๕๖ 
ของขอบังคับควรจะไดรับการพิจารณา ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญทานสาทิตยครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย  
ผมคิดวาเราก็พยายามที่จะทําใหสภาราบรื่นนะครับ เพราะฉะนั้นผูอภิปรายเขาทราบดี 
แลวเรื่องของญัตติสภาเราก็ปฏิบัติเชนนี้ตลอดมา การนําเสนอความคิดตาง ๆ ก็ถือวา 
เปนสิทธิของเพื่อนสมาชิก สวนการที่เพื่อนสมาชิกอาจจะเห็นวามันวนนี่ มันก็เร่ือง ๓ จังหวัด 
กับจังหวัดสงขลา ประเด็นเขาก็มีประเด็นอยู แตวาก็มีมุมมองที่แตกตางกัน อันนี้ก็ตอง
เขาใจกันดวยนะครับ มิฉะนั้นแลวในการอภิปรายญัตติหลัง ๆ ก็จะกลายเปนไปบอกวามันซ้ํา
กันหมดเพราะพูดเรื่องภัยแลงกันตลอด พูดที่ไหนก็ภัยแลงซึ่งมันคงไมใช อันนี้ทําความเขาใจ 
เพื่อนสมาชิก ผมจะเรียนอยางนี้เทานั้นเองวารายชื่อที่เราสงไปใหทานประธานนี่เวลาที่เรา
เขียนใหทานประธานไปดวยถาใชเต็มทุกคนก็จะจบที่ ๑ ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ ขณะนี้ 
ก็มีคนถอนไปบางบางสวน เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาเดินตามนั้นก็ใชเวลาอีกชั่วโมงครึ่ง 
เพราะสภาเราประชุมเราก็ตองใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อนสมาชิกเขาก็ตั้งใจ
กันมา เขาเตรียมขอมูลกันมาก็เปดโอกาสใหเขาครับ 
 
 



๑๘๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         กุลนษิฐ ๘๖/๓ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ที่จริงเราก็พูดกันมา ๓ วันแลวก็นาจะพอเหมาะพอสม ทานชวยบริหารเวลาสักนิดนะครับ 
เอาสัก ๑ ทุมผมวาพอเหมาะชวยบริหารหนอยก็แลวกัน แลวตอนนั้นก็คงจะขออนุญาตนะครับ 
ปดการอภิปรายนะครับ เชิญทานอับดุลการิมครับ 
 
                  - ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



๑๘๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๘๗/๑ 
 
  นายอับดุลการิม เด็งระกีนา (ยะลา) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ ในฐานะที่กระผมเปนคนจังหวัดยะลามาแตกําเนิดไดเจริญเติบโต 
และสัมผัสชีวิตความเปนอยูของพี่นองประชาชนในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่อง กระผมไดมีโอกาส 
รับรูขอมูลตาง ๆ ทั้งทางญาติพี่นองและประชาชน ซึ่งกระผมขอกราบเรียนตอทานประธานวา 
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นรัฐบาลตองยอมรับวาเริ่มตนของปญหาที่กอใหเกิด
ความรุนแรงอยางหนักนั้นซึ่งไมเคยปรากฏมากอน เร่ิมจากการใชนโยบายที่ผิดพลาด 
ในสมัยรัฐบาลทักษิณซึ่งไดลุกลามมาถึงปจจุบันนี้ กระบวนการที่ผิดพลาดอยางหนักที่สุด
ก็คือ กระบวนการในการอํานวยความยุติธรรม นี่คือจุดเริ่มตนของปญหาอยางแทจริง 
ฉะนั้นการที่จะเริ่มตนในการแกปญหาเราจําเปนจะตองทราบ ตองรูที่มาของปญหาเสียกอน 
จึงจะเริ่มตนการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพได พี่นองประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดเขาไมได
เรียกรองอะไรมากมายหรอกครับทานประธาน สิ่งที่พี่นองประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด 
เขาเรียกรองและพูดคุยมาตลอดก็คือ เขาตองการใหทางภาครัฐไดอํานวยความยุติธรรม
กับเขาเสมือนกับทางภาครัฐไดอํานวยความยุติธรรมกับพี่นองประชาชนในภูมิภาคอื่น
อยางเทาเทียมกัน ทางภาครัฐจะใชกฎหมายจํานวนหลาย ๆ ฉบับเขาไปบังคับใชในพื้นที่ 
๓ จังหวัดก็ไมอาจที่จะหามไดครับ เพราะเปนแนวทางของรัฐบาล แตหากจะใชกฎหมาย
หลาย ๆ ฉบับเขาไปบังคับใชแลว สิ่งที่พี่นองประชาชนใน ๓ จังหวัดเขาเรียกรองมากที่สุด
ก็คืออยากจะใหบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและอํานวยความยุติธรรมตามกระบวนการ 
ของกฎหมายอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการบังคับใชกับพี่นองประชาชนหรือกับฝายเจาหนาที่ 
ที่มีอํานาจในการบังคับใช ถาผูมีอํานาจในการบังคับใชใชดวยความเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 
ก็จะเปนการดียิ่ง และจะตองมีการจัดกระบวนการการอํานวยความยุติธรรมใหพี่นองประชาชน 
ไดเขาถึงกระบวนการยุติธรรมใหเต็มที่ ซึ่งปจจุบันยังหางไกลมากที่ประชาชนเขาไดสัมผัส
กับกระบวนการยุติธรรม ทานประธานครับ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดนั้นมีกฎหมายบังคับใชซอนอยู 
ในลักษณะเดียวกันถึง ๓-๔ ฉบับดวยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในเชิงปฏิบัติไมวาจะเปน
กฎหมาย กฎอัยการศึก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน กฎหมาย ป.วิ.อาญา  
 



๑๘๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๘๗/๒ 
 
รวมทั้งกฎหมายอาญาซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่ตอประชาชน 
การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอกฎหมายนี่แหละครับที่เปนบอเกิดแหงจุดเริ่มตนของการนําไปสู 
ความหวาดระแวงและความคับแคนและการพัฒนาไปสูการกระทําที่กอใหเกิดความรุนแรง 
ในทายสุด ผมขอยกตัวอยางงาย ๆ ใหทานประธานไดเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งปจจุบันก็ยังเกิดขึ้นใหเห็นไมเวนแตละวัน 
สมมุติกรณีจะมีการจับกุมใครคนใดคนหนึ่งในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งเปนผูที่ตองสงสัยอาจจะ
เกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบ อันดับแรกเจาหนาที่จะเขาไปควบคุมหรือสวนใหญ
จะใชคําวา เชิญตัว ซึ่งในทางเปนจริงแลวไมแตกตางกับการจับกุม การไปควบคุมครั้งแรกนั้น 
จะใชอํานาจตามกฎอัยการศึก ซึ่งสามารถที่จะจับกุมตรวจคนไดโดยไมจําเปนจะตองมี
หมายจับหรือหมายคน และมีอํานาจในการควบคุมผูตองสงสัยไดไมเกิน ๗ วัน แตคุมตัวนอย 
หรือเกินก็คงไมมีปญหาอะไรหรอกครับ แตการจับกุมตัวตามกฎอัยการศึกนั้นสามารถ 
ที่จะนําตัวผูตองสงสัยไปควบคุมไวที่ใดก็ได ตรงนี้แหละครับทานประธานที่เปนจุดเริ่มตน
ของกระบวนการที่กอใหเกิดปญหาขึ้นตามมา เพราะในการจับกุมวันแรกนั้นทางเจาหนาที่
จะไมมีการบอกใหกับญาติพี่นองของเขาไดทราบวาจะนําตัวไปคุมขังไวที่ใด ทานประธานครับ  
อยาลืมวาผูที่ถูกคุมขังเขามีญาติพี่นอง เขามีลูกเมีย ญาติพี่นองของเขายอมที่จะเกิด
ความเปนหวง ------------------------------------------------------------------------------------------   
 

        - ๘๘/๑ 
 



๑๘๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       นิวรา ๘๘/๑  
 
เปนหวงวาเมื่อเจาหนาที่พาไปแลวจะถูกนําไปฆา หรือจะถูกอุมหาย หรือวาถูกซอมทรมาน 
เมื่อเขาเปนหวงเขายอมที่จะมีการติดตามเสาะหาวาจะถูกควบคุมไวที่ใด เขาไดพยายาม
ติดตามมาตลอด เมื่อมีการจับกุมแลวเขาตองติดตามตอไปวาไปควบคุมไวที่ใด เขาไป
ตามที่สถานีตํารวจ ไปที่นั่นก็ไมเจอ ไปตามหนวยงาน ฉก. ตาง ๆ ก็ไมพบ มันก็เร่ิมมี 
ความสงสัยมากขึ้นวาถูกอุมหายหรือไม สิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของความรูสึกที่หวาดระแวง
สงสัย แลวก็คับแคนใจวาไมไดรับความเปนธรรม แลวลักษณะอยางนี้หลังจากที่ถูกควบคุมตัว 
จะเริ่มมีเหตุการณที่ไมเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายบอย ๆ ครั้ง นั่นก็คือจะมีการซอม
ทรมาน มีการกระทําอะไรตาง ๆ ในระหวางที่ควบคุมตัวไมเกิน ๗ วันนี้ละครับ สิ่งที่บงบอก 
ไดชัดเจนและยืนยันไดชัดเจนวาหลังจากที่ถูกควบคุมตัวโดยไมเกิน ๗ วันเปนขาวอยูเปน
ประจํา อยางรายลาสุดกรณีการตายของนายยะพา กอเซ็ง โตะอิหมามบานกอตอ อําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาสซึ่งไดตายไปในขณะที่ถูกควบคุมตัว ลักษณะอยางนี้เปนจุดเริ่มตน 
ของเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรงในที่สุด ซึ่งการที่จะลดดีกรี (Degree) แหงความรุนแรง 
แลวก็เพื่อการอํานวยความยุติธรรมอยางเต็มที่ เมื่อมีการจับกุมในครั้งแรกนี่ตองบอกกับ
เขาสิครับวาจะนําตัวไปควบคุมไวที่ใด ญาติพี่นองของเขาจะไดติดตามไปดูวาญาติพี่นอง
ของเขาถูกซอมทรมานหรือไม ยังมีชีวิตอยูหรือไม ถาบอกกับเขาวาไดไปควบคุมไวที่ใด 
เขาจะไดตามไปดู แลวก็ยืนยันวามีชีวิตอยู เปนการหามปรามแลวก็เปนการตรวจสอบไดวา 
ไมไดถูกซอมทรมานเพื่อบังคับจะใหรับสารภาพหรือวาจะทําอะไรตาง ๆ นานาซึ่งเกิดขึ้น
บอยนะครับ แนวทางที่จะลดเงื่อนไขซึ่งกอใหเกิดความหวาดระแวง หรือความคับแคนใจ
ของพี่นองประชาชน ซึ่งญาติพี่นองของเขาถูกจับมีหลายทางดวยกัน แนวทางหนึ่งที่เปน 
ที่นาสนใจก็คือ เราจะตองยึดหลักผลประโยชนของประชาชน แลวก็เสรีภาพของประชาชน
เปนใหญ เมื่อมีการจับกุมหรือเมื่อมีความสงสัยในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สมมุติวาเราตองการ 
ที่จะเชิญตัวบุคคลคนนี้ใหมา เราควรจะใชวิธีการที่ออนนุมละมุนละมอม ใชวิธีการอยางไร  
ทานประธานครับ สมมุติวาเราตองการจะเชิญใครคนใดคนหนึ่งที่อยูในหมูบาน เราก็ควร 
ที่จะใชกลไกรัฐที่มีอยูในหมูบานนั้นใหเปนประโยชนเสียกอน ใครครับที่อยูในหมูบาน  
กํานัน ผูใหญบาน อบต. ผูนําศาสนา เราควรจะใชกลไกตรงนี้ใหเปนประโยชนกอน  
 



๑๘๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       นิวรา ๘๘/๒ 
 
สมมุติวาเราตองการที่จะเชิญใครคนใดคนหนึ่งในหมูบาน เราไปสอบถามผูคนเหลานี้กอน 
สอบถามกํานัน สอบถามผูใหญบาน สอบถาม อบต. สอบถามผูนําศาสนาวาบุคคลที่เขา
ตองการที่จะเชิญตัวมีพฤติกรรมอยางไร นาสงสัยอยางไร ใหบุคคลเหลานี้มาประชุมรวมกัน 
แลวก็แสดงความคิดเห็นแลวก็ยืนยันกับทางการที่ตองการวาบุคคลคนนี้เปนอยางไร  
ถาเกิดวาเขาสามารถที่จะแกปญหาเฉพาะตัวในหมูบานนั้นไดดวยองคกรเหลานี้ก็ปลอย
ใหเขาดําเนินการไปนะครับ แตถาสมมุติวาองคกรกลไกรัฐ กํานัน ผูใหญบาน อบต.  
ผูนําศาสนาไมสามารถที่จะดําเนินการไดเหนือบากวาแรงที่เขาจะดําเนินการได ก็ควรที่จะใช
องคกรที่เขมแข็งกวานั้นแตไมรุนแรงในขั้นตอไป นั่นก็คือใชกลไกของตํารวจ ใหตํารวจ 
เปนผูไปดําเนินการ เพราะเมื่อเวลาตํารวจจะเขาไปดําเนินการเขาจะใช ป.วิ.อาญาในการเขาไป
ดําเนินการ นั่นก็คือจะตองมีการขอออกหมายจับจากศาล การขอออกหมายจับจากศาล
จะตองแสดงเหตุผลที่ชัดเจน มีหลักฐานที่แนนอน เมื่อศาลไดพิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวา
บุคคลคนนี้สมควรที่จะออกหมายจับก็ออกหมายจับได แลวก็ใชตํารวจเขาไปจับกุมหรือวา
ไปเชิญตัวอะไรก็แลวแต ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๘๙/๑ 



๑๙๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๙/๑ 
 
เมื่อตํารวจเขามาจับกุมเขาจะตองใช ป.วิ.อาญา ซึ่งก็คือเขาจะมีอํานาจควบคุมไดไมเกิน 
๒ วัน แลวที่คุมขังมันชัดเจนก็คือที่โรงพัก ญาติพี่นองของเขาสามารถที่จะไปตรวจสอบดูได 
แลวก็ไมสามารถที่จะซอมได ไมสามารถที่จะซอมทรมานได เพราะญาติพี่นองเขาก็สามารถ
ที่จะไปตรวจสอบไดตลอดเวลา แลวหลังจากนั้นก็จะตองนําตัวไปฝากขังที่ศาล ซึ่งถาเกิดวา
เขาถูกซอมทรมานตรงนั้นนี่นะครับ ภายใน ๒ วันเขาจะแถลงตอศาลไดวาเขาถูกกระทําอยางไร 
ซึ่งมีกลไกที่ตรวจสอบไดแลวก็จะไมเกิดปญหา แตถาเกิดองคกรเหลานี้ไมสามารถที่จะดําเนินการ 
ไดจริง ๆ ตํารวจไมสามารถที่จะเขาไปไดเราจึงจะใชกฎอัยการที่มีความเขมขนและรุนแรง
เขาไปบังคับใชไดนะครับ เขาไปเชิญตัวเขาไปควบคุมได เพราะวากฎอัยการศึกนี่นะครับ
เมื่อจับไปแลวเขาสามารถที่จะควบคุมไดไมเกิน ๗ วัน แลวสามารถที่จะไปควบคุมไวที่ไหน
ก็ได ตรงนี้แหละที่มีปญหาที่ทางญาติพี่นองเขาไมสามารถที่จะตรวจสอบได แลวเมื่อเขา
จับกุมตามกฎอัยการศึกแลวนี่นะครับเขาจะตองนําตัวไปคุมขังไมเกิน ๗ วัน โดยปกติ 
การเขาไปจับกุมในพื้นที่ปจจุบันนี้นะครับไมวาจะเปนการจับกุมตามกฎอัยการศึกก็ตาม
จะมีการจับกุมลักษณะ ๒ แบบ นั่นก็คือจับเฉพาะราย หรือ ๒-๓ ราย อีกแบบหนึ่งคือจับเหมา
ทั้งหมูบาน เคยมีปรากฏผูชายทั้งหมูบานถูกเชิญตัวไปทั้งหมด แลวเมื่อถูกเชิญตัวไปแลว
มันจะมีกระบวนการที่จะเขาสูการซักถาม จํานวนหลาย ๆ คนที่ถูกไปคุมขังนี่เจาหนาที่
จะตองเขาไปซักถามหาขอมูลสอบหาถึงพฤติกรรมอะไรตาง ๆ แตเจาหนาที่ที่จะเขาไป
สอบถามนี่นะครับปรากฏวามีไมเพียงพอ บางครั้ง ๗ วันที่ถูกเชิญตัวไปนี่นะครับอยู ที่นั่น ๗ วัน 
ไมไดทําอะไรเลย ไมไดถูกสอบถามไมไดทําอะไรเพราะเจาหนาที่ไมพอ จึงจําเปนที่จะตองใช 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินเขามาบังคับใชตอ คือขออนุญาตคุมขังตออีก ๓๐ วัน บางครั้งใน ๓๐ วัน ก็ยัง
ไมมีการสอบถาม เจาหนาที่บอกวามีความสามารถไมพอจําเปนที่จะตองคุมขังตอ ซึ่งภายใน 
๓๗ วันรวมกันแลวบางครั้งไมมีการปฏิบัติอะไร ไมมีการสอบถามอะไรเลย แตหมดอํานาจ
ที่จะควบคุมตามกฎอัยการศึก และก็ พ.ร.ก. ฉุกเฉินแลว ก็เลยตองใชป.วิ.อาญาเขามา
บังคับใชอีก พอใชกฎหมาย ป.วิ.อาญาเวลามันก็ยาวไปเลยตามกฎหมาย ป.วิ.อาญา 
จะควบคุมไดไมเกิน ๘๔ วัน ตรงนี้แหละนะครับจํานวน ๓๗ วันบวกกับ ๘๔ วัน รวมแลว 
๑๒๑ วัน อยูในที่นั่นบางคนถูกควบคุมถูกคุมขังฟรี พอถึงเวลาใกล ๆ จะถึง ๘๔ วัน สอบเสร็จ 
 



๑๙๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๙/๒ 
 
ก็ปลอยเพราะวาไมมีสิ่งที่นาสงสัย ไมมีพฤติกรรมที่หวาดระแวงก็เลยปลอย แตถูกคุมขัง
ไปแลวเกือบ ๘๐ วัน แตถาเกิดวาเราเพิ่มเจาหนาที่ในการซักถามตรงนี้ บางทีเราควบคุมมา
ภายใน ๗ วันสามารถที่จะสอบไดภายใน ๒-๓ วัน ถาเกิดไมมีอะไรก็จะไดปลอยไปทันที  
หลายคนหลายรายตอนนี้มาบนวาบางครั้ง ๘๔ วันถูกขังฟรี บางครั้ง ๑ เดือนถูกขังฟรี 
ทานจะตองจัดกระบวนการตรงนี้นี่ครับสงเจาหนาที่หรือวาอะไรตาง ๆ ใหมีความพรอม
เพื่อที่จะอํานวยความยุติธรรมใหเขา แลวทุกครั้งเมื่อมีการจับกุมมาแลวผานกระบวนการ
สอบสวนอะไรตาง ๆ โดยสวนมากถาทานไปดูในสํานวนที่ขึ้นฟองตอศาล โดยสวนมาก
สํานวนที่ขึ้นฟองจะไมมีประจักษพยาน จะมีแตคํารับสารภาพของจําเลยเทานั้นเอง  
ซึ่งหลักเกณฑที่อัยการจะนําคดีขึ้นไปฟองตอศาลนี่เขาจะพิจารณา ๒ หลักดวยกัน 
๑. คือมีประจักษพยาน ๒. คือจําเลยรับสารภาพ เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้แนนอนครับ 
เมื่อมีการจับกุมมาประจักษพยานไมมี จําเปนที่จะตองใหมีคํารับสารภาพของจําเลย 
หรือของผูตองหา ตรงนี้เปนบอเกิดแหงการซอมทรมานเพื่อใหมีการรับสารภาพ เพื่อที่จะสรุป 
สํานวนนําไปสูการฟองตอศาล ตรงนี้แหละมีปญหามากมาย ถาเกิดเราจัดกระบวนการตรงนี้ 
ใหเร็วอยาใหถูกคุมขังเปนเวลาหลาย ๆ วันสามารถที่จะลดการซอมทรมานได ลักษณะอยางนี้ 
เกิดขึ้นอยางมากในพื้นที่ ๓ จังหวัด ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๐/๑ 



๑๙๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๙๐/๑ 
 
แลวกระบวนการพิจารณาในศาลนี่นะครับ เมื่อมีการฟองตอศาลแลวศาลก็จะนัดพิจารณาคดี 
คือนัดสืบพยาน ทานทราบไหมครับวา ในพื้นที่ ๓ จังหวัดตอนนี้มีคดีเกี่ยวกับความมั่นคง
หลายรอยสํานวน แลวการพิจารณาของศาลตอนนี้ระบบการนัดพิจารณาจะเขาระบบ 
การพิจารณาตอเนื่อง เขาสูระบบรางของการนัดพิจารณาซึ่งจะตองตอคิวจากคดีที่อยู 
ในศาล ทานทราบไหมครับวา ถาเกิดเราถูกฟองในวันนี้กวาที่จะไดรับการพิจารณาอยูใน
ปลายป ๒๕๕๒ แลว บางครั้งพอถึงเวลานัดพิจารณาพยานอะไรตาง ๆ ถูกยายไป 
ไมสามารถที่จะสืบไดก็จําเปนจะตองเลื่อนก็เขาตอคิวอีกเปนปที่ ๒ ลักษณะอยางนี้ 
แสดงวาเขาไมไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเต็มที่ แนวทางหนึ่งที่จะรนระยะเวลา
ในการที่จะสืบพยานหรือวาสืบคดีใหเสร็จเร็วทานจะตองจัดผูพิพากษาองคคณะพิเศษ 
เขาไปในพื้นที่ ๓ จังหวัด องคคณะพิเศษพิจารณาเฉพาะคดีความมั่นคงอยางเดียว  
คดีอะไรตาง ๆ ที่ฟอง ถาเกิดคดีความมั่นคงเขาระบบการพิจารณาขององคคณะพิเศษ 
ซึ่งจะทําใหสามารถที่จะอํานวยความยุติธรรมใหคดีเสร็จสิ้นไดเร็วและเมื่อไดรับการพิจารณา 
จําเลยไดรับอิสรภาพแลว สมมุติวาคดีไมมีพยานหลักฐานศาลพิพากษายกฟองเขาอยูใน
เรือนจําเปนเวลาปสองป พอออกมาแลวตอนนี้จะขอการเยียวยาตาม พ.ร.บ. การเยียวยา
ผูที่ถูกคุมขังก็ไมสามารถที่จะกระทําไดเพราะเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ตรงนี้มันกําหนดชัดเจนวา 
จะตองมีคําพิพากษาที่ระบุเฉพาะที่สามารถที่จะเขาไปใช พ.ร.บ. การเยียวยาตรงนี้ได  
ซึ่งสวนมากที่ผานมาจะไมมีใครไดตาม พ.ร.บ. เยียวยาตรงนี้เลย เพราะฉะนั้นการเยียวยา
ของผูที่ถูกคุมขังจํานวนเวลาหลาย ๆ ปโดยที่ไมมีความผิดจะตองทําการเยียวยาบุคคล
เหลานี้ดวย นอกจากบุคคลที่ถูกระเบิด ถูกยิงแลวก็ตายในเหตุการณ ผูที่ถูกคุมขังฟรี 
ทานจะตองดูแลแลวก็ทําการเยียวยาบุคคลเหลานี้ดวย การอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่ 
๓ จังหวัด จึงจะเปนการอํานวยความยุติธรรมใหกับพี่นองประชาชนอยางจริงจัง ขอบพระคุณครับ 
ทานประธาน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานโนตขึ้นมาบอกขอใหใชเวลา ๑๐ นาที แตทานใชเวลาครึ่งชั่วโมง ทานตองชวยบริหาร
หนอยนะครับ ไมอยางนั้นที่เหลืออีก ๗ ทาน ๓ ชั่วโมงก็ไมจบนะครับ นาจะสัก ๑ ทุม 
ก็นาจะพอสมควร อยากจะใหชวย เชิญทานวิชาญครับ  



๑๙๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๙๐/๒ 
 
   นายวิชาญ มีนชัยนันท (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
ผม วิชาญ มีนชัยนันท ขออนุญาตหารือทานประธานครับ ที่ทานประธานวาสมควรในเรือ่ง
ของการอภิปรายประมาณสัก ๑ ทุม เห็นดวยนะครับ แลวก็คิดวาถาเกิดที่เหลืออยู 
คงจะตองเฉลี่ยเวลากันครับ ไมอยางนั้นเวลามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับ เพราะวา 
ทราบมาวาจะมีการปดอภิปรายตั้งแตประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกาแลวครับ นี่ก็เลยเวลา 
มาพอสมควรครับ ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ก็ขอความกรุณานะครับ  
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ผม ธนิตพล ไชยนันทน เมื่อสักครูที่ทานประธานวิปของพรรคประชาธิปตยไดเรียน 
กับทานประธานวาจะขออภิปรายกันหมด โดยพวกเราจะคุมเวลากันอยูที่ไมใหเกินทุมครึ่ง 
นั่นหมายความวาอาจจะเปนการอภิปรายที่เหลืออยูอีกประมาณชั่วโมงกวา ๆ นะครับ 
ตองขอความกรุณาจากฝายรัฐบาลนะครับวาไดตกลงกันไวเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ
ทานประธาน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ ทุมครึ่งนะครับ ตกลงวาทุมครึ่งนะครับ ทานตองบริหารเวลานะครับ ถาใชเวลา
คนละครึ่งชั่วโมงแลวไปถึงทุมครึ่งแลวเหลืออีก ๔ คน ๕ คน อยางนั้นก็ไมไหวนะครับ  
ชวยกรุณาบริหารเวลาดวยก็แลวกัน เชิญแพทยหญิงมาลินีครับ  
 
                                                                                                                     - ๙๑/๑ 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๙๑/๑ 
 
   นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานคะ ดิฉัน แพทยหญิงมาลินี 
สุขเวชชวรกิจ คะ ส.ส. สัดสวน กลุม ๒ พรรคประชาธิปตย จังหวัดนครสวรรค เพื่อความรวดเร็ว 
ดิฉันขออนุญาตใชเพาเวอรพอยท (PowerPoint) เลยนะคะ จะไดเร็วคะทานประธาน  
ขอเพาเวอรพอยทเลยคะ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดสวน) : จะไดผานไปเร็ว ๆ นะคะวาภาพรวม 
ความไมสงบนั้น เราจะเห็นแลววา คือพูดตั้งแตวันแรกแลวนะคะวา ๗,๘๒๓ คน แลวมี
ผูเสียชีวิตไป ๒,๗๘๖ คนแลวก็ในเดือนมกราคมนั้นก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก กุมภาพันธ 
ก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๔๕ คน แตอยางไรก็ตามจากเพาเวอรพอยทนั้น และจาก
เหตุการณทั้งหมดนั้นจะเห็นไดวาแตละครั้งรุนแรงมากขึ้นคือมีถึงขนาดเสียชีวิตนะคะ  
จากเกินครึ่งของผูบาดเจ็บ แสดงวาแตละครั้งมีความรุนแรงมากขึ้น ถัดไปนะคะ ก็ไปเรื่อย ๆ 
เลยคะ ขอผานไปเรื่อย ๆ นะคะ เพาเวอรพอยทผานไปเลยนะคะ อันนี้ดิฉันอยากจะเรียน
ทานผูมีเกียรติทุกทาน แลวก็พี่นองประชาชนใหเห็นวา เขาเรียกวา ตัวชี้วัด ในเรื่องงาน
ดานสาธารณสุขนั้น แสดงถึงความที่เราเขาไมถึงประชาชน และประชาชนก็มาไมถึงเรา 
เพราะวาอัตราของมารดาที่ตายนี่นะคะ หรือเราเรียกวามาเทอรนัล เดด เรท (Maternal dead rate) 
มันเกิน ๑๘ ตอแสน เกิดชีพก็คือวา คนที่ตั้งทองไปออกลูกนี่นะคะแสนคน เราอนุญาตให
ตายไดไมเกิน ๑๘ คน แตขณะนี้จังหวัดภาคใตแคในป ๒๕๔๔ นะคะ นราธิวาสเลนเขาไป 
๗๑.๙ คน เพราะฉะนั้นบงบอกถึงอันตรายใหเห็นแลววา ตัวการสาธารณสุขของเรานั้นนี่
ลําบากมากที่จะเขาถึงประชาชนไดนะคะ ผานไปเลยคะ ขอเพาเวอรพอยทตอไปนะคะวา 
ตัวเลขผลที่กระทบตองานสาธารณสุขนั้น เราจะเห็นวาการขาดแคลนแพทยมีมากขึ้น 
แพทยยายออก แพทยไมอยูดวยนะคะ อันนี้ก็ตัวเลขขางบนนั้นจะบงบอกวาเราขาดไปเทาไร 
นอกจากนั้น ขอผานเพาเวอรพอยทไปเร่ือย ๆ เหตุการณจากการที่สถานีอนามัยของเราถูกเผา  
ถูกทําลายแตละจังหวัดไปเทาไร จะเห็นไดชัดวาอันนี้ไดเผาไปเรียบรอยแลวสถานีอนามัย
ของเรานะคะ ขอผานไปเลยนะคะ อันนี้กําลังลุกโชนอยู กําลังเผา อันนี้จะเห็นวาคนของเรา 
 



๑๙๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๙๑/๒ 
 
ที่เปนผูชาย พนักงานอนามัยกําลังทํางานอยู ปากกายังอยูในมือเลยนะคะแลวก็ถูกยิง 
ขอผานไปเลยนะคะ อันนี้จะเห็นวาแมแตผูหญิงของเราซึ่งเปนพยาบาลก็ถูกยิง เห็นเลือด
ไดชัดเจนวาเปนเชนนี้วาเลือดกระจายเลยนะคะ นี่แสดงใหเห็นถึงความอันตรายขนาดไหนนะคะ 
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาการเยียวยา การดูแลนี่ไมใชเพียงการออกไปเยี่ยม ออกไปแจกของ 
หรือใหทุนการศึกษาและพูดปลอบใจเทานั้นเองนะคะ ผานไปเลยคะ การเยียวยาที่แทจริง
ตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย ความเขาใจและเขาถึง 
   (นายสมเกียรติ ศรลัมพ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คุณหมอครับ มีคนประทวงครับ ทานสมเกียรติวาอยางไรครับ  
   นายสมเกียรติ  ศรลัมพ (แบบสัดสวน) : ผมขออนุญาตประทวง ทานประธานครับ 
คืออยางนี้ทานครับ ผมในฐานะเปนผูที่เสนอญัตติครั้งนี้นะครับ ผมวาเราสรุปเลยวา 
ทุกอยางสมานฉันทมาก คุณหมอพูดนี่เนื้อหาดีมากเลยครับ แตเร่ืองภาพที่ทานเอาออกมานี่ 
ผมอยากใหเกิดความรูสึกที่ดีนะครับทาน เนื้อหาทางสาธารณสุขดีมาก คนควาดีครับ แตผม
อยากใหภาพที่ออกมาไมเกิดความแตกแยกครับ เรากําลังหาความสมานฉันท เลยฝากทาน
สักนิดวาทําอยางไรที่จะ 
 
                 - ๙๒/๑ 
 
  
 
 
 
 



๑๙๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  วันทนา ๙๒/๑ 
 
  นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดสวน) : ไมเปนไรคะทานสมเกียรติ  
ทานประธานคะ ดิฉันขออนุญาตตอบทานสมเกียรติเลยเพราะวาบานเดียวกัน อันนี้ดิฉัน
เพียงแตบงบอกใหเห็นวาพวกเราซึ่งอยูในสายวิชาชีพนี้เราไมเคย เพราะวาจะเปนในยุค
ของคอมมิวนิสตเองหรือจะเปนยุคของกบฏเอย เขาไมเคยทํารายเราเลย เรารักษา 
ทั้งฝายคาน ฝายรัฐบาล ฝายที่เปนศัตรูและเปนมิตร เพราะฉะนั้นเหตุการณอยางนี้ 
ไมใชธรรมดาแลวที่อยากจะชี้ใหเห็นนะคะ ทานจะไมเคยเห็นเหมือนกับสงครามโลก 
ถามีกากบาทสีแดงอยูบนหลังคาเขาไมทิ้งบอมบ (Bomb) เลย เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บคน
กลุมนี้ไว แตขณะนี้แมคนกลุมนี้ก็มีอันตรายขนาดนี้แลว ดิฉันจึงอยากจะชี้ใหเห็นประเด็น 
เพราะรูปอยางนี้มีอยูในสาธารณะทั่วไปอยูแลว ขอบคุณคะ ดิฉันอยากจะเรียนทานประธานวา 
ทําไมดิฉันเปนหวงเปนใยในเรื่องนี้มาก เพราะตั้งแตเปน ส.ว. ก็ลงไปเยี่ยมเยียนอยูตลอด 
แลวก็โดยเฉพาะทาน ส.ว. ที่พวกเรารักอยูคือทานฟครุดดีน บอตอ ก็ถูกยิง เรียกวาใกลจะเสีย 
ชีวิตดวยซ้ํา ครั้งสุดทายนั้นดิฉันไดไปนอนที่โรงพยาบาลยะลาเพื่อที่จะชวยดูแลคนไข 
รวมทุกขกับนอง ๆ ดวย ปรากฏวานองไมกลาใหนอนอยูที่หองพิเศษ ซึ่งปกติเราจะนอน
หองพิเศษกัน แตวานองบอกวาอันตรายไมไวใจก็ตองไปนอนเฉพาะที่ที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้น
อยากจะกราบเรียนวา ทั้งพุทธ มุสลิม ทั้งพระคุณเจา ทั้งอุสตาซ ทั้งพี่นองประชาชน ทั้งหมอ 
ทั้งวิชาชีพอื่นก็เปนหวงเปนใยเรื่องนี้มากแลวก็กังวลมาก ตอนนี้ก็อยากจะพูดใหเห็นวา
เร่ืองของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นไมใชเร่ืองของคนใต เปนเรื่องของพวกเราทุกคน 
เร่ืองของประชาชนทุกภาคสวน เพราะมันจะดึงทุกอยางต่ําลงมาหมด เร่ืองของการทองเที่ยว 
เศรษฐกิจ สังคมตาง ๆ ความมั่นคงอะไรทั้งหมด ดิฉันก็อยากจะบอกวาในสภาแหงนี้ 
เปนนิมิตหมายที่ดีที่จะรวมกันแกปญหา เพราะวาเรามีทั้งฝายรัฐบาล ซึ่งมีทั้งทานนัจมุดดีน 
ทานอารีเพ็ญซึ่งรูเร่ืองดี ทานหมอแวมาฮาดี ฝายคานก็อยางเชนทานเจะอามิงอะไรอยางนี้  
เพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดวาเราสามารถจะรวมกันแกปญหาได ดิฉันมั่นใจมาก เพราะดิฉัน
คิดวาถาหากสภามีความกังวล แลวก็หวงใย แลวก็ติดตามเหมือนเร่ืองไขหวัดนกพอสภา 
ลงไปดวย ไขหวัดนกก็สามารถควบคุมได ทั้ง ๆ ที่ไขหวัดนกเปนเชื้อไวรัสที่มาโดยนกที่ไมมี
พาสปอรต (Passport) ไมมีวีซา (Visa) แตทําไมเหตุการณภาคใตที่ ๓ จังหวัดนั้นซึ่งเปนเรื่อง 
 



๑๙๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   วนัทนา ๙๒/๒ 
 
ของคนตัวเปน ๆ ที่จะกระทําผิดแตเรายังทําอะไรไมไดเลย เพราะฉะนั้นถาเรารวมกันจริง ๆ 
ดิฉันมั่นใจวาทุกอยางจะแกปญหาได ขอบคุณคะ ทานประธานคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญทานสมัย เจริญชาง ครับ  
   นายสมัย  เจริญชาง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม สมัย เจริญชาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
ผมขออนุญาตไดเรียนตอทานประธานที่เคารพวา ระยะเวลา ๒-๓ วันที่เราไดพูดกันถึงเรื่อง
แนวทางในการแกไขปญหาวิกฤติในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เราไดพิสูจนใหเห็นแลววา
เปนปญหาของประเทศไทยโดยรวม เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานไมวาจะมา
จากภูมิภาคใดก็ตามตางไดแสดงออกถึงความเปนหวงเปนใยที่มีตอปญหาที่เกิดขึ้น  
ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาภาคใตในขณะนี้เราตองยอมรับวาพี่นองคนไทยทั้งประเทศ 
มีความรูสึกในมุมมองที่แตกตางกัน ถาหากจะจําแนกเราจะไดขอสรุปวาวันนี้พี่นองคนไทย 
ในประเทศไทยนั้นมองปญหาภาคใตที่เกิดขึ้นดวยกับมิติมุมมองเปน ๔ มุมมองดวยกัน  
 
              - ๙๓/๑ 
 
 
 



๑๙๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๙๓/๑ 
 
      มุมมองที่ ๑ ก็คือ พี่นองคนไทยทั่วประเทศมีความรูสึกวาปญหาภาคใต
เพียง ๓ จังหวัด นาจะไดใชวิธีการเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเพื่อจะไดยุติปญหาโดยเร็ว ความคิด
เชนนี้เมื่อวานนี้ผมจําไมไดวามีทานสมาชิกทานใดไดพูดวามีพี่นองบางทานเขาบอกวา 
ถาประเทศไทยเหลือ ๗๓ จังหวัดก็ไมแปลก โดยที่ไมมี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต นั่นเปน
มุมมองหนึ่ง  
  มุมมองที่ ๒ ก็คือ มุมมองของพี่นองชาวไทยมุสลิม ซึ่งในประเทศนี้มีอยู
จํานวนประมาณ ๖ ลานคน กระจัดกระจายกันอยูเกือบจะทุกจังหวัด เขามองวาการแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นควรจะใชความละมุนละมอม ควรจะใช
สันติวิธี ควรจะใชวิธีของการที่จะประสานน้ําใจเขาหากัน  
  มุมมองที่ ๓ เปนมุมมองของพี่นองประชาชนที่อยูในจังหวัดชายแดนภาคใต 
แลวตองขออนุญาตพูดวาเปนคนสวนใหญก็คือพี่นองชาวมุสลิม ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในพื้นที่สะทอนความรูสึกมา ๓ วันแลวครับ ดูกลาย ๆ เหมือนประหนึ่งวาความรูสึกของ
คนในพื้นที่ที่เปนมุสลิมมีความรูสึกหวาดกลัว กลัวทั้งโจรผูราย กลัวทั้งเจาหนาที่ของรัฐ 
เมื่อเปนอยางนี้บางครั้งก็พูดในพื้นที่บอกวาอยากจะใหเจาหนาที่ถอนกําลังเจาหนาที่ออกมา 
อยากจะใหทางราชการนั้นไดถอนกําลังออกมาจากพื้นที่  
   ความรูสึกในขณะเดียวกัน มุมมองที่ ๔ ก็คือ พี่นองชาวไทยพุทธที่อยูในพื้นที่ 
มีความรูสึกวาเหว วังเวง ไมมีหลักประกันถาไมมีเจาหนาที่ของรัฐคอยคุมครองดูแลเขา  
   ในที่สุดวันนี้การแกไขปญหาของภาคใตจึงเปนการแกไขปญหาที่จะตองใช 
แนวคิดในการบูรณาการผสมผสาน คงจะตองเรียนทานที่เคารพครับวา ถาเรามองถึงปญหา 
ภาคใต ถาหากจะไดเจาะลึกลงไปจริง ๆ ผมเองไมใชคนในภาคใต ผมเปนคนที่เกิดใน
กรุงเทพมหานคร แตผมเปนคนมุสลิมเปนชาวไทยมุสลิมที่มีบรรพบุรุษอยูมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา คงจะตองเรียนครับวา วันนี้ปญหาของภาคใตมันเกิดขึ้นเพราะความหางไกล 
จากศูนยกลางอํานาจรัฐในสวนกลาง นั่นเปนปญหาแรก เพราะฉะนั้นเกิดชองวางในการที่จะรับรู 
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน ตนเหตุของปญหาประการที่ ๒ ก็คือ ความแตกตางในดาน
วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีเร่ืองนี้คงจะเปนสวนหนึ่งที่เจาหนาที่ของเรา 
 



๑๙๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๙๓/๒ 
 
หรือแมกระทั่งผูกําหนดนโยบายของรัฐแกไขบางครั้งก็ขาดความเขาใจ ขาดความเขาถงึอยางจรงิจงั 
แมกระทั่งการเรียกชื่อคนครับ นายมะ นายแม นายแว นายแซ นายฮะ นายโอะ สะแปอิง สะตอปา 
สะตาปอ ซึ่งชื่ออยางนี้แหละ ในภูมิภาคอื่นเขาไมมี ยกเวนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  
เร่ืองของศาสนาที่แตกตางกัน เร่ืองวิถีชีวิตของประชาชน เชน การแตงกาย ทานประธานที่เคารพครับ 
ยกตัวอยางอยางนี้ครับ ผมมีเอกสารอยูในมือเปนตัวอยางที่เปนโบรชัวร (Brochure) ของมหาวิทยาลัย 
รังสิตในการโฆษณารับนักศึกษาภาควิชาอิสลามศึกษาของคณะศิลปศาสตร เพราะวาคนใน
ภาคใตเขาแตงกายอยางนี้ คนในภาคอื่นอาจจะไมมีคนแตงกายอยางนี้ เพราะวาเขาถือวา 
เปนวิถีชีวิตของมุสลิม ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งหนึ่งที่จะตองขออนุญาตไดเรียนตอ 
ทานประธานก็คือสาเหตุที่พูดกันมาทั้งหมด ผมขออนุญาตกราบเรียนตอทานประธานครับวา 
ถาจะสรุปกันจริง ๆ อันจะเปนแนวทางสําหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ผมคิดวา
ปญหาของภาคใตในวันนี้มาจากสาเหตุ ๗ ประการดวยกัน 
  ประการที่ ๑ ก็คือ เร่ืองของประวัติศาสตร ซึ่งวันนี้เราตองยอมรับครับวา  
ถาอางประวัติศาสตรไมมีทางที่จะแกไขปญหาไดยุติเสร็จสิ้น เพราะฝายไหนเขียนก็มัก 
จะเปนประโยชนตอฝายนั้น วันนี้ถาเราอางถึงประวัติศาสตรก็คงจะตองขัดแยงกันไป
ยาวนานจนกระทั่งถึงแหลมมลายูทั้งหมด เพราะวารัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี เคดาหปะลิส 
ก็เคยเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย แตวันนี้เราควรจะเรียนรูประวัติศาสตรเพื่อเปรียบเทียบ 
ในเชิงวิเคราะห ไมใชเรียนรูประวัติศาสตรเพื่อยึดติด จนกระทั่งจนในที่สุดเราเกิดความคลั่ง 
ในประวัติศาสตร ประวัติศาสตรทําใหเกิดการแบงแยก ไมเฉพาะแยกคนระหวางศาสนาพุทธ 
กับมุสลิมเทานั้น แตบางครั้งเราตองยอมรับครับวาเกิดความคิดเลยเถิด แยกกันตามมาตุภูมิ 
จนกระทั่งเกิดแนวคิดในการแยกกันวาเปนไทยมุสลิมหรือมลายูมุสลิม ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
ไมเปนประโยชนในการที่จะอยูรวมกันในสังคม  
       สาเหตุประการที่ ๒ ความตองการประโยชนทางการเมืองจนเปนการมกัใหญใฝสูง 
ของคนบางกลุม บางฝาย ซึ่งรายละเอียดไดมีทานผูอภิปรายไปมากแลว  
         สาเหตุประการที่ ๓ ก็คือ เร่ืองของกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งวันนี้เกิดการเลียนแบบ 
จากเหตุการณในตางประเทศ กรณีที่หยิบยกมาเปนประเด็นอางก็คือกรณีของ อีสท ติมอร 
  



๒๐๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๙๓/๓ 
 
(East Timor) หรือติมอรตะวันออกที่มีการแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซีย ก็เปนเหตุผลอันหนึ่ง
ที่จะหยิบยกไปสูจนกระทั่งไปถึงเวทีสากล --------------------------------------------------------- 
 
                           - ๙๔/๑ 



๒๐๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๙๔/๑ 
 
อยางเชน โอไอซี (OIC) คือ ออรกะไนเซชัน ออฟ ดิ อิสลามิค คอนเฟอเรนซ (Organization of the 
Islamic Conference) โดยยกตัวเลขวา ติมอรตะวันออกในวันที่เขาจะแยกตัวออกจาก
อินโดนีเซียนี่ ฝายที่อางก็อางวาคนติมอรซึ่งเปนชาวคริสตถูกฝายรัฐบาลมุสลิมของอินโดนีเซีย 
เขนฆาเปนจํานวนมาก แตเมื่อเปรียบเทียบจํานวนแลวเขาบอกวาวันนี้คนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตนี่ ถูกเขนฆามากกวาคนติมอร ก็เปนขออาง เพราะฉะนั้นวันนี้เร่ืองของกระแส 
โลกาภิวัตนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง  
   ประเด็นที่ ๔ ที่เปนปญหา สาเหตุก็คือนโยบายของผูบริหารรัฐหรือรัฐบาล 
ก็ไดมีทานผูอภิปรายไปหลายทาน  
   ประเด็นที่ ๕ นะครับ ที่เปนสาเหตุก็คือบุคลากร หรือเจาหนาที่ของรัฐ
บางสวน ซึ่ง ๓ วันที่ผานพนมาเราก็ไดรับฟงเรื่องเหลานี้มามาก  
  ประเด็นที่ ๖ ที่เปนสาเหตุก็คือความหวาดระแวงระหวางพี่นองประชาชน 
ซึ่งวันนี้เกิดความหวาดระแวงอยู ๒ ดาน ดานที่ ๑ ก็คือความหวาดระแวง ระหวางพี่นองที่
อยูในชุมชนพุทธกับพี่นองที่อยูในชุมชนมุสลิม สวนที่ ๒ ก็คือความหวาดระแวงในเรื่อง
ของการเปนสายลับ เราตองยอมรับครับวาในนโยบายของรัฐบาลกอนโนนไดใชนโยบาย 
๔,๕๐๐ บาทตอเดือน นโยบาย ๔,๕๐๐ บาทตอเดือน ทานประธานที่เคารพครับ ริเร่ิมขึ้น
ก็คือตองการจะใชแผนโจรปราบโจร ใชคนในชุมชน ในหมูบาน คอยสงขอมูลใครเปน
ผูรายหรือเปนแนวรวมของฝายกอการรายมาใหกับเจาหนาที่ของรัฐก็จะไดคาตอบแทน
เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท เดือนไหนไมไดสงรายชื่อมาก็ไมไดรับ ในที่สุดก็เลยมีรายชื่อ
มากมายกายกอง จนกระทั่งทาน พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ไดไปประกาศที่โรงเรียน 
ธรรมวิทยามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดยะลาวาสั่งใหเผารายชื่อทั้งหมด ซึ่งมีหลายสิบกระสอบ 
นั่นก็เปนปญหาหนึ่งที่เปนตนเหตุของความไมสงบ 
  ประเด็นสาเหตุ ประการสุดทายครับ มีผูหลงผิดคิดรายตอสังคมและตอ
ประเทศชาติ วันนี้เราตองยอมรับครับวาการไมหวังดีตอชาติบานเมือง โดยสรางความเขาใจผิด 
ใหผูคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนของชาตินั้นไดแพรระบาดไปมาก เชนเดียวของการ ซุมเปาะ  
ก็คือการสาบาน ถารวมน้ําสาบาน รวมอุดมการณกันแลวนี่จะถอนตัวออกมาไมได 
  



๒๐๒ 
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นอกเหนือจากนั้นก็คือมีการตีความวินิจฉัยหลักการศาสนาที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวบทที่แทจริง 
เชน มีการตีความในเรื่องของการเปน มุนาฟก ขออนุญาตไดอธิบายความครับทานประธาน 
เขาตีความวาคนสับปลับ โดยมีการตีความวาใครก็ตามที่เปนคน มุนาฟก หรือเปนคนสับปลับนี่ 
สามารถฆาไดไมบาป ถึงแมจะศาสนาเดียวกัน ผมไดรับเรื่องนี้มาจากอําเภอสะบายอยครับ 
ถามวาใครคือ มุนาฟก ใครคือคนสับปลับ เขาบอกใครก็ตามที่ รับเงินเดือนจากรัฐ  
รับคาตอบแทนของรัฐถือเปนผูสับปลับฆาได ในที่สุดโตะอิหมามก็ถูกฆาครับ นี่คือ 
การตีความวินิจฉัยหลักการที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวบท หรือการตายชะฮีด บอกวาถาหากวา 
มีคนตายเกิดขึ้นและมีการปลอยขาววาเปนเจาหนาที่ของรัฐ เปนผูลงมือปฏิบัติเขาบอกวา
ไมตองอาบน้ําศพ ไมตองหอหุมศพดวยผาขาว ไมตองทําละหมาด เอาไปฝงเลย เพราะใน
หลักการศาสนาถือวาการตายชะฮีดนี่เปนเงื่อนไขในการจีฮัด นะครับ นี่คือเร่ืองที่ทางรัฐเอง
จะตองทําความเขาใจกับเร่ืองเหลานี้ ในการที่จะแกไขปญหาใหลุลวงลงไปได ทานประธาน 
ที่เคารพครับ สิ่งที่จะขออนุญาตไดเรียนตอทานประธานก็คือวา วันนี้การแกไขปญหาภาคใต 
คงไมมีอะไรดีไปกวาการใชการศึกษาใชวิธีการในการที่จะทําความเขาใจใหผูคนในพื้นที่
ไดเขาใจ ไดมีความรูอยางแตกฉาน ไดเกิดวิสัยทัศนที่ถูกตอง วันนี้ตองเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับวา จังหวัดชายแดนภาคใตถาเปรียบเทียบจากอดีตถึงปจจุบัน ผมมอง 
ในมิติที่วาเราไดพัฒนาไปมากแลว ถาหากวารัฐไดเขาใจจะเอาสิ่งเหลานี้เปนจุดขาย 
ในการประชาสัมพันธทําความเขาใจนี่ ผมวารัฐเองก็คงไมตกอยูในฐานะลําบากเชนนี้ 
ยกตัวอยางเชน เร่ืองการศึกษา ในอดีตเมื่อ ๖๐ ปที่แลวครับ จังหวัดนราธิวาส ตองมาใช
ทรัพยากรคนในบานผมครับไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อป ๒๔๙๑  ครับ   
นายสมัคร เอี่ยมวิโรจน คนจากอําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานครครับ ตองไปสมัคร
ผูแทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เพราะในวันนั้นคนนราธิวาสยังอานหนังสือไทยไมได  
เขียนหนังสือไทยไมเปน พูดไทยไมไดเปนสวนใหญ ใชคนมุสลิมจากรุงเทพมหานคร 
ไปเปนผูแทนราษฎร จนถึงป ๒๔๙๔ แลวนายสมัคร เอี่ยมวิโรจน ก็ถูกยิงตายในขณะเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๕๐๐ นองชายครับ นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล จากหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นราธิวาสอีกคนหนึ่ง ---------- - ๙๕/๑ 
 



๒๐๓ 
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ผมยกสิ่งเหลานี้มาพูดเพื่อใหเห็นวาวันนี้จากคนที่เขาอานหนังสือไทยไมได เขียนไมได  
พูดไมได วันนี้เปนดอกเตอรหลายคนครับ เปนผูชวยศาสตราจารยอยางดอกเตอรพีรยศ 
เปนแมทัพภาคที่ ๔ เปนผูวาราชการจังหวัด มีมากมายกายกอง ก็เปนคุณูปการจาก 
ประเทศไทยที่ไดพัฒนาคนในภูมิภาคนั้น เร่ืองของปอเนาะผมขออนุญาตจะทําความเขาใจ 
ใหเคลียร (Clear) ครับ ที่พูดกันมาก็ไมสูจะถูกตองทั้งหมดนัก ปอเนาะนั้นแตเดิมเขาสอน
เร่ืองวิชาการศาสนา แตวาทางยูนิเซฟ (UNICEF) ไดเขามาแนะนําไดใหการสนับสนุนทุน
กับรัฐบาลไทย กับกระทรวงศึกษาธิการในการอุดหนุนงบประมาณเปนระยะเวลา ๓๐ ปครับ 
จากป ๒๕๐๑ ถึงป ๒๕๓๐ ยูนิเซฟไดใหงบประมาณสนับสนุนมามาก จนกระทั่งสิ่งที่เรา
ไดพบเห็นก็คือวา วันนี้ประชาชนในภูมิภาคภาคใตเขานิยมที่จะเรียนรูทั้งศาสนาและสามัญ 
ที่เขาเรียกวา การบูรณาการทางการศึกษา ปอเนาะไดเปลี่ยนสถานภาพเปนโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนแหงแรกของจังหวัดนราธิวาสที่ผมไดสืบทราบมาก็คือ โรงเรียน 
อิสลามวิทยานุเคราะห กอตั้งเมื่อป ๒๕๐๔ โดยฮัจญีดาโอะ ฮัจญีมะดีเยาะห และผูที่บริจาค
ที่ดินก็คือพี่นองชาวพุทธครับ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ รอยตํารวจตรี สุริยนต  ไรวา 
ที่จังหวัดยะลาโรงเรียนปอเนาะที่แปรสภาพเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนแรก  
ก็คือ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ของฮัจญีฮารูน สุหลง สิ่งเหลานี้มันเปนประวัติศาสตร  
แตสิ่งที่ผมขออนุญาตจะไดเรียนทานประธาน ขอใชเวลาสัก ๑ นาทีนะครับทานวา วันนี้
ปญหาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตทรัพยากรบุคคลของเรามีคุณคามากขึ้น แตสิ่งที่รัฐ
จะตองทํานะครับ ขออนุญาตไดเรียนวา รัฐตองทํา ตองเอาจุดแข็งของประเทศไทย
ประชาสัมพันธใหชาวโลกเขาใจครับ  

ประการที่ ๑ ไมมีประเทศใดในโลกนี้ใหสิทธิเสรีภาพกับคนไทยในเรื่องศาสนา 
มากกวาประเทศไทย แมกระทั่งประเทศมุสลิม ยกตัวอยาง เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
คนของเขาเกิดมาชีวิตหนึ่งไปประกอบพิธีฮัจญไดเพียงครั้งเดียว ประเทศไทยไมมีขอจํากัดครับ
ไปกี่สิบคร้ังก็ได รัฐบาลตองนําเรื่องอยางนี้ไปตอสูกับกระแสที่ใหรายปายสี การเผยแพร
ศาสนาในประเทศที่เปนมุสลิมมีการตรวจเซนเซอร (Sensor) ขอมูลตาง ๆ กอนจะนําออกเสนอ
ทางสื่อ ไมวาทีวี วิทยุ ประเทศไทยเปดเสรีไมเคยมีการตรวจสอบ ใหเกียรติกัน เร่ืองของ 
 



๒๐๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๙๕/๒ 
 
คุตะบะหบทอบรมประจํามัสยิดในวันศุกรประเทศมุสลิมมีการตรวจ มีการเซนเซอร ประเทศไทย
ใหสิทธิเสรีภาพ เร่ืองตาง ๆ เหลานี้ผมคิดวารัฐบาลมีจุดดีแตวาไมรูจักเอาของดีไปขาย ในที่สุด 
เขาก็เลยสรางแนวรวมในการที่จะบีบรัดประเทศไทย ตองขออนุญาตเรียนทานประธานครับวา
ประเด็นสุดทายวันนี้ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ๔๘ ประเทศ เขารวมกลุมกันเปนโอไอซี 
ประเทศไทยเราก็เปนประเทศที่โชคดี เพราะเมื่อรัฐบาลชวน ตองขออนุญาตใหเครดิต ดอกเตอรสุรินทร 
พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดติดตอขอเอาประเทศไทยรวมเปน
สมาชิกผูสังเกตการณของโอไอซี โดยปกติแลวเขาไมรับประเทศที่ไมใชมุสลิมเขาเปนสมาชิก 
แตเขารับประเทศไทย แลวเขาใหโอกาสเราไดมีโอกาสไปประชุมครั้งแรกกับเขาที่ประเทศ
บูรกินาฟาโซที่แอฟริกา ดอกเตอรสุรินทรในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไปรวมประชุมกับเขาไดมีโอกาสชี้แจงความไมเขาใจหรือความเขาใจผิด แตหลังจากนั้น
กระทรวงการตางประเทศก็ไมไดดูแลในเรื่องนี้เทาที่ควร ทราบวาระยะหลัง ๆ ก็สงเจาหนาที่ 
ระดับเล็ก ๆ ไปประชุม เราจึงไมมีโอกาสไดมีบทบาทในโอไอซี วันนี้ผมอยากจะเรียน 
ทานประธานครับวา โอไอซี ครั้งสุดทายเดือนนี้เขาจะประชุมที่ เซเนกัล ปรากฏวาเลขาธิการ 
ยูเอ็น (UN) เดินทางไปรวมประชุมสุดยอดครั้งนี้ดวยเพื่อมีการเลือกตั้งประธานโอไอซีคนใหม 
แทนประเทศมาเลเซีย ก็ปรากฏวาไดแก เซเนกัล ทําอยางไรที่เราจะใชโอไอซีใหเปนประโยชน
ในการทําความเขาใจกับพี่นองมุสลิมทั่วโลกวาเรื่องของภาคใตนั้นเปนปญหาภายในของ
เรา ไมใชปญหาที่มีการกีดกันหรือวาลิดรอดสิทธิในเรื่องของศาสนา ทานประธานที่เคารพครับ 
เสียดายเวลาหมดแลวนะครับ ผมใชเวลาที่ทานประธานอนุญาตมาเกินไปประมาณ ๒ นาที  
ก็ขออนุญาตไดเรียนทานประธานดวยขอคิดดวยหลักการศาสนาขออนุญาตเรียนวาสิ่งที่ 
ผมพูดที่จริงมีรายละเอียดอีกมากก็จะขออนุญาตมอบใหคณะกรรมาธิการในฐานะผมเปนคน
กรุงเทพมหานคร แตผมเขาใจเรื่องเหลานี้เพราะผมมีลูก ๆ  ไปศึกษาอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต 
แลวผลิตผลของการศึกษาที่นั่นไมไดเลวรายไมไดตกต่ําอยางที่หลายทานเขาใจ ผมเรียน 
ทานประธานครับวา โรงเรียนที่มีมาตรฐานผมไดมีสวนรวมกับรัฐบาลในสมัยชวน ๑ ครับ 
นายปราโมทย  สุขุม ผูวายชนมไดลงนามในระเบียบการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม เมื่อป ๒๕๓๖ ยกฐานะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีมาตรฐานใหปรับ 
 



๒๐๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๙๕/๓ 
 
จากโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๒๕ 
ใหเปนโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๑) ----------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                     - ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๙๖/๑ 
 
จากวันนั้นมาผลิตผลหรือวาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนในภาคใตเขาดีขึ้นครับ 
บางโรงเรียนนี่เขาเอนทรานซ (Entrance) ไดมากกวาโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ สิ่งเหลานี้ 
เราตองใหเครดิตกับภาคเอกชนเขาดวย ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ผมขออนุญาตไดฝาก
ถึงทานผูมีอํานาจในบานเมืองคือ รัฐบาลอยู ๒ ประเด็น จากขอคิดที่เปนศาสนบัญญัติครับ  
  ประการแรกก็คือ ขอคิดที่ขอฝากไปถึงทานผูมีอํานาจ ขอความจากพระมหาคมัภรี 
อัลกุรอานที่บัญญัติไวมีความวา สูเจาทั้งหลายจงเรียกรองเชิญชวนผูคนสูแนวทางของ
พระผูเปนเจา หมายถึงสูความสันติสุขดวยวิทยปญญา คัมภีรภาพ อดทน คัมภีรภาพ และใช
วาจาที่สุภาพ นั่นหมายความวาศาสนธรรมไมตองการความอวดรู ความโอหังหรือความหยาบคาย 
  ประการที่สอง พระวัจนะของทานนบี มูฮัมมัด ที่สอนไววา ใหมนุษยเรา
โดยเฉพาะผูมีอํานาจตองประหยัดคําพูด เพราะหลักการอิสลามสอนไววา คนพูดมาก 
ก็ผิดมาก คนผิดมากก็บาปมาก คนบาปมากความวิบัติหรือนรกเปนที่พํานักอันนิรันดร
สําหรับเขา หวังวาขอคิดเหลานี้จะเปนประโยชนตอผูมีอํานาจในแผนดินนี้ไมมากก็นอยครับ 
ขอบพระคณุครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานสมาชิกครับ ทานขอเวลาทีละ ๑ นาที แตก็เมื่อกี้นี้ก็ ๕ นาทีแลวก็กระทบไปเรื่อย ๆ  
กระทบไปอยางนี้ ทีนี้เวลาใชครึ่งชั่วโมงนี่ทานใช ๒ คน ตอนนี้เหลืออยู ๕ ทาน เพราะฉะนั้น
ทานบริหารเวลาหนอยก็แลวกัน ทานรัชฎาภรณครับ  
  นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพคะ ดิฉัน นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ส.ส. ระบบสัดสวน กลุมที่ ๓ พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดกาฬสินธุนะคะ ที่จริงเมื่อกี้คุณหมอมาลินีเหลือเวลาไวให ๓ นาที ดิฉันก็จะชดเชย 
ใหกับอาจารยสมัย เจริญชาง อีกนะคะ ดิฉันรอที่จะตองพูดใหได เพราะจะไดฝากกับ
คณะกรรมาธิการวา สวนใหญที่ทานพูดกันไปแลวนี้มันเปนภาพรวม แลวดิฉันยังคิดวา 
การที่จะแกปญหานี่นอกจากมองชุมชนเปนภาพโดยรวมแลวนะคะ เราก็ยังมีกลุมคนที่อยู
ในพื้นที่อยู ดิฉันเปนคนประสานงานขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง หรือเขาเรียกชื่อ
เลน ๆ วา วี มูฟ (We move) ทันสมัยหนอยนะคะ เปนภาษาอังกฤษ แลวก็เปนประธาน 
 



๒๐๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๙๖/๒ 
 
สมาคมสงเสริมสิทธิและความเสมอภาค เราลงไปใน ๓ จังหวัดภาคใตบอย เพื่อที่จะไปพูดคุย
กับคนกลุมผูหญิงซึ่งเปนกลุมที่ไมคอยมีใครสนใจ แลวไมมีเสียงสะทอนออกมาสูสังคมวา
เขาอยูอยางไรและเขาคิดอยางไร แตดิฉันก็จะพูดถึงกลุมของผูหญิงโดยเฉพาะ ในฐานะที่
ผูหญิงเหลานี้ที่อยูในพื้นที่ ๓ จังหวัดนี่นะคะ ที่จริงก็มีทาน ส.ส. ที่เปนผูเสนอญัตตินี่นะคะ 
ก็คือทาน ส.ส. ฟาริดาทานใหขอมูลกับเราไปเมื่อสัปดาหที่แลวคอนขางมาก ดิฉันก็จะขอ 
ตอยอดจากทานคะวา ผูหญิงในพื้นที่ ๓ จังหวัดที่พูดถึงนี้เขาอยูทั้งในฐานะของผูที่ถูกไดรับ
ผลกระทบ แลวก็ในฐานะของผูที่ถูกกระทํา จะเห็นวาไมวาคนที่ไมวาจะเปนลูกหรือเปนสามี  
ไมวาจะเสียชีวิตหรือถูกจับก็ตาม กระทบกับพวกเขาทั้งสิ้นนะคะ ถาสามีเสียไป ๑ คน 
แลวผูชายบางคนมีภรรยาหลายคน แลวก็มีลูกหลายคน ดิฉันเคยพบบางครอบครัว  
พอสามีเสียนี่นะคะ ผูหญิงตองชวยกันเลี้ยงลูก ๑๖ คน อยางนี้เปนคนที่ไดรับผลกระทบ 
แลวก็จะเห็นวาในฐานะที่ดิฉันเรียนวาเปนผูถูกกระทําก็เพราะวาเราจะเห็นวาในบางครั้งเวลาที่เขา
จะใหคนไปชุมนุมที่ถนนหรือที่ปดลอมโรงพักมักจะเปนผูหญิงเสียเปนสวนใหญ แลวเรา 
ก็จะพบเห็นขาวอีกเหมือนกันในที่ชุมนุมบางแหง บางครั้งเวลาจับไดแลวเปดออกมานี่เปนผูชาย
แตแตงตัวเหมือนผูหญิง เพราะฉะนั้นดิฉันเรียนวาเปนประเด็นที่สําคัญแลวก็ถาสมมุติวา 
เขาถูกกระทํา ถาเดี๋ยวนี้ถามีคนในครอบครัวถูกจับไป หรือถูกเชิญตัวไป ถูกอุมไปก็ตาม
ครอบครัวของเธอเหลานี้เธอจะถูกโดดเดี่ยว เพื่อนบานคนที่อยูในชุมชนมักจะไมพูดดวย 
คิดวากลัวจะเปนอันตรายตอตัวเอง อยางนี้ถือวาเปนผูที่ถูกกระทบ แลวเราก็ไปจัดเวที
ประชาคม ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                         - ๙๗/๑ 



๒๐๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๙๗/๑ 
 
เราไปจัดใชกระบวนการการมีสวนรวมกับผูหญิงเหลานี้เราก็ลงไปบอย วันที่ ๓๑ ดิฉันก็จะไป 
เพราะวากลุมวิทยุชุมชนเขาจะมารวมกัน แลวเขาก็จะมาทําบทรายการวิทยุที่จะพูดถึง
เร่ืองราวตาง ๆ เหลานี้ จากที่พบแลวก็พูดคุยมันก็จะเปนเสียงสะทอนที่ดิฉันจะฝากกับ
คณะกรรมาธิการวา มีเสียงสะทอนวาวิธีคิดหรือวาความรูสึกของพวกเขาคิดอยางไรบาง 
มีความเชื่อในหมูชาวไทยมุสลิมในพื้นที่วาตัวเองถูกมองเปนคนสวนนอยเปนชนสวนนอย 
เปนคนชายขอบ เปนประชาชนชั้น ๒ ที่รัฐมุงจะทําลายภาษาและจารีตประเพณีของพวกเขา 
นี่เปนความรูสึกของเขานะคะ คนหนุมคนสาวรูสึกวาถูกกีดกันในการดํารงชีพ และไมมี 
สวนรวมในการปกครอง เวลาที่จะทําอะไร จะสงใครลงไปจะเปลี่ยนแปลงอะไร เขาก็รูสึกวา 
เขาไมมีสวนรวม เขามีความเห็นวาขาราชการในพื้นที่จํานวนหนึ่ง ดิฉันย้ําวาจํานวนหนึ่ง
ฉอราษฎรบังหลวง ไรประสิทธิภาพ ปราศจากความเขาใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น  
แลวคนสวนใหญที่จริงแลวทั้งพุทธ ทั้งมุสลิมจึงไมพรอมที่จะใหความรวมมือ ความชวยเหลือ 
กับรัฐในการที่จะเอาชนะความรุนแรง เพราะบางสวนจากหลายทานที่พูดมาอาจจะเห็นใจ
คนที่เขากอการ แตวาสวนใหญก็จะกลัวภัยความรุนแรงที่จะบังเกิดขึ้นกับเขาและครอบครัว 
และเขายังมีความเห็นวานโยบายของรัฐสับสน ระหวางแนวทางสันติวิธีกับการแกปญหา
โดยวิธีเดิม ๆ ที่ใชความรุนแรงเปนหลัก ไมเขาใจ ไมยึดวาสันติวิธีมันควรจะเปนยุทธศาสตร 
ก็คือ ทําอะไรก็ตามตองยึดกุมแนวทางสันติวิธีเอาไว แตคนที่ปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง 
มองเรื่องสันติวิธีเปนแคยุทธวิธี เปนวิธีการหนึ่งจากวิธีการอื่น ๆ เทานั้น แลวประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเหลานี้มีพื้นฐานในทางการเมืองไมเพียงพอในการที่จะใชสันติวิธี 
ที่จะตอสูเพื่อความเปนธรรมของตัวเอง แลวก็เรียกรองสิ่งที่ตัวเองตองการ แลวยังมี
ทัศนคติหรือวิธีคิดที่ไมยอมรับความแตกตางหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม บางฝาย
เห็นวาเปนปญหาตอความมั่นคงของรัฐ หรือเปนภัยคุกคามตอความมั่นคง หรือแมกระทั่ง
ในดานการศึกษาก็ตาม ชุมชนไทยมุสลิม สวนที่ดิฉันไปพบเขามองวารัฐใชการศึกษา 
ภาคบังคับเพื่อเปนเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมของเขา แตในขณะเดียวกันรัฐสวนหนึ่ง
ก็มองวาสถาบันการสอนศาสนา โดยเฉพาะปอเนาะเปนแหลงเพาะอุดมการณแลวก็แบงแยก
ดินแดน แลวอุดมการณอิสลามที่ใชความรุนแรงในระยะหลัง ๆ นี่เปนวิธีทิศทางในการมอง 
  



๒๐๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๙๗/๒ 
 
เพราะฉะนั้นดิฉันอยากเรียนขอเสนอแนะวา ที่จริงแลวในชวงที่ผานมาตัวเลขของความสูญเสีย
หลายหนวยงานที่มีอยูก็มักจะไมคอยตรงกัน พบวาเวลาที่คิดวาขอเสนอแนะที่จะให 
ความชวยเหลือ ดิฉันคิดวาการสงเคราะหไมใชวิธีเดียว และไมใชวิธีที่สําคัญที่สุด ดิฉัน
อยากจะเรียนเสนอวาวิธีที่จะแกปญหาสวนหนึ่งคงจะตองอบรมใหทั้งเจาหนาที่รัฐ แลวก็
ประชาชนเขาใจคําวาหลักการสิทธิมุนษยชน เขาใจคําวา ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
ถากระทําตอเขาเยี่ยงไมใชมนุษยทําไมได เวลาจับเขาไดแลวจะขนเขาไป จับเขาโยนเขาขึ้นไป 
ซอน ๆ กัน ๓ ชั้น ๔ ชั้นอยางนี้ไมพึงปฏิบัติตอมนุษย ถือวาเปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ตองเขาใจหลักของความเสมอภาควาการที่จะทําอะไรก็ตามถือวาเขาไมใชประชาชนชั้น 
๒ ตองเขาใจทั้งเจาหนาที่รัฐแลวก็ทั้งประชาชน ตองไมเลือกปฏิบัติ ดิฉันคิดวาเวลาเราไป
อบรม เวลาเราไปจัดเวที แลวก็มีกิจกรรมใหเขาวาดภาพ ใหวาดสภาพของผูหญิงมุสลิม 
เราจะพบเห็นปญหามากมาย แลวถาถามวาอนาคตคุณตองการอยางไร เขาจะวาดภาพ
ออกมาเปนรูปหัวใจ แลวก็บอกตองการครอบครัวสันติสุขภายใตหลักศาสนา แตผูหญิง
เหลานี้ไมคอยรูหลักศาสนา ไมไดศึกษา มักจะรูเปนคําบอกเลา ทําใหดิฉันก็เลยคุยกัน  
พวกเราเองซึ่งเปนองคกรเอกชนเราก็บอกวา ถาอยางนั้นในทั่วทุกภาคในขอบเขตทั่วประเทศ
เราไปรณรงคอบรมรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่นี่เขาตองเรียนรูหลักศาสนาที่แทจริงดวย 
เพราะไมอยางนั้นหลายคนก็กลาวหาวามีการบิดเบือน ถาแมเขาใจหลักศาสนาที่แทจริง
วิเคราะหไดเขาสามารถที่จะสอนลูกหลานเยาวชนตาง ๆ เหลานั้นไดดวย -------------------- 
 
                   - ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๘/๑ 
 
คนเหลานี้อยากจะเรียนทานวา เขามีความหวงใยครอบครัวมาก ผูหญิงในฐานะที่เปนแม
เวลาลูกถูกจับเขาไมมีที่พึ่งเลย สํานักงานหรือหนวยงานที่เราไปตั้งรวมมือขึ้นมาจะมีคน 
ไปยืนรออยูที่หนาสํานักงานตั้งแตตี ๕ เพราะเขาไมอยากใหลูกอยูในพื้นที่ และในขณะเดียวกัน 
เขาหวงใยเรื่องคานิยม เร่ืองวัฒนธรรม หวงใยภาระที่ตองเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาเปนหมาย 
ผูหญิงที่เปนหมายอยูในจังหวัดปตตานีตามตัวเลขมีมากที่สุด แตวาเด็กกําพราจะอยู
นราธิวาสมากที่สุด ถาขอมูลเหลานี้จะทําใหเวลาที่จะแกปญหาจะไดมองคนเปนจุด ๆ ดวย 
จะตองเอามาตอกันดวยนอกจากมองภาพรวมไป เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนวาเวลาเรา
ไปอบรม เวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญ มันเปนความเจ็บปวดของคนจังหวัดภาคใตที่จะบอกวา
อาจารยอยาพูดถึงเลยเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญยกเวนที่จะมาใชใน ๓ จังหวัด 
เพราะเขามองวากฎอัยการศึกหรือ พ.ร.ก. สถานการณฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามบังคับใช 
ในที่นั่นแลว มันยกเวนรัฐธรรมนูญทั้งหมด ขอบพระคุณคะ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ใชเวลา ๙ นาที ใชเวลาไมมากแตไดสาระ ขอบคุณครับสําหรับการอภิปรายที่สรางสรรค 
เชิญคุณหญิงกัลยาครับ 
  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ ทานประธานคะ ดิฉันตั้งใจแลวก็อยูรอแลวก็ขอบคุณทานประธานที่อนุญาต 
ใหพวกเราไดพูดจากัน ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส. พรรคประชาธิปตย 
กรุงเทพมหานคร ดิฉันตั้งใจอยูแลวก็โดยที่ตัดงานอยางอื่นหมดเพื่อที่จะไดสะทอน 
บางสิ่งบางอยางที่ดิฉันไดพบเห็นในสมรภูมิสูรบกันในภาคใต ในชวง ๗–๘ ปที่ผานมา 
ดิฉันลงไปในพื้นที่กวา ๑๐ ครั้ง ก็อยากจะสะทอนบางสิ่งบางอยางใหทานประธานไดทราบ 
แลวก็ยืนยันวาประเด็นที่ดิฉันจะพูดตอไปนี้จะไมซ้ํากับประเด็นที่ไดอภิปรายมา ดิฉันก็อยู
ในสภาทั้ง ๓ วันนะคะทานประธาน จริงอยูความสูญเสียอะไรตาง ๆ ของทรัพยสินและชีวิต
ของชาวไทยมุสลิมหรือชาวพุทธก็ตามเปนสิ่งที่หลายทานไดพูดไดจากันไปแลว แตวาดิฉัน
อยากจะเนนใน ๒ ดาน ๒ มิติดวยกัน ที่อยากจะเสนอทานประธานเพื่อจะสงตอไปถึงรัฐบาล 
โดยที่รัฐบาลหรือเสนาบดีของทุกกระทรวงไมจําเปนจะตองรอใหนายกรัฐมนตรีสั่งวาจะใหไป 
 



๒๑๑ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๘/๒ 
 
ปฏิบัติอะไร ๒ มิติที่พูดถึง แลวก็อยากจะเนนในครั้งนี้ก็คือ มิติของการเยียวยาประชาชนในดาน
จิตใจ หลายทานเมื่อกี้นี้คุณรัชฎาภรณก็ไดพูดไปแลววาเด็กในภาคใตเห็นพอเห็นแมถูกฆาตาย
ตอหนาตอตา ดิฉันก็ไมทราบวาเราคงนึกไมออกวาเด็กคนนี้จะโตมามีชีวิตอยางไร จิตใจเขาคง
จะเดือดรอนมาก มืดแปดดานไมทราบจะไปหาคุณพอคุณแมที่ไหน ถูกจับไปบาง ถูกอุมฆาบาง 
ดิฉันก็ไมอยากจะใหซ้ํารอย ๒,๕๐๐ ศพ ในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งดิฉันก็ไดถาม 
กระทูถามสดในสภาเมื่อป ๒๕๔๘ วาไดแยกแยะหรือยังวา ๒,๕๐๐ ศพนี้เปนใครบาง  
แลวก็ไมไดผานกระบวนยุติธรรมเลย อันนั้นก็เปนสวนหนึ่งวาเด็กเห็นพอแมตายตอหนาตอตานี้
ชีวิตเขาตอไปในอนาคตจะเปนอยางไรบาง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งเราควรจะใหความสนใจ 
อยางยิ่งยวด แลวก็กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของไมจําเปนตองรอ ก็สามารถที่จะเขาไป
ชวยเหลือเยียวยาบุคคลที่ถูกกระทบอยางรุนแรงตั้งแตเด็กเหลานี้ไดใหมีชีวิตที่ดีขึ้น มิติที่ ๒ 
การพัฒนาความเปนอยู อาชีพ ความปลอดภัย การศึกษาและหลักประกันรายไดของ
ประชาชน ดิฉันขอยกตัวอยาง  ๒-๓ ตัวอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนโครงการใน
พระราชดําริ ทานประธานคงจําไดวาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดเสด็จ 
แปรพระราชฐานประทับอยูทางใตเปนเวลา ๒ เดือน ในป๒๕๔๗ เดือนกันยายนและเดือน
ตุลาคมไดทรงทราบและทรงทอดพระเนตรสิ่งตาง ๆ อยางถองแท จนทําใหเกิดโครงการฝก
ราษฎรอาสารักษาหมูบานปองกันตนเองใหอยูรอดปลอดภัย --------------------------------------
                
                                                                                                                      - ๙๙/๑ 



๒๑๒ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๙๙/๑ 
 
โครงการที่อยูอาศัยของผูที่ถูกกระทํา โครงการโรงงานเครื่องปนดินเผา โครงการฟารมตัวอยาง 
เปนตน สิ่งตาง ๆ  เหลานี้ประชาชนก็จะมีที่อยูที่ปลอดภัย มีงานทําและมีอาหารรับประทานดวย 
โครงการที่ ๒ ถาดิฉันพูดวา โครงการแสงเทียนหลังกระดานดํา ทานประธานก็คงจะทราบวา
ดิฉันกําลังจะพูดถึงอะไร ใครตอใครเขาถูกฆาตายทั้งพระสงฆองคเจา โตะอิหมาม ครูและ
นักเรียนก็ไมเวนคะทานประธานคะ ดิฉันกําลังจะเลาใหทานประธานทราบวา ศิลปนเพื่อชีวิต
แขนงตาง ๆ ทั่วประเทศไดมาเรียนเชิญดิฉันไปรวมงานโครงการแสงเทียนหลังกระดานดํา 
โดยที่นําภาพและผลงานของศิลปนทั่วประเทศมาประมูลขายเพื่อที่จะสมทบทุนชวยเหลือ
ครอบครัวของครูที่ถูกกระทบหรือเสียชีวิต เมื่อครั้งที่เราเริ่มตนระดมทุนนั้นมีประมาณ ๗๘ คน 
ขณะนี้ทราบเมื่อสักครูนี้วา ๑๒๐ คนแลวที่ครูเสียชีวิตไปจากความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต แตเปนที่นายินดีอยางยิ่งคะ นอกจากความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถแลวเปนที่นาปลาบปลื้มยินดีอยางมากในวันที่เปด
โครงการแสงเทียนหลังกระดานดํานี้ เจานายนอย ๆ คือ พระเจาหลานเธอพระองคเจา 
สิริภาจุฑาภรณไดเสด็จเปนองคประธานเปดโครงการนี้ แลวก็ยิ่งปลื้มปติกวานั้นก็คือวา
พระองคทานไดนําชิ้นงานมารวมประมูลเพื่อระดมทุนชวยครอบครัวของคุณครูดวยคะ ในมิติ
เดียวกันก็คือวาการที่จะสรางใหประชาชนมีความเปนอยู คนที่ตายก็ตายไป คนที่อยูก็จะตอง
ไดรับการเยียวยา ดิฉันขอเสนอในฐานะที่ดิฉันเปนรัฐมนตรีเงากระทรวงวิทยาศาสตรของ
พรรคประชาธิปตย ดิฉันขอเสนอการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีมาชวยแกปญหาชายแดน
ภาคใต เสียดายที่ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมไดอยูที่นี่  
ถาทานอยูที่นี่ดิฉันก็จะเรียนผานทานประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตาง ๆ วา
วิทยาศาสตรชวยทานได ถาทานกลัวตายทานไมตองลงไปคะ เพราะวามีโครงการพระราชดําริ 
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเขามาชวย โดยใหผูรู 
ผูสันทัดกรณีที่เขาใจสถานการณในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางดีมาบรรยาย
แลวทําใหผูฟงเสมือนอยูในเหตุการณจริงคะ ถาทานอยู ณ ตรงนี้ทานก็จะไดใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีชวยทานเพื่อทานจะไดไมตองลงไปในพื้นที่นะคะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยียังชวย
ไดมากกวานั้นคะทานประธาน โครงการอาหารฮาลาลคะ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒–๒๔ นั้นไดมี 
 



๒๑๓ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๙๙/๒ 
 
การประชุมครั้งใหญเพื่อที่นําไปสูการที่ทําโครงการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของภูมิภาค
หรือของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
รวมกันเพื่อจะสรางอาชีพทําใหคนในภาคใตไดมีรายไดเพิ่มขึ้น  สรางความมั่นคงในชีวิต 
ของเขาได หากรัฐบาลใหความสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมวิชาชีพ โดยสงเสริมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี มีศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถารัฐบาลใหความสนใจ 
แลวก็ดูตนแบบที่มีการประชุมกันที่จังหวัดกระบี่เปนโมเดล (Model) กระบี่แกปญหาเศรษฐกิจใต 
ซึ่งสามารถที่จะสรางอาชีพไดจํานวนมาก เนื่องจากวาประชากรชาวมุสลิมมีถึง ๑,๘๐๐ ลานคน  
จาก ๑๘๖ ประเทศ ถาเราทําอาหารที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
เขามาเปนมาตรฐานในการรับรองการผลิตอาหารฮาลาลก็สามารถที่จะสงขายไดทั่วประเทศ 
ซึ่งคาดวาจะมีมูลคาถึง ๘๐,๐๐๐ ลานเหรียญยูเอส (US) หรือเปนแสนลานยูเอสในอนาคต
อันไมไกล --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๐๐/๑ 
 
เพราะวาในที่ประชุมคาดวาประเทศไทยสามารถที่จะแยงตลาดไดถึง ๑ ใน ๓ ของตลาดอาหาร
ฮาลาลทั่วโลก มีประเด็นเล็ก ๆ นอย ๆ ๒-๓ ประเด็นที่ดิฉันอยากจะนําเรียนเสนอทานประธาน
ดิฉันอยูในพื้นที่ เปน ส.ส. ในพื้นที่สวนหลวง ประเวศซึ่งมีมุสลิมเปนจํานวนมาก เร็ว ๆ นี้
ดิฉันไดไปรวมงานแตงงานของ ขออนุญาตเอยชื่อทานคือ จําลอง เอี่ยมสมบัติ แตงงานกับ
เจาสาวที่มาจากปตตานี ในงานนั้นนะคะทานประธานชุดเสื้อผาที่ปกอยางสวยงามดวยฝมือ
ที่ยอดเยี่ยมเต็มงานเลยคะ ดิฉันวาเปนอีกทางหนึ่งที่จะสงเสริมใหผลิตเสื้อ ฮิยาป ผาคลุมศีรษะ
แลวก็เสื้อมุสลิมหและมุสลิมีน สําหรับผูหญิงและผูชายสงไปขายตางประเทศได  ดิฉันก็อยากจะ
กราบเรียนทานประธานไปถึงรัฐบาลวาไมตองรอการมอบภารกิจ ทุก ๆ กระทรวงสามารถ
ที่จะเขาไปเยียวยาชีวิตของประชาชนทางภาคใตที่ถูกกระทบจากเหตุการณไมสงบในภาคใต 
ไดทันทีใน ๓–๔ ดานดวยกันก็คือ ๑. ทางดานจิตใจ ๒. ทําโครงการตาง ๆ เพื่อใหประชาชน 
มีรายไดเพิ่มขึ้น แลวก็ขอฝากครูดวยคะ ครอบครัวครูดวยนะคะ ก็ขอกราบขอบพระคุณ 
ทานประธานคะ ขอบพระคุณมากคะ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณคุณหญิงครับ ทานพิเชษฐเชิญครับ  
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  : ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล 
พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดกระบี่ครับ ทานประธานครับ ถาผมใชเวลาของผม ๒๐ นาที 
ก็จะเกินขอตกลง นอกจากผมจะสละเวลา ๑๐ นาที ที่เหลือใหคุณนาราชาที่จะพูด ๑๐ นาที
แลวเราจะจบใน ๑๙.๓๐ นาฬิกาตามขอตกลง  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณครับ คุณนาราชาเชิญครับ 
  นายนาราชา สุวิทย  (สงขลา) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นาราชา สุวิทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ กระผม 
ดีใจที่ญัตติความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดเขาสูการพิจารณาของสภา เพราะวา
เปนปญหาที่มีผลกระทบมหาศาลสําหรับประเทศชาติเรา ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม 
โดยเฉพาะชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนคนไทยครับ ทานประธานครับ ผมเห็นใจ 
 



๒๑๕ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๐๐/๒ 
 
รัฐบาลที่เขามารับภาระในชวงปญหาความไมสงบรุนแรงและโดยเฉพาะความถี่ความรุนแรง 
ไปไกลถึงขนาดคาร บอมบ (Car bomb) เมื่อ ๒ อาทิตยที่ผานมา ผมกลัวครับทานประธาน กลัววา
ตอไปจะเปนระเบิดพลีชีพ กลัววาตอไปจะเปนสงครามกลางเมืองและจะมีมือที่ ๓ มือที่ ๔ 
สําคัญที่สุดกลัววาตอไปจะเปนสงครามศาสนา ทานประธานครับวันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย 
ไมวาจะเปนแนวที่รัฐบาลบอกวารัฐบาลจะยึดหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนามาเปนแนวในการที่จะนํา 
ไปสูการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แต ๑ เดือนเศษที่ผานมาการปฏิบัตหินาทีข่องรฐับาล 
ไมวาจะเปนทานรัฐมนตรีเฉลิม ขออนุญาตที่เอยนาม และก็ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช 
ทานบอกกับผูสื่อขาววาทานไมมีนโยบายในการแกปญหาโดยการลงไปในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต ทานประธานครับ แลวนโยบายที่ทานบอกวาทานจะยึดหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา 
มันไมสวนทางกันหรือครับกับการปฏิบัติ แตไมเปนไรครับเวลาแค ๑ เดือนเศษ ยังมีเวลา
อีกเยอะแยะ แตพี่นอง ๓ จังหวัดรอไมไหวครับ เพราะตายรายวัน โดยเฉพาะพื้นที่ ๓ จังหวัด 
และ ๔ อําเภอในรอยตะเข็บของจังหวัดสงขลา ทานประธานครับ ปญหาประเด็นที่ผมพูด
ประเด็นแรกก็คือ ประเด็นที่รัฐบาลแถลงนโยบายแตการปฏิบัติหนาที่สวนทางกับแนวนโยบาย 
ที่ทานไดแถลง ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๑/๑ 



๒๑๖ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                   ณัฐชนก ๑๐๑/๑  
 
แลวประเด็นที่ ๒ ก็คือ ประเด็นปญหาที่เกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต หลาย  ๆคนตั้งคําถามวา
ปญหาความไมสงบเกิดจากอะไร ผมก็อยากจะเรียนทานประธานวา จากการที่ผมไดศึกษา 
และสดับตรับฟงรากเหงาของปญหาที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมาตั้งแตอดีต 
ก็อาจมาจาก ๑. เกิดจากความอวิชชา ไมวาจะเปนสมัยของทาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เปนนายกรัฐมนตรีไดใชนโยบายสรางชาติโดยวัฒนธรรมโดยออกประกาศรัฐบาลขึ้นมา  
๑๒ ฉบับ เมื่อ ป ๒๔๘๒-๒๔๘๕ ใน ๒ ฉบับมันเปนการกระทบวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศาสนา 
และโดยเฉพาะกระทบสิทธิและจิตใจของพี่นองมุสลิมก็คือ ฉบับที่ ๓ บังคับใหคนมุสลิม
เปลี่ยนชื่อเปนภาษาไทย คนที่นับถือศาสนาอิสลามรับไมไดในการที่ตองเปลี่ยนชื่อตัวจาก
ภาษาที่เคยใชมา ๑,๔๐๐ กวาป เพราะชื่อตัวของคนอิสลามบางครั้งเราใชชื่อตามศาสดา
ของเรา แมกระทั่งผมผมก็เปนคนอิสลาม ผมชื่อนาราชา ชื่ออิสลามของผมก็คือชื่อมูฮัมมัด 
ชื่อตามนบีมูฮัมมัดตามศาสดาของศาสนาอิสลาม แลวก็ยังมีฉบับที่ ๑๐ ในสมัย จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ก็คือ หามแตงกายแบบมุสลิม หามสอนภาษามลายูในโรงเรียน ซึ่งเปน
ความอวิชชาที่เกิดในจังหวัดชายแดนภาคใตมาตั้งนานนะครับ แลวปญหาที่ ๓ ก็คือ ปญหา
ความอคติจากรัฐบาลและกลไกของรัฐบาล ไมวาจะเปนผูปกครองในสมัยนั้นไมไดเขาใจ 
แลวก็ไมไดรูวัฒนธรรมแตก็ตองมาปกครอง ๓ จังหวัด แลวก็มีความอคติ มีความรูสึกเหมือน
พี่นองมุสลิมเปนชนชั้น ๒ แลวก็ความอยุติธรรมแลวก็ความอธรรมตาง ๆ  ที่เกิดมาตั้งแตอดีตนะครับ 
แตรัฐบาลในหลาย ๆ รัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ฯพณฯ ชวน  
ก็พยายามที่จะแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ความรุนแรง 
ก็ลดระดับลงมาเรื่อย ๆ จนเกือบจะเรียกวาปกติเหมือนทุกภาค แตพอมารัฐบาลชุด 
ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณความรุนแรงกลับเพิ่มมากขึ้น อาจจะเปนนโยบายที่ทานผิดพลาด 
ไมวาจะเปนการยุบ ศอ.บต. พตท. ๔๓ และไมวาจะเปนนโยบายที่ทานใชความรุนแรงอุมฆา 
ฆาตัดตอน พี่นองในพื้นที่ถูกอุมสาบสูญเปนจํานวนมากนะครับทานประธาน นี่อาจจะเปน
นโยบายที่ผิดพลาด 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานนาราชาครับ ขอความกรุณานะครับ เดี๋ยวมันจะกลายเปนเรื่องการใสราย  
 



๒๑๗ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                   ณัฐชนก ๑๐๑/๒ 
 
  นายนาราชา สุวิทย (สงขลา)  :  นี่อาจจะเปนความผิดพลาดจากนโยบาย
หรืออาจจะเปนปญหาที่เคยเกิดมาตั้งแตอดีต ก็คือ มีความอวิชชา ความอคติ แลวก็อยุติธรรม 
อธรรม โดยเฉพาะความยุติธรรมที่พี่นอง ๓ จังหวัดเรียกรองมาตลอด แตตอนนี้ความยุติธรรม 
ที่พี่นองประชาชนไดรับจากรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐก็ยังเกิดเหตุการณซ้ําแลวซ้ําอีก 
แมกระทั่งพื้นที่ผมในอําเภอจะนะที่โรงเรียนรุงโรจนนะครับ และไมกี่วันนี้โตะอิหมาม 
ที่อําเภอรือเสาะ นี่คือปญหาความยุติธรรมที่พี่นองประชาชนไมไดรับจากเจาหนาที่รัฐนะครับ 
ปญหาตรงนี้มันก็จะเปนน้ําผึ้งหยดเดียว ผมหวังนะครับวารัฐบาลคงจะแกปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตเร็ว ๆ ทานประธานครับ ผมมีแนวทางในการที่จะแกปญหา ----------------- 
                                                           
                                                                                                                    - ๑๐๒/๑ 
 
 
 



๒๑๘ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                  สาริศา ๑๐๒/๑ 
 
ในสวนที่ผมจะเสนอแนะก็คือ รัฐบาลตองขจัดความอวิชา ไมวารัฐบาลตองวางนโยบาย
โดยการยอมรับประวัติศาสตรความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนาใหระลึกอยูเสมอวา 
ในโลกนี้ไมมีรัฐใดที่มีคนเพียงเชื้อชาติเดียว แลวขาราชการทุกหมูเหลาที่จะไปรับราชการ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตควรจะเนนขาราชการที่เกิดหรือมีภูมิลําเนาในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตหรือไมถาวาไมมีภูมิลําเนาในพื้นที่ก็ควรจะไดรับการอบรมหรือปฐมนิเทศ
เพื่อใหรูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไมใชแค ๗ วันหรือ ๑๕ วัน อยางนอยควร  
๑ เดือน หรือ  ๓ เดือนเพื่อจะไดรูวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อจะไดเขากับพี่นองใน ๓ จังหวัดได 
ทานประธานครับ แลวการแกปญหาที่ผมอยากจะเสนอแนะเรื่องของอคติ ไมวาคนในชาติ
ขณะนี้มีความอคติกับพี่นอง ๓ จังหวัด เกือบทุกอําเภอมีความขัดแยงโดยเฉพาะเรื่องศาสนานะครับ 
ตอนนี้พี่นองไทยพุทธ ไทยมุสลิมในหลายพื้นที่แทบจะมีความแตกแยกเกิดจากความอคติ 
ผมอยากจะเสนอแนะทานประธานในการแกปญหานะครับ ๑. ขาราชการทุกคนตองใหเกียรติ
กับผูมาติดตอกับทางราชการโดยเสมอหนากันไมวาเขาจะเปนชาวบานที่พูดไทยไมได 
หรือพูดไทยได  ๒. ควรจะจัดตั้งชุดจิตวิทยามวลชนประกอบกําลังชุดนี้มุงเนนการเขาถึง 
เขาใจ พัฒนาตามแนวพระราชดําริเขาไปใหทุกหมูบาน ๓. ผมอยากจะเสนอฟนฟูกิจการ
ลูกเสือชาวบานชักชวนชาวบานทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในสัดสวนที่เทากันมาฝกลูกเสือ
ชาวบานรวมกินรวมอยูจะทําใหคนเหลานี้รักสามัคคีแลวก็เกิดความสมานฉันท ๔. อบรม
เจาหนาที่โดยเฉพาะทหาร ตํารวจใหเขาใจวาประชาชน ๓ จังหวัดนั้นคือคนไทยดวยกัน  
ผูที่นับถือศาสนาอิสลามพูดภาษายาวีก็คือคนไทยอยามองพวกเขาเปนศัตรู ทานประธานครับ 
แลวประเด็นผมอยากตั้งเปนขอสังเกตนะครับ ก็คือ เ ร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ 
ใน ๓ จังหวัดเปนไปไดไหมครับวา อาวปตตานีอาจจะมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลไมวา
จะเปนน้ํามันเหมือนกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม กาซธรรมชาติและโดยเฉพาะอําเภอ
สะบายอยอาจจะมีถานหินจํานวนมหาศาล ผมตั้งเปนขอสังเกตนะครับวาปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตไมวาจะเปนขบวนการอารเคเค จริง ๆ รัฐบาลไทยนาจะรูวาตอนนี้ขบวนการ
อารเคเคตองการอะไร เพราะวาประเทศไทยทั้งประเทศเรารบแค ๓ จังหวัด เราไมรูหรือครับวา
ตอนนี้เรารบอยูกับใคร ผมฝากเปนขอสังเกตวาเปนไปไดไหม เพราะวาเรามีทรัพยากรธรรมชาติ 
 



๒๑๙ 
สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                  สาริศา ๑๐๒/๒ 
 
อันมหาศาลจริง ๆ ครับทานประธาน ทานประธานครับ ผมฝากวารัฐบาลชุดทานควรจะชวย
แกปญหา ๓ จังหวัดโดยเร็ว เพราะตอนนี้ผมกังวลที่สุดก็คือความแตกแยกของพี่นองไทยพุทธ
และไทยมุสลิม เพราะวามีขบวนการพยายามสรางความแตกแยก ไมวาจะเปนการฆาพระ 
ทําลายวัดแลวโยนความผิดไปใหพี่นองไทยมุสลิม ไมวาจะเปนการลอบฆาโตะอิหมาม
อุสตาซครูสอนศาสนาแลวโยนความผิดไปใหพี่นองไทยพุทธนะครับ แลวทําใหเกิดปญหา
ความแตกแยกในเรื่องของศาสนา ผมฝากดวยนะครับทานประธาน อยากเห็นพี่นองไทยพุทธ
และไทยมุสลิม โดยเฉพาะพื้นที่ผมเคยอยูดวยกันไดดีมาโดยตลอดฝากดวยครับทานประธาน 
ฝากถึงรัฐบาลดวย ขอบคุณครับทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานฮอชาลีครับ หมดแลวนะครับ ฉะนั้นสมควรนะครับหารือปดการอภิปราย   
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ฉะนั้นขอเลื่อนการอภิปรายสรุปไปคร้ังหนานะครับ 
ปดประชุมครับ 
  
    เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
  

  นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางเยาวเรศ นวลสกุล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางรพีพร ดียามา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
    

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  
นางจีรนุช มานะกอบการ     นางวันทนา วงษชมภ ู
นางสาวรัชนพีร มณีนิล  นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร             
นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล   นางสาวประภาลักษณ ปนุบุดดา  
นางจงถนอม ศรีธนูมาศ  นางสาวสิริพร ณ นาน  
นางสาวพรภิมล ยอดทอง  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค 
นางณัฐชนก วงษนลิ   นางสาวสารศิา สิงหเมธา    
นางศิริลกัษณ สุวัตถี   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย 



    - ๒ - 
   
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ    
  นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ        
   นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ    นางดวงใจ ม่ันคงดี 
  นางนิวรา คํางาม            
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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